


บรรณาธิการแถลง

	 สวัสดีีปีีใหม่่ค่ะท่านื่ผ่้อ่านื่ทุกท่านื่	 ขึ้ออำนื่าจสิ�งศัักดีิ�สิทธิ�																								

ที�ท่านื่เคารพุ	 โปีรดีดีลบันื่ดีาลให้ท่านื่ผ่้อ่านื่และครอบครัวม่ีความ่สุขึ้	

ความ่เจริญ	 ดี้วยจตุั้รพุิธพุรชัยและสัม่ฤทธิผล	 ในื่สิ�งอันื่พุ้งปีรารถีนื่า																							

ทุกปีระการ	และ	ที�สำคญัที�สดุีขึ้อใหม้่สีขุึ้ภาพุแขึ้ง็แรงหา่งไกลจากโควดิี-19	

ซึ่้�งสถีานื่การณ์์ปีัจจุบันื่โรคโควิดี-19	 ยังคงระบาดีอย่างหนื่ักพุร้อม่																																

กับเช่�อตัั้วใหม่่	 “โอมิ่ครอนื่”	 ที�แพุร่กระจายไดี้ง่ายและเร็วขึ้้�นื่	 เราตั้้อง												

ร่วม่ใจกันื่ฟัันื่ฝ่่าวิกฤตั้นื่ี�ไปีให้ไดี้	 การ์ดีอย่าตั้ก	 สวม่ใส่หนื่้ากากอนื่ามั่ย

อย่างถี่กวิธี	ล้างม่่อบ่อย	ๆ	และเว้นื่ระยะห่างทางสังคม่

	 เอกสารขึ้่าวรัฐสภาฉบับนื่ี�	 ไดี้ส่งคำอวยพุรปีีใหม่่	๒๕๖๕	และ

ความ่ปีรารถีนื่าดีี	 ขึ้องปีระธานื่รัฐสภาและปีระธานื่สภาผ่้แทนื่ราษฎร																	

รองปีระธานื่สภาผ่้แทนื่ราษฎร	 คนื่ที�หนื่้� งและรองปีระธานื่สภา																															

ผ่้แทนื่ราษฎร	 คนื่ที�สอง	 ม่าถี้งท่านื่ผ่้อ่านื่	 ว่าสภาผ่้แทนื่ราษฎรยังคง																					

อย่่เคียงขึ้้างปีระชาชนื่ตั้ลอดีไปี	นื่อกจากนื่ี�ในื่ส่วนื่ภาพุปีก	ไดี้นื่ำคำขึ้วัญ

วนัื่เดีก็แหง่ชาตั้ขิึ้องปีระธานื่รฐัสภา		“ร่ห้นื่า้ที�	ม่วีนิื่ยั	ยด้ีม่ั�นื่ปีระชาธปิีไตั้ย

สุจริตั้”	ม่าฝ่ากเดี็ก	ๆ	ทุกคนื่ดี้วย		ท้ายนื่ี�	หวังเปี็นื่อย่างยิ�งการนื่ำเสนื่อ

ขึ้า่วสาร	และความ่เคล่�อนื่ไหวในื่วงงานื่รฐัสภาขึ้องเอกสารขึ้า่วรฐัสภานื่ั�นื่

จะก่อให้เกิดีปีระโยชนื่์ตั้่อผ่้อ่านื่ตั้่อไปี

																																																													บรรณ์าธิการ

ปที่ ๔๗ ฉบับที่ ๙๐๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ที่ปรึกษา

	 นื่างพุรพุิศั	 เพุชรเจริญ

	 นื่างสาวโสม่อุษา	 บ่รณ์ะเหตัุ้

บรรณาธิการ

	 นื่างจงเดี่อนื่	 สุทธิรัตั้นื่์

ผูจัดการ

	 นื่างสิวาพุร	 สุขึ้เอียดี

เหรัญญิก

	 นื่างสาวม่ณ์ฑา	 นื่้อยแย้ม่

กองบรรณาธิการ

	 นื่างสาวอารีย์วรรณ์	 พุ่ลทรัพุย์

	 นื่ายพุิษณ์ุ	 จารีย์พุันื่ธ์

	 นื่างสาวจุฬีวรรณ์	 เตั้ิม่ผล

	 นื่างสาวอรทัย	 แสนื่บุตั้ร	

	 นื่ายก้องเกียรตั้ิ	 ผ่อโย

	 นื่างสาวนื่ิธิม่า	 ปีระเสริฐภักดีี

	 นื่างสาวสหวรรณ์	 เพุ็ชรไทย

	 นื่างสาวอาภรณ์์	 เนื่่�องเศัรษฐ์

	 นื่างสาวสุรดีา	 เซึ่็นื่พุานื่ิช

	นื่างสาวเสาวลักษณ์์	 ธนื่ชัยอภิภัทร

	 นื่างสาวดีลธี	 จุลนื่านื่นื่ท์

	 นื่างสาวจริยาพุร	 ดีีกัลลา

ฝายศิลปกรรม

	 นื่ายม่านื่ะ	 เร่องสอนื่

	 นื่ายนื่ิธิทัศันื่์	 องค์อศัิวชัย

	 นื่างสาวณ์ัฐนื่ันื่ท์	 วิชิตั้พุงศั์เม่ธี

พิมพที่

สํานื่ักการพุิม่พุ์

สํานื่ักงานื่เลขึ้าธิการสภาผ่้แทนื่ราษฎร

ผูพิมพผูโฆษณา

	 นื่างสาววารุณ์ี	 แก้วสอาดี





คำำ�ปร�ศรัย
นายชวน หลีีกภััย

ประธ�นรัฐสภ� และประธ�นสภ�ผู้้�แทนร�ษฎร
เน่�องในโอก�สวัันขึ้้�นปีใหม่่ พุุทธศักร�ช ๒๕๖๕

	 พี่่�น้้องชาวไทยท่�เคารพี่รัก
	 เนื่่�องในื่วารดีีถีีขึ้้�นื่ปีีใหม่่	พุุทธศัักราช	๒๕๖๕	ในื่นื่าม่ขึ้องรัฐสภา	ผม่ขึ้อเชิญชวนื่พุี�นื่้องชาวไทย	พุร้อม่ใจกันื่

ตั้ั�งจิตั้อธิษฐานื่	 เพุ่�อนื่้อม่ถีวายพุระพุรชัยม่งคล	 แดี่พุระบาทสม่เดี็จพุระเจ้าอย่่หัว	 สม่เดี็จพุระบรม่ราชินื่ี	 และ																														

สม่เดี็จพุระนื่างเจ้าสิริกิตั้ิ�		พุระบรม่ราชินื่ีนื่าถี	พุระบรม่ราชชนื่นื่ีพุันื่ปีีหลวง	และพุระบรม่วงศัานืุ่วงศั์ทุกพุระองค์	ขึ้อให้

ทรงพุระเจริญ

	 ปีี	๒๕๖๔	ที�ผ่านื่ไปีนื่ี�	เปี็นื่ปีีที�	๓	ขึ้องรัฐสภาชุดีปีัจจุบันื่	ซึ่้�งอย่่ในื่ช่วงเวลาภายใตั้้สถีานื่การณ์์การแพุร่ระบาดี

ขึ้องโรคตั้ิดีเช่�อไวรัสโคโรนื่า	 ๒๐๑๙	 อันื่ม่ีผลกระทบตั้่อทุกองค์กร	 แตั้่รัฐสภาไม่่ให้สถีานื่การณ์์นื่ี�	 เปี็นื่อุปีสรรคในื่การ

ปีฏิิบัตั้ิงานื่	จ้งไดี้ปีรับปีรุงร่ปีแบบการทำงานื่ดี้วยวิถีีใหม่่	พุร้อม่กับการปี้องกันื่การตั้ิดีเช่�อ	ดี้วยม่าตั้รการทางสาธารณ์สุขึ้

ที�เคร่งครัดี	ทำให้รัฐสภาสาม่ารถีปีฏิิบัตั้ิหนื่้าที�ไปีไดี้ดี้วยดีี	โดียสภาฯ	พุิจารณ์าให้ความ่เห็นื่ชอบพุระราชบัญญัตั้ิตั้่าง	ๆ	

ขึ้องฝ่่ายบริหารให้ผ่านื่ไปีไดี้	ขึ้ณ์ะเดีียวกันื่สภาฯ	ไดี้ทำหนื่้าที�ในื่การตั้รวจสอบ	ควบคุม่ฝ่่ายบริหารตั้าม่กระบวนื่การขึ้อง

รัฐธรรม่น่ื่ญและขึ้้อบังคับ	 รวม่ทั�งการตัั้�งกระท่้ถีาม่สดีด้ีวยวาจา	 ซึ่้�งเปี็นื่วิธีการใหม่่สำหรับเร่�องดี่วนื่ที�ม่ีผลกระทบตั้่อ

ปีระโยชนื่ข์ึ้องปีระเทศัและปีระชาชนื่	และกระท่ถ้ีาม่แยกเฉพุาะ	สำหรบัปีญัหาเฉพุาะเร่�อง	เฉพุาะพุ่�นื่ที�		ส่วนื่การใชส้ทิธิ

ในื่การควบคุม่ฝ่่ายบริหาร	ในื่ม่าตั้รการอ่�นื่	ๆ		ตั้าม่รัฐธรรม่นื่่ญ	ก็สาม่ารถีดีำเนื่ินื่การตั้่อไปีไดี้	

	 อนื่้�ง	จากการที�สม่าชิกสภาผ่้แทนื่ราษฎร	ม่าจากทั�วทุกเขึ้ตั้ขึ้องปีระเทศั	รับทราบสภาพุปีัญหาขึ้องปีระชาชนื่

อย่างใกล้ชิดี	เม่่�อเกิดีสถีานื่การณ์์โรคระบาดี	สม่าชิกสภาผ่้แทนื่ราษฎรจ้งเปี็นื่บุคคลกลุ่ม่แรก	ๆ	ที�ม่ีส่วนื่ร่วม่ช่วยเหล่อ

ปีระชาชนื่โดียตั้รง	 พุร้อม่กับนื่ำเร่�องเขึ้้าส่่การพุิจารณ์าขึ้องสภาผ้่แทนื่ราษฎร	 ส่วนื่ปีัญหาอ่�นื่	 ๆ	 ในื่รอบปีีที�ผ่านื่ม่า	

ปีระชาชนื่ไดี้ร้องทุกขึ้์ผ่านื่สม่าชิกสภาผ่้แทนื่ราษฎร	๒,๕๓๙	เร่�อง	และไดี้ร้องเรียนื่ตั้รงม่ายังปีระธานื่สภาผ่้แทนื่ราษฎร	

๑,๖๙๙	เร่�อง	ทั�งหม่ดีนื่ี�เปี็นื่ปีรากฏิการณ์์ที�แสดีงให้เห็นื่ว่า	ปีระชาชนื่หวังให้รัฐสภารับร่้และเปี็นื่ที�พุ้�ง	ปีัญหาใหญ่นื่้อย

ทั�งหลาย

	 พุี�นื่้องปีระชาชนื่ที�เคารพุรัก	

	 ผม่เช่�อม่ั�นื่วา่	ความ่รว่ม่ม่อ่กนัื่ขึ้องทกุฝ่่ายจะนื่ำไปีส่ก่ารแกป้ีญัหาที�ม่ปีีระสทิธภิาพุ	ดีงันื่ั�นื่	ผม่จง้ใหค้วาม่ม่ั�นื่ใจ

ตั้่อพุี�นื่้องปีระชาชนื่ว่า	 รัฐสภาจะไดี้ทุ่ม่เทความ่ร่้	 ความ่สาม่ารถีในื่การทำหน้ื่าที�ดี้วยความ่รับผิดีชอบ	 เพุ่�อให้กิจการ														

ดีังกล่าวสัม่ฤทธิ�ผล	และผม่จะผลักดีันื่โครงการบ้านื่เม่่องสุจริตั้อันื่เปี็นื่ความ่ปีรารถีนื่าขึ้องปีระชาชนื่ทั�งปีวงตั้่อไปี

	 ในื่ปีี	๒๕๖๕		ไม่่ว่าสถีานื่การณ์์การแพุร่ระบาดีขึ้องโรคตั้ิดีเช่�อนื่ี�	จะม่ีความ่รุนื่แรงขึ้้�นื่ม่ากนื่้อยเพุียงใดี	หร่อม่ี

การกลายพุันื่ธุ์อีกกี�สายพุันื่ธุ์ก็ตั้าม่	แตั้่ปีระสบการณ์์ช่วงปีีที�ผ่านื่ม่า	จะเปี็นื่บทเรียนื่ที�ม่ีคุณ์ค่า	ทำให้เราสาม่ารถีปี้องกันื่	

แกไ้ขึ้และบรรเทาความ่รนุื่แรงขึ้องปีญัหาไดี	้ภายใตั้ม้่าตั้รการทางสาธารณ์สขุึ้ที�ม่ปีีระสทิธภิาพุและดีว้ยความ่ไม่ป่ีระม่าท

	 ผม่ขึ้อถี่อโอกาสนื่ี�	เปี็นื่กำลังใจให้แก่พุี�นื่้องชาวไทยทุกคนื่	ทุกครอบครัว	และขึ้ออาราธนื่าคุณ์พุระศัรีรัตั้นื่ตั้รัย	

สิ�งศัักดีิ�สิทธิ�ทั�งหลายที�พุี�นื่้องเคารพุนื่ับถี่อ	 โปีรดีอำนื่วยพุร	 ให้ทุกท่านื่ปีระสบความ่สุขึ้	 ความ่สำเร็จเจริญดี้วย																														

จตัุ้รพุิธพุรชัยตั้ลอดีปีี	๒๕๖๕	และตั้ลอดีไปี





คำำ�อวัยพุรปีใหม่่ พุุทธศักร�ช ๒๕๖๕
นายสุชาติ ตันเจริญ

รองประธ�นสภ�ผู้้�แทนร�ษฎร คำนที�หน้�ง

	 เน่ื่�องในื่วารดีิถีีวันื่ขึ้้�นื่ปีีใหม่่	 พุุทธศัักราช	 ๒๕๖๕	 นื่ี�	 กระผม่ขึ้อกราบสวัสดีีปีีใหม่่พุี�นื่้องปีระชาชนื่ทุกท่านื่																					

เปี็นื่ระยะกว่าเก่อบสองปีีที�ผ่านื่ม่า	เราไดี้เผชิญกับความ่ยากลำบากนื่านื่ัปีการ	อันื่เปี็นื่ผลจากการแพุร่ระบาดีขึ้องไวรัส

โคโรนื่า	 สายพุันื่ธุ์ใหม่่	 ๒๐๑๙	 	 หร่อ	 “โควิดี	 -	 19”	 ซึ่้�งส่งผลกระทบตั้่อพุวกเราทุกคนื่	 ทั�งในื่ดี้านื่ชีวิตั้ความ่เปี็นื่อย่่																						

การทำงานื่	การศั้กษา	การใช้ชีวิตั้ส่วนื่ตั้ัว	สังคม่	และม่ีครอบครัวจำนื่วนื่ม่ากที�ตั้้องส่ญเสียบุคคลผ่้เปี็นื่ที�รัก	ถี่อเปี็นื่ภัย

พุิบัตั้ิร้ายแรงใหญ่หลวงในื่รอบหลายสิบปีี	 	 แตั้่ดี้วยความ่สาม่ัคคีและการอุทิศัตั้นื่ขึ้องบุคลากรทางการแพุทย์และ																		

การสาธารณ์สุขึ้	 รวม่ทั�งความ่เข้ึ้ม่แข็ึ้งขึ้องผ่้นื่ำท้องถีิ�นื่	 ตั้ลอดีจนื่ความ่ร่วม่ม่่อร่วม่ใจกันื่ในื่การป้ีองกันื่ตั้นื่เองขึ้อง																												

พุี�นื่้องปีระชาชนื่	 และผ่้คนื่รอบข้ึ้าง	 โดียเฉพุาะความ่กระตั้่อร่อร้นื่ในื่การรับการฉีดีวัคซึ่ีนื่ขึ้องพุี�นื่้องปีระชาชนื่	 ทำให้																			

การแพุร่ระบาดีขึ้องโควิดี	 -	 19	 ในื่ปีระเทศัลดีลง	 และเปี็นื่ปีระเทศัที�ม่ีผ่้เจ็บปี่วยจากโควิดี	 –	 19	 ที�อย่่ในื่ลำดีับนื่้อย																

ปีระเทศัหนื่้�งขึ้องโลก	

	 กระผม่ตั้้องขึ้อขึ้อบคุณ์บุคลากรทางการแพุทย์และการสาธารณ์สุขึ้	 รวม่ทั�งผ่้นื่ำท้องถีิ�นื่	 สำหรับการอุทิศัตั้นื่

อย่างไม่่ท้อถีอย	และกระผม่เช่�อม่ั�นื่ในื่พุี�นื่้องปีระชาชนื่ในื่การให้ความ่ร่วม่ม่่อร่วม่ใจที�จะใช้ชีวิตั้อย่างม่ีสตั้ิ	 ไม่่ปีระม่าท	

ระม่ดัีระวงัปีอ้งกนัื่ตั้นื่เองตั้าม่คำแนื่ะนื่ำขึ้องบคุลากรทางการแพุทยแ์ละการสาธารณ์สขุึ้	ดัีงเราจะพุบเหน็ื่การสวม่หนื่า้กาก

อนื่าม่ัย	การล้างม่่อ	การเว้นื่ระยะห่างทางสังคม่	การเอาใจใส่ตั้รวจตั้ราดี่แลสุขึ้ภาพุขึ้องตั้นื่เองและคนื่ใกล้ชิดี	จนื่กลาย

เปี็นื่วิถีีชีวิตั้ใหม่่ที�พุวกเราปีฏิิบัตั้ิจนื่คุ้นื่เคย	 ทำให้ยังคงม่ีความ่หวังว่าในื่ไม่่ช้า	 เราจะผ่านื่พุ้นื่วิกฤตั้การแพุร่ระบาดีขึ้อง															

โควิดี	-	19	ไปีดี้วยกันื่ดี้วยดีี	เหม่่อนื่กับในื่อดีีตั้ที�ผ่านื่พุ้นื่วิกฤตั้ิตั้่าง	ๆ	ดี้วยกันื่ม่าไดี้ทุกครั�ง	

	 	กระผม่	ในื่ฐานื่ะที�ไดี้รับความ่ไว้วางใจจากพุี�นื่้องปีระชาชนื่	ให้ทำงานื่ในื่ฐานื่ะรองปีระธานื่สภาผ่้แทนื่ราษฎร	

คนื่ที�หนื่้�ง	 พุร้อม่ทั�งสม่าชิกสภาผ่้แทนื่ราษฎรในื่สภาทุกท่านื่	 ซึ่้�งเปี็นื่ผ่้แทนื่ขึ้องปีวงชนื่ชาวไทยตั้าม่รัฐธรรม่น่ื่ญ																																

ขึ้อให้คำมั่�นื่ว่า	 จะตั้ั�งใจ	 ทุ่ม่เทกำลังความ่ร้่ความ่สาม่ารถีอย่างเต็ั้ม่ที�	 รวม่ทั�ง	 จะใช้บทบาทหนื่้าที�ความ่เป็ีนื่สม่าชิก																					

สภาผ่้แทนื่ราษฎร	ทำงานื่เคียงขึ้้างพุี�นื่้องปีระชาชนื่	ทำการช่วยเหล่อแบ่งเบา	 และบรรเทาความ่เดี่อดีร้อนื่	จะช่วยกันื่

กอบก้่และขัึ้บเคล่�อนื่เศัรษฐกิจ	เพุ่�อให้พีุ�นื่อ้งปีระชาชนื่ผ่านื่พุ้นื่วิกฤติั้	และเพุ่�อให้ปีระเทศัมี่ความ่ก้าวหน้ื่ารุง่เรอ่งได้ีอย่าง

ม่ั�งคั�ง	ม่ั�นื่คง	และยั�งย่นื่ตั้่อไปี	พุร้อม่นื่ี�	กระผม่และสม่าชิกสภาผ่้แทนื่ราษฎรทุกท่านื่	ขึ้อส่งความ่ปีรารถีนื่าดีี	และกำลังใจ									

ม่ายังพุี�นื่้องปีระชาชนื่	 ขึ้อให้ท่านื่ม่ีกำลังกาย	 กำลังใจ	 และสตั้ิปีัญญาในื่การตั้่อส่่ฝ่่าฟัันื่อุปีสรรคทั�งปีวง	 	 ผ่านื่พุ้นื่จาก												

การแพุร่ระบาดีขึ้องโรคโควิดี	–	19	ผ่านื่พุ้นื่จากความ่ยากลำบากจากภัยแล้ง	อุทกภัยราคาพุ่ชผลทางการเกษตั้รตั้กตั้�ำ	

และสภาวะเศัรษฐกิจที�ถีดีถีอยในื่รอบปีีที�ผ่านื่ม่า

	 ในื่ศัุภวารดีิถีีขึ้้�นื่ปีีใหม่่	พุุทธศัักราช	๒๕๖๕	นื่ี�		กระผม่ขึ้ออาราธนื่าคุณ์พุระศัรีรัตั้นื่ตั้รัย	พุุทธคุณ์และบารม่ีคุณ์

แห่งองค์หลวงพุ่อพุุทธโสธร	 และสิ�งศัักดีิ�สิทธิ�ทั�งหลายที�ท่านื่นื่ับถี่อ	 อีกทั�ง	 พุระบุญญาบารม่ีแห่งองค์พุระบาทสม่เดี็จ								

พุระวชิรเกล้าเจ้าอย่่หัว	และสม่เดี็จพุระนื่างเจ้าสุทิดีาฯ	พุระบรม่ราชินื่ี		โปีรดีดีลบันื่ดีาลปีระทานื่พุรให้พุี�นื่้องปีระชาชนื่

ทุกท่านื่	ปีระสบแตั้่ความ่สุขึ้สวัสดีิ�	พุิพุัฒนื่ม่งคล	สม่บ่รณ์์พุ่ลผลดี้วยจตัุ้รพุิธพุรชัย		ม่ีความ่สุขึ้ความ่เจริญ		คิดีปีระสงค์

สิ�งใดีขึ้อให้สัม่ฤทธิผลสม่ดีังปีรารถีนื่าทุกปีระการ





คำำ�อวัยพุรปีใหม่่ พุุทธศักร�ช ๒๕๖๕
นายศุภัชัย  โพธิ์สุ

รองประธ�นสภ�ผู้้�แทนร�ษฎร คำนที�สอง

	 เนื่่�องในื่วารดีิถีีขึ้้�นื่ปีีใหม่่พุุทธศัักราช	๒๕๖๕		ผม่นื่ายศัุภชัย		โพุธิ�สุ	รองปีระธานื่สภาผ่้แทนื่ราษฎร	คนื่ที�สอง	

ในื่นื่าม่ขึ้องสภาผ่แ้ทนื่ราษฎร	ขึ้อเชิญชวนื่พุี�นื่อ้งชาวไทยร่วม่ใจกันื่ส่งความ่สุขึ้และความ่ปีรารถีนื่าดีใีห้แก่กันื่	ในื่ปีทีี�ผา่นื่ม่า 

เราได้ีผ่านื่เร่�องราวต่ั้าง	 ๆ	 ม่ากม่าย	 ไม่่ว่าจะเป็ีนื่ภัยธรรม่ชาติั้ที�เกิดีขึ้้�นื่ในื่พุ่�นื่ที�ตั้่าง	 ๆ	 และวิกฤติั้ดี้านื่สุขึ้ภาพุที�เป็ีนื่																					

ความ่ท้าทายครั�งใหญ่ขึ้องม่นืุ่ษยชาตั้ิ	รวม่ถี้งปีระเทศัไทยขึ้องเรา

	 พุี�นื่้องที�เคารพุครับ	โรคโควิดี	-	19	ที�เกิดีขึ้้�นื่	ไดี้ส่งผลกระทบตั้่อชีวิตั้ขึ้องพุวกเราในื่ทุก	ๆ	ดี้านื่	ดีังนื่ั�นื่	การม่ี

สุขึ้ภาพุที�ดีีจ้งเปี็นื่สิ�งสำคัญในื่การขึ้ับเคล่�อนื่สังคม่และเศัรษฐกิจขึ้องปีระเทศั	โดียเฉพุาะการอย่่ร่วม่กับโควิดี	-	19	อย่าง

ปีลอดีภัย	เราจง้ต้ั้องปีฏิิบัตั้ติั้าม่ม่าตั้รการด้ีานื่สาธารณ์สุขึ้อย่างเคร่งครัดีตั้อ่ไปี	ผม่เช่�อม่ั�นื่วา่	เราจะก้าวผ่านื่อุปีสรรคและ

ปีัญหาตั้่าง	ๆ	ไปีไดี้ดี้วยดีี

 ปีใีหม่ท่ี�กำลงัม่าถ้ีง	เปีน็ื่ปีแีหง่ความ่หวงั		เปีน็ื่ปีทีี�เราตั้อ้งสรา้งสงัคม่ที�ยั�งยน่ื่และสม่ดีลุรว่ม่กันื่	ขึ้อใหค้วาม่ทกุขึ้ย์าก

ทั�งหลายในื่ปีีที�ผ่านื่ม่าจงหม่ดีสิ�นื่ไปี	และขึ้อให้ปีี	๒๕๖๕	นื่ี�	เปี็นื่ปีีแห่งอนื่าคตั้และความ่หวังขึ้องเรา		

	 เทศักาลแห่งความ่สุขึ้นื่ี�	ผม่หวังเป็ีนื่อย่างยิ�งว่า	พุี�นื่อ้งทุกท่านื่จะได้ีใช้เวลาร่วม่กับครอบครัวและญาติั้ม่ติั้ร	เพุ่�อ

เปีน็ื่พุลงัในื่การกา้วส่ศั่ักราชใหม่ด่ีว้ยความ่สขุึ้	สม่หวงั	พุร้อม่กนัื่นื่ี�	ผม่ขึ้ออัญเชิญอำนื่าจสิ�งศักัดีิ�สทิธิ�ทั�งหลายที�ทา่นื่เคารพุ

นื่ับถี่อ	อีกทั�งพุระบารม่ีแห่งองค์พุระบาทสม่เดี็จพุระเจ้าอย่่หัวและสม่เดี็จพุระนื่างเจ้า	ฯ	พุระบรม่ราชินื่ี	สม่เดี็จพุระนื่างเจ้า

สริกิติั้ิ�	พุระบรม่ราชินื่นีื่าถี	พุระบรม่ราชชนื่นีื่พุนัื่ปีหีลวง	ไดีโ้ปีรดีดีลบันื่ดีาลปีระทานื่พุรให้พุี�นื่อ้งปีระชาชนื่คนื่ไทยทุกทา่นื่	

ปีระสบแตั้ส่ิ�งอนัื่เปีน็ื่ม่งคล	ปีราศัจากภยนัื่ตั้รายทั�งปีวง	ม่สีขุึ้ภาพุพุลานื่าม่ยัที�แขึ้ง็แรงสม่บร่ณ์	์คดิีปีระสงคส์ิ�งใดีที�เปีน็ื่ไปี

โดียชอบ	ขึ้อให้ปีระสบความ่สำเร็จทุกปีระการเทอญ

																																																																																											สวัสดีีปีีใหม่่	ครับ
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ภาพกิจกรรม ๙

ภาพ
กิจกรรม

พธิมีอบรางวลั “ANTI-CORRUPTION AWARDS 2021”
 วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองเบญจนฤมิต ชั้น ๔ 

อาคารเบญจรังสฤษฏ สถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบก ชอง ๕ 

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทน

ราษฎร เปนประธานในพธิมีอบรางวลั “ANTI-CORRUPTION 

AWARDS 2021” และปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “คอรรัปชันกับ

การเมืองไทย” ในการนี้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิก                  

สภาผูแทนราษฎร และนายณัฐกานต ชูชนะ เลขานุการ                 

คณะทำงานทางการเมืองของประธานสภาผูแทนราษฎร               

รวมรับฟงการปาฐกถาพิเศษ 

 จากนั้น ประธานรัฐสภา มอบโลรางวัล “ANTI-

CORRUPTION AWARDS 2021” สงเสรมิการตานคอรรปัชนั 

ประจำป ๒๕๖๔ ทั้งนี้  การมอบรางวัลดังกลาวจัดโดยสมาคม

ผูสื่อขาวตานคอรรัปชัน (ประเทศไทย) โดยมีวัตถุประสงค                  

เพื่อสงเสริมและยกยอง สถาบัน องคกร หนวยงาน ที่มี                   

ความโปรงใส ปฏบัิตหินาทีต่ามหลกัธรรมาภบิาลและมนีโยบาย

ในการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน



๑๐ เอกสารขาวรัฐสภา

ใหการรับรอง ที่ปรึกษาพิเศษเลขากรรมาธิการ
องคกรสันนิบาตมุสลิมโลก
 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองรับรองประธาน

รัฐสภา ชั้น ๑๐ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร ใหการรับรอง                              

งานเลี้ยงรับรองอาหารคํ่าเฉลิมฉลองวาระ                   
ครบรอบ ๑๖๐ ป ไทย-เยอรมนี
 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

เยอรมน ีเขตสาทร กรงุเทพฯ นายชวน หลกีภยั ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู แทนราษฎร พรอมดวย สมาชิก                                  

สภาผูแทนราษฎร ประกอบดวย นายชลนาน ศรีแกว                      

นายเกียรติ สิทธอีมร นายอิสระ เสรวัีฒนวุฒ ินายรงัสมินัต โรม 

และนายวิวัฒน มุงการดี ที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร                 

รวมงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำเฉลิมฉลองวาระครบรอบ                  

๑๖๐ ป ความสัมพันธระหวางประเทศไทย-เยอรมนี ในป                 

ค.ศ. ๒๐๒๒

 ในการนี้ นายชวน หลีกภัย ไดกลาวถึงการสถาปนา

ความสัมพันธทางการทูตระหวางสองประเทศ ที่เริ่มตนจาก           

การทำสนธิสัญญาความสัมพันธทางการคาและการเดินเรือ

ตั้งแตป ค.ศ. ๑๘๖๒ โดยในปจจุบันเยอรมนีเปนหุนสวน

ทางการคาที่ใหญที่สุดในสหภาพยุโรป ในดานการศึกษา

เยอรมนีไดใหการสนับสนุนประเทศไทยดวยการกอตัง้วทิยาลยั

เทคนิค ซึ่ ง เปนที่รูจักกันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ โดยนายชวน หลีกภัย ไดแสดง

ความเช่ือมั่นวาป ค.ศ. ๒๐๒๒ ซึ่งเปนวาระการเฉลิมฉลอง                

ที่ยิ่งใหญและเปนหมุดหมายของการพัฒนาความสัมพันธ

ระหวางทั้งสองประเทศใหกาวหนาตอไป ในโอกาสนี้ประธาน

รัฐสภาและเอกอัครราชทูตฯ รวมกันเปดตัวตราสัญลักษณ

ความสัมพันธ ๑๖๐ ป ไทย-เยอรมนี

ดร.อับดุลอาซิส บิน อะฮหมัด ซารฮาน (Dr. AbdulAziz                      

A. Sarhan) ที่ปรึกษาพิเศษเลขากรรมาธิการองคกรสันนิบาต

มุสลิมโลก (Muslim World League) และคณะในโอกาส            

เดินทางเยือนประเทศไทยระหวางวันที่ ๑๒-๑๘ ธันวาคม 

๒๕๖๔ โดยม ีพลตำรวจตร ีสรุนิทร ปาลาเร นางสาวเพชรดาว 

โตะมีนา นายสวาป เผาประทาน และนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมใหการรับรอง ทั้งนี้ ประธาน

รฐัสภา ไดกลาวตอนรบัและแสดงความชืน่ชม ดร.อบัดลุอาซสิ 

บินอะฮหมัด ซารฮาน ที่เปนผูมีความรูความสามารถทางดาน

ศาสนาและดานตาง ๆ   จากนั้น ดร.อับดุลอาซิส บิน อะฮหมัด 

ซารฮาน ไดแสดงความขอบคุณที่ประธานรัฐสภาใหเกียรติ            

คณะเขาเยี่ยมคารวะในครั้งนี้ พรอมแจงวาจะมีการเดินทาง

เยอืนไทยของเลขาธกิารกรรมาธกิารองคกรสนันบิาตมสุลมิโลก

ในอนาคต และหวังวาจะไดรับความรวมมือจากรัฐสภา                              

ในทุก ๆ มิติตอไป



ภาพกิจกรรม ๑๑

การสมัมนาวชิาการเรือ่ง “แนวทางการรวมบรูณาการ
เพื่อพัฒนา EEC สูเมืองนาอยูอัจฉริยะ”
 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองทำงานประธาน

รัฐสภา ชั้น ๑๐ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธาน

รฐัสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร ใหเกียรตเิปนองคปาฐก 

ในการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “แนวทางการรวมบูรณาการ             

เพ่ือพัฒนา EEC สูเมืองนาอยูอัจฉริยะ” (Virtual Seminar 

EEC toward smart livable city) จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ            

วิทยาเขตระยอง ในการนี้ นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิก               

สภาผูแทนราษฎร รวมในการดังกลาว 

 โดยนายชวน หลีกภัย ไดปาฐกถาพิเศษเกี่ยวกับ                   

การเปน EEC เมืองนาอยูอัจฉริยะ เพื่อยกระดับประเทศไทย

กาวไกลสูระดบัโลก รวมถงึการเตรยีมความพรอมและแนวทาง

การบูรณาการและความรวมมือของทุกภาคสวน โดยแนวทาง

การบูรณาการ EEC สูเมืองนาอยูอัจฉริยะนั้น ไมใชแคตัวเลข

เรื่องเศรษฐกิจที่ดีอยางเดียว แตประชาชนตองมีคุณภาพชีวิต

ร ว ม รั บ ป ร ะ ท า น อ า ห า ร คํ่า  ณ  ทํา เ นี ย บ
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลี
 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

สาธารณรฐัเกาหลปีระจำประเทศไทย เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 

นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร และ                         

นางพรพศิ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร พรอมดวย 

นางสาวสตจีติร ไตรพบิลูยสขุ รองเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร 

รวมรับประทานอาหารค่ำตามคำเชิญของ H.E. Mr. Lee  

Wook-heon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำ

ประเทศไทย เพื่อกระชับความสัมพันธระหวางไทย-เกาหลีใต 

และเนื่องในโอกาสอำลาตำแหนงเอกอัครราชทูตฯ โดย                       

ท้ังสองฝายตางขอบคุณในมิตรไมตรีที่มีใหกัน และขอให                

ความสมัพนัธระหวางไทย-เกาหลใีตในอนาคตดำเนนิตอไปดวย

ดีดังเชนที่ผานมา ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตฯ ไดฝากความระลึกถึง

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทน

ราษฎร มา ณ ที่นี้ดวย

ที่ดี และตองมีการพัฒนาพื้นที่อยางยั่งยืนควบคูกันไปดวย                   

โดยมีการกระจายอำนาจและความเจริญครอบคลุมทุกพ้ืนที่                    

ทั้งนี้ เมืองนาอยูสำหรับคนทุกกลุมในสังคม คือ การมีคุณภาพ

ชีวิต สภาพแวดลอม เศรษฐกิจและการบริหารจัดการที่ดี                

ความกาวหนาทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะดานการส่ือสาร                  

การขนสงและพลังงาน จะเปนโอกาสในการพัฒนาเมือง

ศูนยกลางทางเศรษฐกิจในภูมิภาคใหเปนเมืองอัจฉริยะ                         

ไดตอไป



๑๒ เอกสารขาวรัฐสภา

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร                
รั บ ก า ร อ ว ย พ ร เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น ป ใ ห ม
พุทธศักราช ๒๕๖๕

 วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมขาราชการ

สำนักงานประธานสภาผูแทนราษฎร ชั้น ๑๐ อาคารรัฐสภา 

น ายชวน  หลี กภั ย  ป ระธ านรั ฐ สภาและประธ าน                                        

สภาผูแทนราษฎร รับการอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม                   

พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการ                      

สภาผูแทนราษฎร และคณะผูบริหารสำนักงานเลขาธิการ                         

สภาผูแทนราษฎร

 วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองทำงานประธาน

รัฐสภา ช้ัน ๑๐ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร รับการอวยพรเนื่องใน

โอกาสวันข้ึนปใหม พ.ศ.๒๕๖๕ จาก นางสาวนภาภรณ                         

ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา และคณะผูบริหารสำนักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา

 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ หองทำงานประธาน

รัฐสภา ชั้น ๑๐ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร รับการอวยพรเนื่องใน

โอกาสวันปใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก ศาสตราจารยวุฒิสาร                         

ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา พรอมคณะผูบริหาร

สถาบันพระปกเกลา

 วนัที ่๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ หองทำงานประธานรฐัสภา 

ชั้น ๑๐ อาคารรัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผูแทนราษฎร รับการอวยพรเนื่องในโอกาส                     

วันขึ้นปใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ จากศาสตราจารยพิเศษพรเพชร            

วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา



ภาพกิจกรรม ๑๓

ร อ ง ป ร ะ ธ า น ส ภ า ผู แ ท น ร า ษ ฎ ร  ค น ที่ ห นึ่ ง                          
รั บ ก า ร อ ว ย พ ร เ นื่ อ ง ใ น โ อ ก า ส วั น ป ใ ห ม                  
พุทธศักราช ๒๕๖๕
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๒๐๗ 

ชั้น ๒ โซนกลาง อาคารรัฐสภา นายสุชาติ ตันเจริญ                            

รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง รับการอวยพร                  

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันข้ึนปใหม พ.ศ. ๒๕๖๕ จาก                       

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และ                    

คณะผูบริหารสํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร

รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง                      
บั น ทึ ก เ ท ป คํา ป ร า ศ รั ย อ ว ย พ ร ป ใ ห ม                           
พุทธศักราช ๒๕๖๕
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๒๐๗ 

ชั้น ๒ โซนกลาง อาคารรัฐสภา นายสุชาติ ตันเจริญ                           

รองประธานสภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ ง บันทึกเทป                              

คำปราศรัยอวยพรปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๕ เพื่อเผยแพร                

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศนรัฐสภา

พิธวีางพานประดบัพุมดอกไม ถวายราชสกัการะ 
สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช
 วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ พระบรมราชานุสาวรีย 

วงเวยีนใหญ กรงุเทพฯ นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภาและ

ประธานสภาผูแทนราษฎร เปนประธานในพธิวีางพานประดบั

พุมดอกไม ในนาม “สภาผูแทนราษฎร” ถวายราชสักการะ

สม เด็ จพระ เจ าตากสิ นมหาราช  เนื่ อ ง ในวั นคล าย                                                

วนัสมเดจ็พระเจาตากสนิมหาราช โดยมี นายอสิระ เสรวีฒันวฒุิ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร พรอมดวย คณะผูบริหารสำนักงาน

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เขารวมพิธี



๑๔ เอกสารขาวรัฐสภา

ประธานรัฐสภา บันทึกเทปคําปราศรัยเนื่องใน
โอกาสอวยพรปใหม พุทธศักราช ๒๕๖๕
 วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองรอพิเศษ ๒๐๕                     

ชัน้ ๒ อาคารรฐัสภา นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา บนัทกึ

เทปคำปราศรัย เนื่องในโอกาสอวยพรปใหม พุทธศักราช 

๒๕๖๕ แกประชาชนทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง

ประเทศไทย โดยเทปดังกลาวจะออกอากาศในวันที่ ๑ 

มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๐.๐๑ นากา เปนตนไป  

การบูรณะซอมแซมพระบรมราชานุสาวรีย                              
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว
 วันที่  ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ณ สำนักชางสิบหมู                     

กรมศิลปากร ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ อำเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผูแทนราษฎร พรอมดวย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายสมบรูณ อทุยัเวยีนกลุ เลขานกุาร

ประธานสภาผูแทนราษฎร นางสาวศิริภา อินทวิเชียร ผูชวย

เลขานุการประธานสภาผูแทนราษฎร พรอมทั้ง นางพรพิศ 

เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร และคณะผูบริหาร

สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร ตรวจความคืบหนา                  

การบูรณะซอมแซม พระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัว องคเดิมที่เคยประดิษฐาน ณ บริเวณ

หนาอาคารรัฐสภา ถนนอูทองใน และตรวจความคืบหนาการ

จัดสรางพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระปกเกลา          

เจาอยูหวั องคใหมทีจ่ะนำมาประดษิฐาน ณ บรเิวณหนาอาคาร

รัฐสภาแหงใหม โอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย และคณะ ยังได

เยี่ยมชมผลงานการสรางสรรคงานชางสิบหมู งานจิตรกรรม 

และงานประติมากรรม รวมท้ังงานศิลปะประยุกตที่เปน

เอกลักษณของชาติดวย



ภาพกิจกรรม ๑๕

รัฐสภา จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 
๒๕๖๕
 วนัท่ี ๘ มกราคม ๒๕๖๕ รฐัสภาจัดกจิกรรมวันเดก็แหง

ชาติ ประจำป ๒๕๖๕ “Kids สนุก สุข ณ รัฐสภา” ผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกสระบบซูม (Zoom) โดยเด็กและเยาวชนจาก                    

ท่ัวภมูภิาคไดพบปะกบั นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภาและ

ประธานสภาผูแทนราษฎร สำหรับคำขวัญวันเด็กแหงชาติ 

๒๕๖๕ จากนายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา ทีม่อบใหแกเดก็

และเยาวชน คือ “รูหนาที่ มีวินัย ยึดมั่นประชาธิปไตยสุจริต”

จากนั้น เปนกิจกรรมเยี่ยมชมรัฐสภาผานทางออนไลน                      

ที่สามารถพาเด็กและเยาวชนเยี่ยมชมสัปปายะสภาสถาน

รัฐสภาของประเทศไทย และรวมเลนเกมสตอบคำถามลุนรับ

ของทีร่ะลกึ พรอมรบัฟงคลปิจากนายชลนาน ศรแีกว ผูนำฝาย

คานในสภาผูแทนราษฎร นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธาน        

สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน

สภาผูแทนราษฎร คนทีส่อง ตลอดจนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร

และเลขาธิการสภาผูแทนราษฎรท่ีฝากขอความอวยพร                     

ในโอกาสวันเด็กแหงชาติ ๒๕๖๕



๑๖ เอกสารขาวรัฐสภา

ประธานรัฐสภา มอบของขวัญวันเด็กใหแกเด็ก
และเยาวชนเกาะสมุย
 วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนบานแหลมหอย 

อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภา พรอมดวยนายธีรภัทร พริ้งศุลกะ นายวิวรรธน

นิลวัชรมณี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร จังหวัดสุราษฎรธานี 

พรรคประชาธิปตย นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎร และคณะผูบริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทน

ราษฎร รวมกิจกรรมวันเด็กแหงชาติสัญจร ในการนี้ นายชวน 

หลีกภัย ประธานรัฐสภา ไดมอบโอวาทในกิจกรรมวันเด็กแหง

ชาติสัญจร พรอมพบปะพูดคุยและมอบของที่ระลึกใหกับเด็ก

และเยาวชน

 จากนั้น นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และคณะ 

ไดเดินทางไป ณ หมูบานแขกชุมชนหัวถนน อำเภอเกาะสมุย 

จงัหวดัสรุาษฎรธาน ีเพือ่ใหโอวาทและพบปะพดูคุยกบัเดก็และ

เยาวชน พรอมมอบของที่ระลึกใหแกเด็กและเยาวชน                          

ในกิจกรรมวันเด็กสัญจร เนื่องในวันเด็กแหงชาติ ๒๕๖๕

กิจกรรมปลอยปูมาลงสูทะเล เพื่อคืนปูมาสู                     
ทะเลไทย
 วนัที ่๘ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ธนาคารปมูาบานใต อำเภอ

เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี นายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภา และคณะ เดนิทางไปเยีย่มชมและศกึษาดงูานดานการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง การเพาะขยายพันธุลูกปูมาใน

โครงการคนืปมูาสูทะเลไทย พรอมกนันี ้ไดรวมกจิกรรมปลอย

ลูกปูมาลงสูทะเลไทย เพื่อเพิ่มปริมาณปูมาฝงเกาะสมุย                      

ซึ่งเปนการอนุรักษปูมาและฟนฟูทรัพยากรทางทะเล

❖❖❖❖❖❖❖



การประชุมสภา ๑๗การประชุมสภา ๑๗

สรุปผลการประชุมสภาผูแทนราษฎร

 ๓. กระทูถาม ของ นายธัญวัจน กมลวงศวัฒน                    

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล              

เรือ่ง ตดิตามความคบืหนาการดำเนนิการเรือ่ง การรบัรองเพศ 

โดย รฐัมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษย (นายจุติ ไกรฤกษ)  เปนผูตอบ

 ตอจากนัน้ ผูปฏบิตัหินาทีป่ระธานของทีป่ระชุมไดเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระกระทูถามสดดวยวาจาใน

ลำดับถัดไป คือ

 ๑. กระทูถาม ของ นายสุรวิทย คนสมบูรณ สมาชิก         

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคเพื่อไทย

 ๒. กระทูถาม ของ นายวิโรจน ลักขณาอดิศร สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล

 กระทูถามในลำดับที่  ๑  และ  ๒  รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงสาธารณสุข (นายสาธิต ปตุเตชะ) เปนผูตอบ 

 อนึ่ง ในระหวางเวลา ๑๐.๔๓ - ๑๒.๑๐ นากา                            

ณ หองกระทูถาม แยกเฉพาะ 

 นายชวน หลกีภยั ประธานสภาผูแทนราษฎร  ทำหนาที่

ประธาน ในหองกระทูถาม และไดดำเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระกระทูถามแยกเฉพาะ คือ 

 ๑. กระทูถาม ของ  นายประเสรฐิพงษ ศรนวุตัร สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ พรรคกาวไกล เรื่อง                  

กรณกีารลกัลอบขโมยรงันกในเขตพืน้ทีส่มัปทาน จังหวดัพทัลงุ 

โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ                   

เผาจินดา) เปนผูตอบ

ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

กระทูถามสดดวยวาจา

 กระทูถาม ของ นายวรศิษฎ เลียงประสิทธิ์ สมาชิก           

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดสตูล พรรคภูมิใจไทย โดย รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน                                

รัชกิจประการ) เปนผูตอบ

 กอนทีท่ีป่ระชมุจะพจิารณาระเบยีบวาระกระทูถามสด

ดวยวาจาในลำดับถัดไป ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุม

ไดปรกึษาทีป่ระชมุเพือ่ขอใหนำระเบียบวาระ กระทูถามทัว่ไป

ขึ้นมาพิจารณากอน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ 

กระทูถามทั่วไป

 ๑. กระทูถาม ของ นายนริศ ขำนุรักษ สมาชิก                          

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดพัทลุง พรรคประชาธิปตย  เรื่อง                

การพัฒนาพื้นที่ทองเที่ยวและการประกาศใหพื้นที่ทองเที่ยว

ในจังหวัดพัทลุงบริเวณทะเลสาบพัทลุงเปนพื้นที่ พิเศษ                        

เพื่อการทองเที่ยวอยางยั่งยืน โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

การทองเทีย่วและกฬีา (นายพพิฒัน รชักจิประการ) เปนผูตอบ

 ๒. กระทูถาม ของ นายสมเกียรติ ถนอมสินธุ สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรกรงุเทพมหานคร พรรคกาวไกล เรือ่ง ปญหา

การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติคุมครองขอมูล สวนบุคคล                     

พ.ศ. ๒๕๖๒ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ  ธนาคมานุสรณ)  

ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ

การประชุม
สภา



๑๘ เอกสารขาวรัฐสภา

 ๒. กระทูถาม ของ นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดยะลา พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง                   

การลบประวัติบุคคลที่มีหมายจับในระบบอิเล็กทรอนิกส

สารสนเทศ ซึ่งเล่ือนมาจากการประชุมสภาผูแทนราษฎร                 

ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)                  

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ ถาม นายกรัฐมนตรี 

ซึ่ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์  เทพสุทิน)

ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ

 ๓. กระทูถาม ของ นายอัครเดช วงษพิทักษโรจน 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดราชบุรี พรรคประชาธิปตย 

เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ดงยาง ตำบลสวนกลวย อำเภอบานโปง 

จังหวัดราชบุรี ซ่ึงเลื่อนมาจากการประชุมสภาผูแทนราษฎร 

ชุดที่ ๒๕ ปท่ี ๓ ครั้งที่ ๒  (สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง)                   

วันพฤหัสบดีที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 ๔. กระทูถาม ของ นายดะนัย มะหิพันธ สมาชิก                      

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดอำนาจเจริญ พรรคเพื่อไทย เรื่อง           

การแกปญหาประชาชนบกุรกุปา  ซึง่เลือ่น มาจากการประชมุ

สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำป

ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน  ๒๕๖๔

 กระทูถามในลำดบัที ่๓ และ ๔ รฐัมนตรวีาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  (นายวราวุธ  ศิลปอาชา)  

เปนผูตอบ

 ๕. กระทูถาม ของ นายรงัสมินัต โรม สมาชกิสภาผูแทน

ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล  จำนวน ๒ กระทู  คือ

  (๑)  เรื่อง ความขัดแยงระหวางบริษัทกับชุมชนใน

การกอสรางและประกอบกิจการเหมืองปูนที่จังหวัดระยอง                  

โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายสุริยะ                         

จึงรุงเรืองกิจ) เปนผูตอบ

  (๒)  เรื่อง ปญหาความแออัดของสถานพยาบาล                   

ในจังหวัดภูเก็ต ถาม รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

เนือ่งจากรฐัมนตรทีีไ่ดรบัมอบหมาย ตดิราชการสำคญั จงึไดมี

หนังสือขอเลื่อนตอบกระทูถามนี้ไปตอบในการประชุม                         

สภาผูแทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔                       

ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๗๐

เรื่องเพื่อพิจารณา

 ๑. คณะกรรมาธิการการคมนาคม ขอขยายระยะเวลา

การพิจารณาญัตติ เกี่ยวกับการศึกษาและแกไขปญหา                           

รถรับจางสาธารณะ ออกไปอีก ๖๐ วัน นับตั้งแต วันที่ ๘  

ธันวาคม  ๒๕๖๔ (ซึ่งยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ)ที่ประชุม                

ไดมีมติอนุญาตใหคณะกรรมาธิการฯ ขยายเวลาพิจารณา          

ศึกษา เรื่องดังกลาวออกไปอีก  ๖๐ วัน

 ๒. คณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาติดตามและ

ตรวจสอบการใชจายเงนิ จากการกูเงนิตามพระราชกำหนดให

อำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เศรษฐกิจและ

สังคม  จากการระบาดของโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔  ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาศึกษา

เรื่องดังกลาวออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๙ ธันวาคม  

๒๕๖๔ (ซึ่งยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ) 

 ที่ประชุมไดมีมติอนุญาตใหคณะกรรมาธิการฯ ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก  ๙๐ วัน

 ตอมา ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุมไดเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนข้ึนมา

พิจารณากอน โดยเปนการพิจารณาตอจาก การประชุม                     

สภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำป

ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่  ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ คือ

 ๑. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปดสถานบันเทิงแบบ

ครบวงจร  (Entertainment Complex) เพือ่หาแหลงรายไดใหม

จากนักทองเท่ียวตางชาติเขาประเทศ ซึ่ง นายภาคภูมิ          

บูลยประมุข สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดตาก พรรค                

พลังประชารัฐ และนายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิก                 

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ                  

เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อน

ขึ้นมาพิจารณากอนลำดับที่ ๑)

 ๒. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาศกึษาการควบคมุและจัดระเบยีบ

บอนการพนันผิดกฎหมายในประเทศไทย ซึ่ง นายสฤษฏพงษ 

เ กี่ ย วข อ ง  สมาชิ กสภาผู แทนราษฎรจั งหวั ดกระบี่                                

พรรคภูมิใจไทย และนายณัฏฐชนน ศรีกอเกื้อ สมาชิก                      



การประชุมสภา ๑๙

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดสงขลา พรรคภูมิใจไทยเปนผูเสนอ 

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมา

พิจารณากอนลำดับที่  ๒)

 ๓. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญั พิจารณาศกึษาการเปดสถานบนัเทงิแบบ

ครบวงจร (Entertainment Complex) ในเขตเศรษฐกจิพเิศษ

ภาคเหนือ (NEC) เพื่อเปนแหลงรายไดใหมจากนักทองเท่ียว 

เขาประเทศ ซึ่ง นายพิเชษฐ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภา                        

ผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เปนผูเสนอ                    

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมา 

พิจารณากอนลำดับที่  ๓)

 ๔. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาปญหาการแพรระบาดของ

ตูเกมพนันไฟฟา (ตูสล็อตแมชชีน) เพื่อปองกันแหลงอบายมุข

ของชุมชน ซ่ึง นายบัญญัติ  เจตนจันทร สมาชิกสภา                                 

ผูแทนราษฎรจังหวัดระยอง พรรคประชาธิปตย เปนผูเสนอ 

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ ใหเลื่อนข้ึนมา

พิจารณากอนลำดับที่  ๔)

 ๕. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาศกึษาการจดัเกบ็รายไดจากธุรกจิ

กาสิโนและการพนันรูปแบบตาง ๆ เพื่อแกปญหาหน้ีสินของ

ประชาชน ซ่ึง นายนพดล แกวสพุฒัน สมาชกิสภาผูแทนราษฎร

แบบบัญชี รายชื่ อพรรคพลั งท องถิ่ น ไท  เปน ผู เ สนอ                                        

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมา

พิจารณากอนลำดับที่  ๕)

 ๖. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปองกันและแกไขการแพร

ระบาดของตูเกมพนันไฟฟา (ตูสล็อตแมชชีน) อยางครบวงจร 

ซึง่ นายจาตรุงค เพง็นรพฒัน  สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจังหวดั

ศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่

ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมาพิจารณากอนลำดับที่ ๖)

 ๗. ญัตติ เรื่อง ข อ ให สภ าผู แ ทน ร าษฎรตั้ ง คณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปญหาการพนันออนไลน

เพื่อปองกันปญหาหนี้สินของประชาชนและอาชญากรรมใน

สงัคม  ซ่ึง  นายบัญญตั ิ เจตนจันทร  สมาชกิสภาผูแทนราษฎร

จงัหวดัระยอง พรรคประชาธปิตย เปนผูเสนอ (ในระเบยีบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมาพิจารณากอนลำดับที่ ๗)

 ๘. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปดสถานบันเทิงแบบ

ครบวงจร (Urban Entertainment Complex) ที่อำเภอ

หวัหนิ จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ซึง่ นายสมเกยีรต ิไชยวสิทุธกิลุ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล               

เปนผูเสนอ  (ในระเบยีบวาระเรือ่งทีท่ีป่ระชมุเหน็ชอบใหเลือ่น

ขึ้นมาพิจารณากอนลำดับที่  ๘)

 ๙. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิ การวิ สามัญพิจารณาศึกษาการ เปดคาสิ โน                              

(ถูกกฎหมาย) ซึ่ง นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท สมาชิก                

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย                      

เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อน

ขึ้นมาพิจารณากอนลำดับที่  ๙)

 ๑๐. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ศึกษาการเปดสถานบันเทิง                 

ครบวงจร (Entertainment Complex) เพื่อเพ่ิมรายได                         

สูประเทศการทองเที่ยวสูชุมชน ซึ่งนายพิเชษฐ สถิรชวาล 

สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชรีายชือ่ พรรคประชาธรรมไทย

และนายพีระวิทย เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

แบบบญัชรีายชือ่ พรรคไทรกัธรรม เปนผูเสนอ (ในระเบยีบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมาพิจารณากอนลำดับ                  

ที่ ๑๐)

 ๑๑. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการเปดสถานบันเทิง               

แบบครบวงจร  (Entertainment  Complex) เพ่ือหา                     

แหลงรายไดใหมจากนักทองเที่ยวตางชาติเขาประเทศ                          

ซึ่ง นางบุญญาพร  นาตะธนภัทร สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังชาติไทย เปนผูเสนอ (ในระเบียบ           

วาระเรื่องท่ีท่ีประชุมเห็นชอบใหเลื่อนข้ึนมาพิจารณากอน

ลำดับที่ ๑๑)

 ๑๒. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาศกึษาการควบคมุและจัดระเบยีบ

บอนการพนนัผดิกฎหมายและการพนนัออนไลนใหถกูตองตาม



๒๐ เอกสารขาวรัฐสภา

กฎหมาย  เพือ่จดัระบบการจัดเก็บภาษีเปนรายไดเขาประเทศ  

ซึ่ง นายชัชวาลล คงอุดม สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี

รายชือ่ พรรคพลังทองถิน่ไทเปนผูเสนอ (ในระเบยีบวาระเรือ่ง

ที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมาพิจารณากอนลำดับที่  ๑๒)  

ที่ประชุมไดลงมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๖๐ คน  

เพื่อพิจารณาใหแลวเสร็จภายในกำหนดเวลา  ๙๐ วัน

เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. รายงานประจำป ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะ

กรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๒. รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติหนาที่

ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประจำ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

 ที่ประชุมรับทราบ

ครัง้ที ่ ๑๓  (สมยัสามญัประจำปครัง้ทีส่อง)  เปนพิเศษ
วันศุกรที่ ๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อพิจารณา  

 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว  ตามลำดับ  

คือ 

 ๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง รางกฎหมาย         

เพ่ือเพิ่มการมีสวนรวมของประชาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการ                 

การพฒันาการเมอืง การส่ือสารมวลชน และการมีสวนรวมของ

ประชาชนพิจารณาเสร็จแลว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑) 

 ท่ีประชมุไดมมีตเิหน็ชอบดวยกบัรายงานและขอสงัเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือสงไปยังคณะรัฐมนตรีและ                    

หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป   

 ๒. รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร

จัดการลุมน้ำทั้งระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

เสร็จแลว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๒) 

 ผูปฏิบั ติหนาที่ประธานของที่ประชุมไดสั่ ง เลื่อน                      

การลงมติญัตติดังกลาวไปในการประชุมสภาผูแทนราษฎร               

ครั้งตอไป

ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อทราบ

 เรื่องที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่  ๕  (สมัยสามัญประจำป

ครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไดลงมติตั้ง

กรรมาธิการรวมกัน ฝายวุฒิสภา เพื่อพิจารณารางพระราช

บัญญัติจราจรทางบก  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 

 ที่ประชุมรับทราบ 

เรื่องเพื่อพิจารณา

 วาระเรื่องดวน ตามลำดับ  คือ 

 ๑. รางพระราชบัญญัติสถาปนิก  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  

ซึง่  คณะรฐัมนตร ีเปนผูเสนอ (ในระเบยีบวาระเรือ่งดวนที ่ ๑) 

 เม่ือรฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายนพินธ  

บุญญามณี) ไดแถลงหลกัการและเหตผุล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  

รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายนพินธ บญุญามณ)ี

และนายกสภาสถาปนิก ตอบชี้แจง ที่ประชุมไดลงมติใน                   

วาระที่  ๑  รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้  และมี

มติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๒๕ คน เพื่อ

พิจารณากำหนดการแปรญัตติภายใน  ๗  วัน 

 ๒. รางพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย                   

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ (ในระเบียบ

วาระเรื่องดวนที่  ๒) 

 เมือ่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคม  (นายอธิรฐั  

รตันเศรษฐ) ไดแถลงหลกัการและเหตุผล  มีสมาชิกฯ  อภิปราย  

รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม (นายอธรัิฐ  รตันเศรษฐ) 

และรองอธบิดกีรมเจาทา ตอบชีแ้จง ทีป่ระชมุไดลงมตใินวาระ

ที ่๑ รบัหลกัการแหงรางพระราชบญัญตัฉิบบันี ้และมมีตใิหตัง้

คณะกรรมาธิการวิสามัญ จำนวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา

กำหนดการแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 ตอมา  ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุมไดเสนอให

ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีคางพิจารณา                 

ตามลำดับ  คือ   

 ๑. รางพระราชบัญญัติสหกรณ  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  

ซึง่ พลโท วีระ วงศสรรค กบัประชาชนผูมีสทิธิเลอืกตัง้  จำนวน  

๑๑,๘๐๘ คน เปนผูเสนอ (ในระเบยีบวาระที ่๕.๑) โดยเปนการ



การประชุมสภา ๒๑

พิจารณาตอจากการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕  ปที่ ๓

ครัง้ที ่๑๑ (สมยัสามญัประจำปครัง้ทีส่อง) วนัพธุที ่๑  ธนัวาคม  

๒๕๖๔ 

 ที่ประชุมไดลงมติในวาระที่  ๑  ไมรับหลักการแหงราง

พระราชบัญญัติฉบับนี้ ดังนั้น จึงถือวารางพระราชบัญญัติ                     

ดังกลาวเปนอันตกไป 

 ๒. รางพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  (ฉบับที่  ..)  

พ.ศ. .... ซ่ึง นายชวลิต วิชยสุทธิ์ กับคณะเปนผูเสนอ                          

(ในระเบียบวาระที่  ๕.๒) 

 เมื่อผูเสนอไดแถลงหลักการและเหตุผล มีสมาชิกฯ  

อภิปราย  ที่ประชุมไดลงมติในวาระที่  ๑  ไมรับหลักการแหง

รางพระราชบญัญตัฉิบบันี ้ ดงันัน้  จงึถอืวารางพระราชบญัญตัิ

ดังกลาวเปนอันตกไป  

 ๓. รางพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ซึ่ง                      

นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เปนผูเสนอ (ในระเบียบ                 

วาระที่  ๕.๓) โดยที่ประชุมเห็นชอบใหนำรางพระราชบัญญัติ

ทำนองเดียวกันอีก  ๑  ฉบับ  ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ  

รางพระราชบญัญตัสิงเสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัย  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นางบุญรื่น  ศรีธเรศ  

กับคณะ  เปนผูเสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๒๓) 

 เมือ่ผูเสนอไดแถลงหลกัการและเหตผุล  ทลีะฉบบั  ตาม

ลำดบั จากนัน้ผูเสนอทัง้ ๒ ฉบบั ไดขอถอนรางพระราชบญัญตัิ

ดังกลาวออกจากระเบียบวาระ การประชุม ซึ่งที่ประชุมมีมติ

ยินยอมใหถอนได  ตามขอบังคับฯ  ขอ  ๖๑    

 ๔. รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำสั่ง             

คณะรักษาความสงบแหงชาติและคำส่ังหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแห งชาติ  ที่ ขั ดตอหลักสิทธิมนุษยชนและ

ประชาธปิไตย พ.ศ. .... ซึง่ นายจอน  อึง๊ภากรณ กบัประชาชน

ผูมีสิทธิ เลือกตั้ ง  จำนวน ๑๒,๖๐๙ คน เปนผู เสนอ                                    

(ในระเบียบวาระท่ี  ๕.๔)  โดยที่ประชุมเห็นชอบใหนำราง             

พระราชบญัญติัทำนองเดยีวกนัอกี ๑ ฉบบั ขึน้มาพจิารณารวม

กันไป  คือ  รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศคณะรักษา             

ความสงบแหงชาติและคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบ               

แหงชาติ  พ.ศ. .... ซึ่ง นายปยบุตร แสงกนกกุล กับคณะ เปน

ผูเสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๘) 

 กอนท่ีท่ีประชุมจะพจิารณา ผูปฏิบติัหนาท่ีประธานของ

ที่ประชุมไดปรึกษาที่ประชุม  เพื่อขอใหแยกลงมติรับหลักการ

แหงรางพระราชบัญญัติ  ทีละฉบับ  เนื่องจาก มีหลักการและ

เหตุผลตางกัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ จากนั้นไดอนุญาตให              

นายยิ่งชีพ  อัชฌานนท  นายอานนท  ชวาลาวัณย  และ           

นางสาวสุภาภรณ มาลัยลอย ตัวแทนผูมีสิทธิเลือกต้ังเขาชื่อ

เสนอกฎหมาย เขารวมเปนผูเสนอและชี้แจงตอที่ประชุม               

ตามขอบังคับฯ  ขอ  ๑๑๓  วรรคสอง  

 เมือ่ผูเสนอไดแถลงหลกัการและเหตผุล  ทลีะฉบบั  ตาม

ลำดับ สมาชิกฯ อภิปราย โดยมีประธานสภาผูแทนราษฎร  

และรองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ง ผลัดเปลี่ยนกัน

ดำเนินการประชุม ผูเสนอตอบชี้แจง จากนั้น รองประธาน             

สภาผูแทนราษฎร คนที่หนึ่ง ไดสั่งเลื่อนการลงมติรางพระราช

บัญญัติดังกลาวไปในการประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งตอไป   

สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ จำนวน ๒ ฉบับ คือ

 ๑. รางพระราชบัญญัติสถาปนิก  (ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 

 ๒. รางพระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ำไทย                    

(ฉบับที่  ..)  พ.ศ.  .... 

ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

กระทูถามสดดวยวาจา

 ๑. กระทูถาม ของ นายประเดิมชัย บุญชวยเหลือ  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  พรรคเพ่ือไทย              

โดย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ                 

บุญญามณี)  เปนผูตอบ 

 ๒. กระทูถาม ของ นางสาวญาณธชิา  บวัเผือ่น  สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี พรรคกาวไกล 

 ๓. กระทูถาม ของ นางกรณิศ  งามสคุนธรตันา  สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ         

กระทูถามในลำดับที่  ๒  และ  ๓  รัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ได

รับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงไดมีหนังสือขอเลื่อน               

การตอบกระทูถามทัง้  ๒  กระทูดงักลาวไปตอบในการประชมุ



๒๒ เอกสารขาวรัฐสภา

สภาผูแทนราษฎรครั้งตอไป  ตามขอบังคับฯ  ขอ  ๑๕๑ 

กระทูถามทั่วไป

 ๑. กระทูถาม ของ นางผองศรี  แซ จึง สมาชิก                   

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เรื่อง              

สรางสระวายน้ำในโรงเรียนราษีไศลและซอมแซม ปรับปรุง

สนามกีฬากลาง ถาม นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได

รับมอบหมายติดราชการสำคัญ  จึงไดมีหนังสือขอเลื่อนตอบ

กระทูถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ในวัน

พฤหัสบดีที่ ๑๖  ธันวาคม  ๒๕๖๔  ตามขอบังคับฯ  ขอ  ๑๕๑ 

 ๒. กระทูถาม  ของ  นายสัมฤทธิ์  แทนทรัพย  สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจงัหวัดชยัภมู ิพรรคพลงัประชารฐั เรือ่ง  การ

กำหนดราคาประกันพืช ในโครงการประกันรายไดเกษตรกร  

ถาม รฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย  ซึง่  รฐัมนตรชีวยวาการ

กระทรวงพาณชิย (นายสนิติย เลศิไกร) ไดรบัมอบหมายใหเปน

ผูตอบ 

 ๓. กระทูถาม ของ นายอรรถกร  ศิรลิทัธยากร  สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่  พรรคพลงัประชารฐั  เรือ่ง  

การศกึษาโครงการผนันำ้จากอางเกบ็นำ้ คลองพระสะทงึไปยงั

อางเกบ็นำ้คลองสยีดั ถาม รฐัมนตรวีาการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ  เนือ่งจากรฐัมนตรทีีไ่ดรบัมอบหมายตดิราชการสำคญั  

จึงไดมีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทูถามนี้ไปตอบในการประชุม

สภาผูแทนราษฎร ในวนัพฤหสับดทีี ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๔  ตาม

ขอบังคับฯ  ขอ  ๑๕๑ 

 อน่ึง ในระหวางเวลา ๑๐.๔๓ - ๑๑.๔๓ นากา ณ  หอง

กระทูถามแยกเฉพาะ  นายชวน  หลีกภัย  ประธานสภาผูแทน

ราษฎร ทำหนาท่ีประธานในหองกระทูถาม  และไดดำเนินการ

ประชุมตามระเบียบวาระกระทูถามแยกเฉพาะ  คือ 

 ๑. กระทูถาม ของ นายรังสิมันต โรม สมาชิก                       

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล จำนวน            

๒  กระทู  คือ

  (๑)  เรื่อง  การแกปญหาการจราจรในจังหวัดภูเก็ต  

ถาม รฐัมนตรวีาการกระทรวงคมนาคม ซึง่ รฐัมนตรชีวยวาการ

กระทรวงคมนาคม  (นายอธิรัฐ  รัตนเศรษฐ) ไดรับมอบหมาย

ใหเปนผูตอบ  

  (๒)  เรื่อง  ปญหาความแออัดของสถานพยาบาลใน

จังหวัดภูเก็ตซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผูแทนราษฎร             

ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓  ครั้งที่  ๑๒  (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)  

วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถาม รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงสาธารณสุข ซึ่ง รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวง

สาธารณสขุ (นายสาธติ ปตเุตชะ) ไดรบัมอบหมายใหเปนผูตอบ 

 ๒. กระทูถาม  ของ  นายสมเกยีรต ิ ถนอมสนิธุ  สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎรกรงุเทพมหานคร พรรคกาวไกล เรือ่ง  ปญหา

สภาพถนนทางรถไฟสายเกาปากน้ำที่ทรุดโทรมและเกิด

อบุตัเิหตมุผีูเสยีชวีติบอยครัง้ ถาม นายกรฐัมนตร ีซึง่  รฐัมนตรี

ชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายนพินธ บญุญามณ)ี  ไดรบั

มอบหมาย ใหเปนผูตอบ 

 ๓. กระทูถาม  ของ  นายจาตรุงค  เพง็นรพฒัน  สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย  จำนวน           

๒  กระทู  คือ 

  (๑)  เรือ่ง  ปญหาความเดอืดรอนของเกษตรกรกรณี

ราคาปุยและยาปราบศัตรูพืชปรับราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  

ถาม  นายกรัฐมนตรี  เนื่องจากรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายติด

ราชการสำคญั  จึงไดมีหนังสอืขอเลือ่นตอบกระทูถามนีไ้ปตอบ

ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่  ๑๖  

ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามขอบังคับฯ ขอ  ๑๗๐  

  (๒)  เรือ่ง  โครงการขดุลอกและอนรุกัษฟนฟแูหลงนำ้

หนองเดียง พรอมระบบกระจายน้ำ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอ

กันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องจากรัฐมนตรีติด

ราชการสำคญั  จึงไดมีหนังสอืขอเลือ่นตอบกระทูถามนีไ้ปตอบ

ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๗  

มกราคม ๒๕๖๕ ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๗๐ 

 ๔. กระทูถาม ของ นายประเสรฐิพงษ ศรนวุตัร  สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ พรรคกาวไกล เรื่อง                   

การดำเนนิการของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง

ของมนุษยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (โรคโควดิ-19) และแนวทางในการผลกัดนัราง

กฎหมายวาดวยการดำเนนิงานขององคกรทีไ่มแสวงหารายได

หรือกำไรมาแบงปนกันในสวนที่เกีย่วของกบัการปฏิบัติหนาที่



การประชุมสภา ๒๓

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย               

ถามรฐัมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คง

ของมนุษย เน่ืองจากรฐัมนตรตีดิราชการสำคญั จงึไดมหีนงัสอื

ขอเลื่อนตอบกระทูถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผูแทน

ราษฎรครั้งตอไป  ตามขอบังคับฯ  ขอ  ๑๗๐ 

เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. รับทราบคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ กรณีคณะ

กรรมการการเลือกตั้งขอใหศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตาม

รัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๘๒  วาสมาชิกภาพของนายชุมพล                  

จุลใส  ผูถูกรองที่ ๑ นายพุทธิพงษ ปุณณกันต ผูถูกรองที่  ๒  

นายอิสสระ สมชัย ผูถูกรองที่ ๓ นายถาวร เสนเนียม ผูถูกรอง

ที่  ๔ และนายณัฏฐพล  ทีปสุวรรณ  ผูถูกรองที่  ๕  สิ้นสุดลง

ตามรัฐธรรมนูญ  มาตรา  ๑๐๑  (๖) ประกอบมาตรา ๙๘  (๔)  

(๖) และมาตรา  ๙๖  (๒)  หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญไดมี                      

คำวนิจิฉยัวา  ผูถกูรองทัง้หาตองคำพพิากษาของศาลอาญาให

จำคุกและถูกคุมขังอยูโดยหมายของศาลอาญา เปนเหตุให

สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ ผูถูกรองทั้งหา

ส้ินสดุลงตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบมาตรา  

๙๘  (๖) สำหรับผูถูกรองที่ ๑  ผูถูกรองที่ ๓ และผูถูกรองที่  ๕ 

ที่ตองคำพิพากษาของศาลอาญาใหเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง เปน

เหตุใหสมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของผูถูกรอง

ทัง้สามสิน้สดุลงตามรฐัธรรมนญู  มาตรา  ๑๐๑  (๖)  ประกอบ

มาตรา ๙๘  (๔) และมาตรา  ๙๖  (๒)  ทั้งนี้  สมาชิกภาพของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรทั้งหาสิ้นสุดลง นับแตวันที่ ๗  

เมษายน  ๒๕๖๔   

 ๒. ทีป่ระชมุวฒุสิภา ครัง้ที ่๖  (สมยัสามญัประจำปครัง้

ที่สอง) วันอังคารที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไดพิจารณารับ

ทราบรายงานความคืบหนาในการดำเนินการตามแผนการ

ปฏิรูปประเทศตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหง                             

ราชอาณาจักรไทย (เดือนเมษายน–มิถุนายน  ๒๕๖๔) 

 ที่ประชุมรับทราบ 

 ๓. รายงานประจำป ๒๕๖๓ ของกองทนุสนบัสนนุการ

สรางเสริมสุขภาพ

 ที่ประชุมรับทราบ  

 ๔. รายงานประจำป ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ 

 ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

 ญตัตดิวน  เรือ่ง  ขอใหสภาผูแทนราษฎรพจิารณาตรวจ

สอบการปฏบิตัหินาทีข่องเจาหนาทีต่ำรวจตอผูชุมนุมเครอืขาย 

จะนะรักษถิ่น เพื่อใหสภาผูแทนราษฎรสงขอคิดเห็นของ

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ใหรัฐบาลรับไปพิจารณาดำเนินการ  

ซึง่  นายอาดลินั  อาลีอิสเฮาะ  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจงัหวดั

ยะลา พรรคพลงัประชารฐั เปนผูเสนอดวยวาจา เพือ่ขอใหสภา

พจิารณาเปนเรือ่งดวน ตามขอบังคบัฯ ขอ ๕๔ (๑) ซึง่ทีป่ระชมุ

เห็นชอบ โดยที่ประชุมเห็นชอบใหนำญัตติทำนองเดียวกันอีก  

๔  ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป  คือ 

 ๑. ญตัตดิวน  เรือ่ง  ขอใหรฐับาลดำเนนิการตรวจสอบ

กรณีการสลายการชุมนุมชาวบานจะนะหนาทำเนียบ  เมื่อคืน

วันที่  ๖  ธันวาคม  ๒๕๖๔  และตรวจสอบความผิดปกติของ

โครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะใหมใหครบทุกมิติ ซ่ึง  

นางสาวเบญจา แสงจนัทร  สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชี

รายชือ่พรรคกาวไกล เปนผูเสนอ (ซึง่ยงัมไิดบรรจรุะเบยีบวาระ) 

 ๒. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา

ตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ตำรวจตอผูชุมนุม

เครอืขายจะนะรกัษถิน่  เพือ่ใหสภาผูแทนราษฎรสงขอคดิเหน็

ของสมาชกิสภาผูแทนราษฎรใหรฐับาลรบัไปพจิารณาดำเนนิการ

ซึง่ นายสฤษฏพงษ เกีย่วของ สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจงัหวดั

กระบี ่พรรคภมิูใจไทย เปนผูเสนอ (ซึง่ยงัมิไดบรรจุระเบยีบวาระ) 

 ๓. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา

ศึกษากรณี การไมปฏิบัติตามบันทึกขอตกลงผลการเจรจา

ปญหาระหวางกลุมจะนะรักษ ถ่ินกับผูแทนรัฐบาล ซึ่ง                          

นายซูการโน มะทา สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดยะลา 

พรรคประชาชาติ เปนผูเสนอ (ซึ่งยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ) 

 ๔. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณา

กรณกีารดำเนินการ ของเจาหนาท่ีตอกลุมประชาชนจากจะนะ  

จงัหวดัสงขลา  ทีม่าชุมนมุเรยีกรองใหแกไขปญหาและแนวทาง

การแกไขปญหาเพือ่ลดความขดัแยง ซึง่ นายสาทติย วงศหนองเตย

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดตรัง  พรรคประชาธิปตย                 

เปนผูเสนอ (ซึง่ยงัมไิดบรรจรุะเบยีบวาระ) เมือ่ผูเสนอญตัตทิัง้ 

๕ ฉบบั ไดแถลงเหตผุล ทลีะฉบบั ตามลำดบั สมาชกิฯ  อภิปราย



๒๔ เอกสารขาวรัฐสภา

 ที่ประชุมไดมีมติใหสงญัตติดังกลาวใหคณะรัฐมนตรี               

รับไปพิจารณาดำเนินการตอไป

ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. ประกาศสภาผูแทนราษฎร  ลงวันที่  ๑๐  ธันวาคม  

๒๕๖๔ เรื่องใหผูมีชื่ออยูในลำดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของ

พรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน

ตำแหนงที่วาง  จำนวน  ๒  คน  คือ 

  ๑) นายตอศักดิ์  อัศวเหม  ผูสมัครเปนสมาชิก               

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ ๒๒ พรรค                   

พลังประชารัฐ เลื่อนขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แทน  

นายพุทธิพงษ ปุณณกันต 

  ๒) นายจักพนัธ  ปยพรไพบลูย  ผูสมคัรสมาชกิสภา

ผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ ลำดบัที ่๒๖ พรรคประชาธปิตย  

เลื่อนข้ึนมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แทน นายอิสสระ  

สมชัย

ที่ประชุมรับทราบ ประธานสภาผูแทนราษฎรไดกลาวนำ

นายตอศกัดิ ์อศัวเหม และนายจักพนัธ ปยพรไพบูลย  ปฏญิาณ

ตนในที่ประชุมกอนเขารับหนาที่ ตามมาตรา ๑๑๕ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ดังนั้น ปจจุบันมีสมาชิก 

สภาผูแทนราษฎร  จำนวน  ๔๗๗  คน 

 ๒. ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำป               

ครั้งที่สอง) วันจันทรที่ ๒๙  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔  ไดลงมติให

ขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติวิชาชีพการ

สัตวบาล พ.ศ. .... ออกไปเปนกรณีพิเศษอีก ๓๐ วันนับแต            

วันที่ ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๔ 

 ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว คือ ราง               

พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความ

สงบแหงชาติ ที่ ๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาใน

ภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่  ๓ เมษายน 

พุทธศักราช ๒๕๖๐ พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแลว (ในระเบียบวาระที่  ๔) 

 ทีป่ระชมุไดพจิารณารางพระราชบญัญตัฉิบบันีใ้นวาระ

ที่ ๒ จนถึงมาตรา  ๓  ประธานคณะกรรมาธิการฯ  ไดขอถอน

รางพระราชบัญญัติดังกลาวเพื่อนำไปพิจารณาทบทวนใหม  

 ซึ่งที่ประชุมไดมีมติยินยอมใหถอนได ตามขอบังคับฯ  

ขอ  ๖๑ 

 ตอจากนัน้ ผูปฏบิตัหินาทีป่ระธานของทีป่ระชุมไดเสนอ

ใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่คางพิจารณา  

โดยเปนการพิจารณาตอจากการประชุมสภาผูแทนราษฎร            

ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)           

วันพุธที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ คือ 

 ๑. รางพระราชบัญญัติยกเลิกประกาศและคำส่ัง             

คณะรักษาความสงบแหงชาติและคำสั่งหัวหนาคณะรักษา

ความสงบแห งชาติ  ท่ี ขัดตอหลักสิท ธิมนุษยชนและ

ประชาธปิไตย พ.ศ. .... ซึง่ นายจอน  อึง๊ภากรณ  กบัประชาชน

ผู มีสิทธิ เลือกตั้ ง  จำนวน ๑๒,๖๐๙ คน เปนผู เสนอ                                     

(ในระเบียบวาระที่  ๕.๑)   

 ๒. รางพระราชบญัญตัยิกเลกิประกาศคณะรกัษาความ

สงบแหงชาติและคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  

พ.ศ.  ....  ซึ่ง  นายปยบุตร  แสงกนกกุล กับคณะ  เปนผูเสนอ  

(ในระเบียบวาระที่  ๕.๒)   

 ท่ีประชุมไดลงมติในวาระท่ี ๑ ไมรับหลักการแหงราง

พระราชบญัญตัทิัง้ ๒ ฉบบัทลีะฉบบัตามลำดบั ดงันัน้ จงึถอืวา

รางพระราชบัญญัติทั้ง ๒ ฉบับ ดังกลาวเปนอันตกไป 

 ตอมา  ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุมไดเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่คางพิจารณาใน

ลำดับถัดไป คือ 

 ๓. รางพระราชบญัญตัแิกไขเพิม่เตมิประมวลกฎหมาย

วิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายวิรัช                

พันธุมะผล กับคณะ เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระที่  ๕.๓) 

 คณะรัฐมนตรี ไดขอรับรางพระราชบัญญัติดังกลาวไป

พิจารณากอนรับหลักการ โดยใหรอการพิจารณาไวภายใน

กำหนดเวลา ๖๐ วัน ซ่ึงที่ประชุมไดลงมติอนุมัติ ตาม                              

ขอบังคับฯ ขอ ๑๑๘ 



การประชุมสภา ๒๕

 ๔. รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ..)  

พ.ศ.  ....  ซ่ึง นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เปนผูเสนอ                       

(ในระเบียบวาระที่  ๕.๔) 

 คณะรัฐมนตรี ไดขอรับรางพระราชบัญญัติดังกลาวไป

พิจารณากอนรับหลักการ โดยใหรอการพิจารณาไวภายใน

กำหนดเวลา ๖๐ วนั ตามขอบงัคับฯ  ขอ  ๑๑  จากนัน้ผูปฏบิตัิ

หนาที่ประธานของที่ประชุมไดสั่งเลื่อนการลงมติรางพระราช

บัญญัติดังกลาวไปในการประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งตอไป

ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

กระทูถามสดดวยวาจา  

 ๑. กระทูถาม ของ  นางสาวญาณธชิา  บวัเผือ่น  สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี  พรรคกาวไกล 

 ๒. กระทูถาม ของ นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดสุพรรณบุรี พรรคชาติไทย

พัฒนา กระทูถามในลำดับที่  ๑  และ  ๒ รองนายกรัฐมนตรี

และรฐัมนตรวีาการกระทรวงพาณิชย  (นายจริุนทร  ลกัษณวศิษิฏ)

เปนผูตอบ 

 ๓. กระทูถาม  ของ  นายคมเดช  ไชยศิวามงคล  สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจงัหวัดกาฬสินธิ์ุพรรคเพือ่ไทย โดย  รฐัมนตรี

วาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ  

ธนาคมานุสรณ) เปนผูตอบ 

กระทูถามทั่วไป  

 ๑. กระทูถาม ของ นางผองศร ีแซจึง สมาชกิสภาผูแทน

ราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เรื่อง สรางสระวายน้ำ

ในโรงเรียนราษีไศลและซอมแซมปรับปรุงสนามกีฬากลาง                

ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ 

ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๙  

ธันวาคม ๒๕๖๔ ถาม นายกรัฐมนตรี ซึ่ง รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน รัชกิจประการ)  

ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ 

 ๒. กระทูถาม  ของ  นายเทาพิภพ  ลิ้มจิตรกร  สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคกาวไกล เรื่อง  

มาตรการสรางความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจการ

ทองเท่ียวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ถาม นายก

รฐัมนตร ีเน่ืองจากรฐัมนตรท่ีีไดรบัมอบหมายตดิราชการสำคญั  

จึงไดมีหนังสือขอเลื่อนตอบกระทูถามน้ีไปตอบในการประชุม

สภาผูแทนราษฎร ในวนัพฤหสับดทีี ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ตาม

ขอบังคับฯ ขอ ๑๕๑ 

 ๓. กระทูถาม  ของ  นายสณัหพจน  สขุศรเีมอืง  สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ

เรื่อง การสงเสริมสนับสนุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป

สินคาทางการเกษตร โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวง

อุตสาหกรรม (นายสุริยะ จึงรุงเรืองกิจ) เปนผูตอบ โดยใน

ระหวางการพิจารณากระทูถามน้ี รองประธานสภาผูแทน

ราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหนาที่ 

 ๔. กระทูถาม ของ นายววิฒันชยั โหตระไวศยะ  สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ พรรคเพื่อไทย เรื่อง  

โครงการปรับปรุง ซอมแซม กอสรางถนนทางหลวงทองถ่ิน  

ถาม นายกรัฐมนตรี เน่ืองจากรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายติด

ราชการสำคญั  จึงไดมีหนังสอืขอเลือ่นตอบกระทูถามนีไ้ปตอบ

ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ในวนัพฤหสับดท่ีี  ๖  มกราคม  

๒๕๖๕  ตามขอบังคับฯ  ขอ  ๑๕๑ 

อนึง่  ในระหวางเวลา  ๑๐.๔๑ – ๑๑.๓๗  นากา  ณ  หอง

กระทูถามแยกเฉพาะ  นายสุชาติ  ตันเจริญ  รองประธาน               

สภาผูแทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  ทำหนาที่ประธานในหองกระทู

ถาม และไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทูถาม             

แยกเฉพาะ  คือ 

 ๑. กระทูถาม ของ นายรงัสมินัต โรม สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบบญัชีรายชือ่ พรรคกาวไกล เรือ่ง การเปดฟดเดอร

เชื่อมตอจากรถสาธารณะสูชุมชนในพื้นที่ปทุมธานี ถาม  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม 

 ๒. กระทูถาม ของ นายรังสรรค มณีรัตน สมาชิก              

สภาผูแทนราษฎรจงัหวดัลำพนู พรรคเพือ่ไทย เรือ่ง ความคบืหนา

ในการกอสรางถนนหมายเลข ๑๐๖ จากอำเภอเถิน                              

จังหวัดลำปาง  ถึงอำเภอปาซาง  จังหวัดลำพูน ถาม รัฐมนตรี

วาการกระทรวงคมนาคม กระทูถามในลำดับท่ี ๑ และ ๒  

รฐัมนตรชีวยวาการกระทรวงคมนาคม (นายอธรัิฐ  รตันเศรษฐ)  

ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ 



๒๖ เอกสารขาวรัฐสภา

 ๓. กระทูถาม ของ นายประเสรฐิพงษ ศรนวัุตร  สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล  เรื่อง  การ

ดำเนินการของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของ

มนุษยในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา ๒๐๑๙ (โรคโควดิ 19) และแนวทางในการผลกัดนัราง

กฎหมายวาดวยการดำเนนิงานขององคกรทีไ่มแสวงหารายได

หรือกำไรมาแบงปนกันในสวนที่เกีย่วของกบัการปฏิบัติหนาที่

ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย                

ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓  

ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๙  

ธนัวาคม ๒๕๖๔ โดย รฐัมนตรวีาการกระทรวงการพฒันาสงัคม

และความมั่นคงของมนุษย (นายจุติ ไกรฤกษ) เปนผูตอบ 

 ๔. กระทูถาม ของ นายรงัสมินัต โรม สมาชกิสภาผูแทน

ราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ พรรคกาวไกล เรือ่ง ปญหาการจัดการ

น้ำทั้งระบบในจังหวัดนครศรีธรรมราช ถาม นายกรัฐมนตรี 

เนื่องจากรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายติดราชการสำคัญ จึงไดมี

หนังสือขอเลื่อนตอบกระทูถามนี้ไปตอบในการประชุม                  

สภาผูแทนราษฎร ในวนัพฤหสับดทีี ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๔  ตาม

ขอบังคับฯ ขอ ๑๗๐ 

 ๕. กระทูถาม ของ นายเชิงชาย ชาลีรินทร สมาชิก               

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิ พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง                  

การคัดคานการกำหนดพื้นที่เปนเขตหามลาสัตวปาบึงละหาน  

ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ                  

สิง่แวดลอมเน่ืองจากรฐัมนตรตีดิราชการสำคัญ จึงไดมหีนงัสอื

ขอเลื่อนตอบกระทูถามนี้ไปตอบใน การประชุมสภาผูแทน

ราษฎร ในวันพฤหสับดทีี ่๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ตามขอบงัคบัฯ 

ขอ ๑๗๐ 

 ๖. กระทูถาม ของ นายรงัสรรค  มณรีตัน  สมาชกิสภา

ผูแทนราษฎรจังหวัดลำพูน  พรรคเพื่อไทย เรื่อง  การกอสราง

อางเก็บน้ำหวยทรายขาว  บานใหมสวรรค  หมูที่  ๑๑  ตำบล

ศรีวชิยั  อำเภอลี ้ จงัหวดัลำพนู  ถาม รฐัมนตรวีาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ เนื่องจากรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายติด

ราชการสำคญั  จึงไดมหีนงัสอืขอเลือ่นตอบกระทูถามน้ีไปตอบ

ในการประชุมสภาผูแทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๓  

ธันวาคม  ๒๕๖๔  ตามขอบังคับฯ  ขอ  ๑๗๐ 

เรื่องเพื่อพิจารณา

 ผูปฏบิตัหินาทีป่ระธานของทีป่ระชุมไดปรกึษาทีป่ระชมุ

เพื่อขอนำระเบียบวาระที่  ๗  เรื่องอื่น ๆ   ขึ้นมาพิจารณากอน 

ซึง่ทีป่ระชมุเหน็ชอบ  คอื  คณะกรรมการจรยิธรรมสภาผูแทน

ราษฎร ขอขยายเวลาการพิจารณาเรื่องรองเรียนจริยธรรม                

นายมงคลกติติ ์สขุสนิธารานนท สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบ

บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย  ออกไปอีก  ๓๐ วัน  นับตั้งแต

วันที่ ๑๙ ธันวาคม  ๒๕๖๔ (ซึ่งยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ) 

 ทีป่ระชมุไดมมีตอินญุาตใหคณะกรรมการฯ ขยายเวลา

พิจารณาเรื่องดังกลาวออกไปอีก  ๓๐  วัน 

 กอนท่ีท่ีประชุมจะพิจารณาระเบียบวาระตอไป ไดมี         

สมาชกิฯ เสนอญตัตติามขอบงัคบัฯ ขอ ๕๔ (๒) เพือ่ขอเปลีย่น

ระเบียบวาระการประชุม โดยขอใหนำญัตติดวน เรื่อง ขอให

สภาผูแทนราษฎรตัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญศกึษาผลกระทบ

กรณีการควบรวมกจิการโทรคมนาคม  บรษิทั  ทร ูคอรปอเรชัน่ 

จำกดั (มหาชน) และบรษิทัโทเทิล่ แอค็เซส็ คอมมนูเิคชัน่ จำกดั 

(มหาชน)  ซึ่ง นางสาวศิริกัญญา  ตันสกุล  กับคณะเปนผูเสนอ  

(ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๑๐) ขึ้นมาพิจารณาตอจาก

ระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจงตอ

 ท่ีประชุม (ในระเบยีบวาระท่ี ๒.๔) ซึง่ท่ีประชมุเหน็ชอบ 

เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. การดำเนินการเกี่ ยวกับขอสั ง เกตของคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสภาผูแทนราษฎร

(รายงานผลการดำเนนิการตามขอสงัเกตของคณะกรรมาธกิาร  

ตามขอบังคับการประชุมสภาผูแทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๖๒                 

ขอ ๑๒๗ วรรคสอง ประกอบขอ ๑๐๕ วรรคสี่) 

 ๒. ทีป่ระชมุวฒุสิภา คร้ังที ่๘ (สมยัสามญัประจำปครัง้

ที่สอง) วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไดพิจารณารับ

ทราบรายงาน จำนวน ๒ เรื่อง คือ 

  ๑) รายงานประจำป  ๒๕๖๓  ของกองทุนสนบัสนนุ

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

  ๒) รายงานประจำปเกีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราช

บญัญตักิารผงัเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒  (ปงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๖๓) 

 ที่ประชุมรับทราบ 



การประชุมสภา ๒๗

 ๓. การแจงผลการตรวจสอบงบการเงนิสำหรบัปส้ินสดุ

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และการตรวจสอบการประเมินผล

การใชจายเงินและทรัพยสินสำหรับป ๒๕๖๑ ของสำนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 

 ที่ประชุมรับทราบ  

 ๔. รายงานผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียน ประจำป

บัญชี  ๒๕๖๒ 

 ที่ประชุมรับทราบ  

เรื่องเพื่อพิจารณา

 ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการ

โทรคมนาคม บรษิทั  ทร ู คอรปอเรชัน่  จำกดั  (มหาชน)  และ

บริษัท  โทเทิ่ล  แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น  จำกัด  (มหาชน)  ซึ่ง  

นางสาวศริกิญัญา ตนัสกลุ สมาชกิสภาผูแทนราษฎร แบบบญัชี

รายชือ่  พรรคกาวไกล  กบัคณะ  เปนผูเสนอ  (ในระเบียบวาระ

เรื่องดวนที่ ๑๐) โดยที่ประชุมเห็นชอบใหนำญัตติทำนอง

เดียวกันอีก ๘ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป คือ 

 ๑. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบตอประชาชน  

จากการควบรวมกจิการโทรคมนาคม  และการคาปลกี  ตลอด

ถึงผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญที่กระทบทุน

ชาวบานขนาดเล็ก เพื่อหามาตรการคุมครองประชาชน               

ผูบริโภคและทุนชาวบาน ซึ่ง นายสาทิตย วงศหนองเตย  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย กับ

คณะเปนผูเสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๗) 

 ๒. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบตอประชาชน

กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม  ๒  ราย  คือ  True  และ  

DTAC ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอประชาชน ซึ่ง นายสิริพงศ              

อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ  

พรรคภูมิใจไทย เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๘) 

 ๓. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบตอประชาชน  

กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมและการคาปลีก-คาสง  

เพื่อหามาตรการคุมครองประชาชนโดยเรงดวน  ซึ่ง  นายระวี  

มาศฉมาดล สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบญัชรีายชือ่  พรรค

พลังธรรมใหม  เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๙) 

 ๔. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพจิารณาศกึษาผลกระทบท่ีมีตอประชาชน

และผูบริโภค กรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหวาง

บริษัท ทรูคอรปอเรชั่น จำ กัด (มหาชน) และกลุมเทเลนอร 

หรอื ดแีทค  ซึง่  นายมนญู  สวิาภริมยรตัน  สมาชกิสภาผูแทน

ราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม  เปนผูเสนอ                  

(ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่  ๑๒) 

 ๕. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบตอประชาชน

จากการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและการคาปลีกและ             

การขยายตัวของทุนขนาดใหญที่กระทบตอทุนขนาดเล็กเพ่ือ

หามาตรการคุมครองผูบริโภคและทุนขนาดเล็ก ซึ่ง  นายกูเฮง  

ยาวอหะซนั  สมาชกิสภาผูแทนราษฎรจงัหวดันราธวิาส  พรรค

ประชาชาติ  เปนผูเสนอ  (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่  ๑๓) 

 ๖. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบตอประชาชน  

เรื่อง  กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม  ๒  ราย คือ  True  

และ DTAC ลดการผูกขาดระหวางเครือขายโทรคมนาคม                

ซึง่ นายสฤษฏพงษ เกีย่วของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร  จงัหวดั

กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวน

ที่ ๑๔) 

 ๗. ญตัต ิ เรือ่ง  ขอใหสภาผูแทนราษฎรพจิารณาศกึษา

ผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการของผูใหบริการโทรศัพท

เคลือ่นทีร่ะหวาง บรษิทั ทร ูคอรปอเรชัน่ จำกดั (มหาชน)  กบั

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซ่ึง 

นางสาวภาดาท วรกานนท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

กรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ เปนผูเสนอ (ซึ่งยังมิได

บรรจุระเบียบวาระ) 

 ๘. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบตอประชาชน

จากการควบรวมกจิการโทรคมนาคมและการคาปลกีตลอดถงึ

ผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญที่กระทบทุน                



๒๘ เอกสารขาวรัฐสภา

ชาวบานขนาดเล็กเพือ่หามาตรการคุมครองประชาชนผูบรโิภค

และทุนชาวบาน ซ่ึง นายวิสาร เตชะธีราวัฒน สมาชิก                     

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เปนผูเสนอ  

(ซึ่งยังมิไดบรรจุระเบียบวาระ) เมื่อผูเสนอญัตติทั้ง ๙ ฉบับ ได

แถลงเหตุผล ทีละฉบับ ตามลำดับ จากนั้น รองประธาน               

สภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ไดส่ังเล่ือนการพิจารณาญัตต ิ         

ดังกลาวไปในการประชุมสภาผูแทนราษฎรครั้งตอไป

ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) เปนพิเศษ
วันศุกรที่ ๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อทราบ

 เรื่อง  ศาลฎีกาไดมีคำสั่งรับคำรองคดีหมายเลขดำ ที่  

คมจ.  ๔/๒๕๖๔ กรณี นายอนุรักษ ตั้งปณิธานนท ฝาฝนหรือ

ไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอยางรายแรง (ชั้นรับ        

คำรอง) ไวพิจารณาวินิจฉัยและมิไดมีคำสั่งเปนอยางอื่น  เปน

ผลให นายอนรุกัษ ตัง้ปณธิานนท ตองหยดุปฏบิตัหินาทีส่มาชิก

สภาผูแทนราษฎรจนกวาจะมีคำพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญฯ  

มาตรา ๒๓๕ วรรคสาม ดังนั้น ปจจุบันมีสมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรที่ปฏิบัติหนาที่ได จำนวน ๔๗๖ คน 

 ที่ประชุมรับทราบ 

เรื่องเพื่อพิจารณา

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสรจ็แลว  คอื  รายงานการพจิารณาศึกษาแนวทางการบรหิาร

จัดการลุมน้ำทั้งระบบ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

เสร็จแลว  (ในระเบียบวาระที่  ๔.๑)  โดยเปนการพิจารณาตอ

จากการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๓  

(สมยัสามญัประจำปครัง้ทีส่อง) เปนพเิศษวนัศุกรที ่๓  ธนัวาคม 

๒๕๖๔ กอนที่ที่ประชุมจะลงมติเพื่อใหความเห็นชอบกับ

รายงานฉบับดังกลาวผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุมได

ดำเนินการตรวจสอบองคประชุม ปรากฏวามีจำนวนสมาชิกฯ  

ไมครบองคประชุม  รองประธานสภาผูแทนราษฎร  คนที่สอง 

จึงไดสั่งปดการประชุม 

ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

 เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว ตามลำดับ 

คือ

 ๑. รางพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการฝายตลุาการ

ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแลว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑)

 ๒. รางพระราชบญัญัตศิาลเยาวชนและครอบครวัและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง

คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณารางพระราชบญัญตัริะเบยีบ

ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

พิจารณาเสร็จแลว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)

 ๓. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี

พิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราช

บัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..)

พ.ศ. .... พิจารณาเสร็จแลว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓)

 ๔. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ซึง่คณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติระเบียบ

ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

พิจารณาเสร็จแลว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๔)

 ทีป่ระชมุไดพจิารณารางพระราชบญัญตัทิัง้ ๔ ฉบบั ใน

วาระที่ ๒ ทีละฉบับ และไดลงมติเห็นชอบในวาระที่ ๓ ทั้ง                    

๔ ฉบับ ทีละฉบับ ตามลำดับ เพื่อเสนอวุฒิสภาพิจารณาตอไป

ตามรัฐธรรมนูญฯ ทั้งนี้ที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบดวยกับ               

ขอสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ ท้ัง ๔ ฉบับ เพื่อแจงไปยัง

คณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตอไป

 ตอจากนั้น ประธานสภาผูแทนราษฎรไดเสนอให                      

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องดวน ตามลำดับ คือ

 ๑. ร างพระราชบัญญัติ เครื่ องราชอิสริยาภรณ

จุลจอมเกลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ 

(ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๑) ที่ประชุมไดลงมติในวาระที่ ๑ 



การประชุมสภา ๒๙

รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติฉบับนี้ และเนื่องจาก                   

ที่ประชุมไดมีมติอนุมัติใหพิจารณาโดยกรรมาธิการเต็มสภา

ตามที่สมาชิกฯ เสนอ ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๑๗ ที่ประชุมจึงได

พิจารณาในวาระที่ ๒ โดยเริ่มตนดวยชื่อรางคำปรารภ แลว

เรยีงตามลำดบัมาตราจนจบราง และไดลงมติเหน็ชอบในวาระ

ที่ ๓ เพื่อเสนอใหวุฒิสภาพิจารณาตอไปตามรัฐธรรมนูญฯ

 ๒. รางพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ 

(ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๒) โดยที่ประชุมเห็นชอบใหนำ

รางพระราชบญัญตัทิำนองเดียวกันอีก ๑ ฉบับ ขึน้มาพจิารณา

รวมกันไป คือ รางพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญ

ขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 ซึง่ นายพสิฐิ ลีอ้าธรรม กบัคณะ เปนผูเสนอ (ซึง่ยงัมไิด

บรรจุระเบียบวาระ)

 เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง (นายอาคม เติม

พิทยาไพสฐิ) และผูเสนอไดแถลงหลกัการและเหตุผล ทลีะฉบบั 

ตามลำดับ สมาชิกฯ อภิปราย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

(นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ) และผูชวยเลขาธิการ ตอบชี้แจง  

ท่ีประชุมไดลงมติในวาระที่ ๑ รับหลักการแหงรางพระราช

บญัญตัทิัง้ ๒ ฉบบัพรอมกันไปและมมีติใหต้ังคณะกรรมาธกิาร

วิสามัญ จำนวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา โดยถือเอารางพระราช

บัญญัติของคณะรัฐมนตรีเปนหลักในการพิจารณา กำหนด                

การแปรญัตติภายใน ๑๕ วัน

 ตอมา ผูปฏิบัติหนาที่ประธานของที่ประชุมไดเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่คางพิจารณา ตาม

ลำดับ คือ

 ๑. รางพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ (ฉบับท่ี ..) 

พ.ศ. .... ซ่ึง นายวิรัช พันธุมะผล กับคณะ เปนผูเสนอ                      

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๑) โดยเปนการพิจารณาตอจาก                       

การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๖               

(สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

 ที่ประชุมไดลงมติอนุมัติตามที่คณะรัฐมนตรีขอรับราง

พระราชบัญญัติดังกลาวไปพิจารณา

 กอนรับหลักการ โดยใหรอการพิจารณาไวภายใน

กำหนดเวลา ๖๐ วัน ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๑๘

 ๒. ร า งพระราชบัญญัติ แก ไข เพิ่ ม เติมพระราช

กำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบ

วสิาหกจิทีไ่ดรบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ซึง่ นายชวลติ 

วิชยสุทธิ์ กับคณะเปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๒) โดย             

ทีป่ระชมุเหน็ชอบใหนำรางพระราชบญัญตัทิำนองเดยีวกนัอีก 

๔ ฉบับ ขึ้นมาพิจารณารวมกันไป ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ คือ

  ๑) รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราช

กำหนดการรกัษาเสถียรภาพของระบบการเงนิและความมัน่คง

ทางเศรษฐกิจของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

ซึ่ ง  นายจุล พันธ  อมรวิ วัฒน  กับคณะ เปนผู เ สนอ                                           

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๓)

  ๒) รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราช

กำหนดใหอำนาจกระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา 

เยียวยา และฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ไดรับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ซึ่ง นายชลนาน ศรีแกว กับคณะ เปน                       

ผูเสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๔)

  ๓) รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราช

กำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบ

วสิาหกจิทีไ่ดรบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ซึง่ นายสมบตัิ 

ศรีสุรินทร กับคณะ เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระที่ ๕.๙)

  ๔) รางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระราช

กำหนดการใหความชวยเหลือทางการเงินแกผูประกอบ

วสิาหกจิทีไ่ดรบัผลกระทบจากการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. .... 

 ซึ่ง นายวรภพ วิริยะโรจน กับคณะ เปนผู เสนอ                      

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๑๘)

 คณะรัฐมนตรีไดขอรับรางพระราชบัญญัติท้ัง ๕ ฉบับ

ดงักลาว ไปพจิารณากอนรบัหลกัการโดยใหรอการพจิารณาไว

ภายในกำหนดเวลา ๖๐ วัน ซึ่งท่ีประชุมไดลงมติอนุมัติตาม         

ขอบังคับฯ ขอ ๑๑๘

 ๓. รางพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับที่ ..)         

พ.ศ. .... ซึ่ง นายอนุทิน ชาญวีรกูล กับคณะ เปนผูเสนอ                      

(ในระเบียบวาระที่ ๕.๕)



๓๐ เอกสารขาวรัฐสภา

 ผูเสนอไดขอถอนรางพระราชบัญญัติดังกลาวออกจาก

ระเบียบวาระการประชุมซึ่งที่ประชุมลงมติยินยอมใหถอนได 

ตามขอบังคับฯ ขอ ๖๑

สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

เห็นชอบดวยกับรางพระราชบัญญัติ จำนวน ๕ ฉบับ คือ

 ๑. รางพระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการฝายตลุาการ

ศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๒. รางพระราชบญัญัตศิาลเยาวชนและครอบครวัและ

วิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๓. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี

พิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๔. รางพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพยสินทางปญญา

และการคาระหวางประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพยสินทาง

ปญญาและการคาระหวางประเทศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 ๕. ร างพระราชบัญญัติ เครื่ องราชอิสริยาภรณ

จุลจอมเกลา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 รบัหลักการแหงรางพระราชบญัญตั ิจำนวน ๑ ฉบบั คอื

 - รางพระราชบญัญตักิองทนุบำเหนจ็บำนาญขาราชการ 

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรีและสมาชิกฯ เสนอรวม                       

๒ ฉบับ)

ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. คำวนิจิฉยัศาลรฐัธรรมนญู กรณปีระธานสภาผูแทน

ราษฎรสงคำรองขอใหศาลรฐัธรรมนญูวินจิฉัยตามรฐัธรรมนญู 

มาตรา ๘๒ วา สมาชิกภาพของสมาชิกสภาผูแทนราษฎรของ

นายสริะ เจนจาคะ สิน้สุดลงตามรฐัธรรมนญู มาตรา ๑๐๑ (๖) 

ประกอบมาตรา ๙๘ (๑๐) หรือไม ศาลรัฐธรรมนูญไดมี                       

คำวนิจิฉยัวา สมาชกิภาพของนายสริะ เจนจาคะ สิน้สดุลงตาม

รัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๐๑ (๖) ประกอบมาตรา ๙๘ (๑๐)                    

นับแตวันเลือกตั้ง คือ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ ดังนั้นปจจุบัน

มีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรเทาที่มีอยูและปฏิบัติหนาที่ได 

จำนวน ๔๗๕ คน

 ๒. แจงงดการประชุมสภาผูแทนราษฎร วันพุธที่ ๒๙ 

และวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

 ที่ประชุมรับทราบ

กระทูถามสดดวยวาจา

 ๑. กระทูถาม ของ นางกรณศิ งามสคุนธรตันา สมาชกิ

สภาผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ โดย 

รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลัง (นายสันติ พรอมพัฒน) 

เปนผูตอบ

 ๒. กระทูถาม ของ นายจิรายุ หวงทรัพย สมาชิกสภา

ผูแทนราษฎรกรุงเทพมหานคร พรรคเพื่อไทย โดย รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา (นายพิพัฒน รัชกิจ

ประการ) เปนผูตอบ

 ๓. กระทูถาม ของ นายสุทิน คลังแสง สมาชิกสภา                   

ผูแทนราษฎรจงัหวดัมหาสารคาม พรรคเพือ่ไทย โดย รฐัมนตรี

ชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายสินิตย  เลิศไกร) เปนผูตอบ

กระทูถามทั่วไป

 ๑. กระทูถาม ของ นายวิโรจน ลักขณาอดิศร สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล เรื่อง ขอให

ปรับปรุงสัญญาจาง และการดูแลสวัสดิการใหแกอาสาสมัคร       

ผูดแูลเดก็ประจำศนูยพฒันาเดก็กอนวยัเรียนกรงุเทพมหานคร 

พรอมกับปรับปรุงสวัสดิการในการดูแลดานโภชนาการใหแก

เด็กใหดีขึ้น 

โดย รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนพุงษ

เผาจินดา) เปนผูตอบ

 ๒. กระทูถาม ของ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ เรื่อง 

การศึกษาโครงการผันน้ำจากอางเก็บน้ำคลองพระสะทึง                     

ไปยังอางเก็บน้ำคลองสียัด ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุม                      

สภาผูแทนราษฎรชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจำป

ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ถาม รัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่ง รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายประภัตร โพธสุธน) ไดรับ

มอบหมายใหเปนผูตอบ

 ๓. กระทูถาม ของ นายพิสิฐ ลี้อาธรรม สมาชิก                     

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปตย เรื่อง 



การประชุมสภา ๓๑

การแกไขปญหากรรมสิทธิ์ในที่ดินบริเวณบานฮอลันดา                   

ศูนยการเรียนรูและโบราณสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร

โดย รัฐมนตรีวาการกระทรวงวัฒนธรรม (นายอิทธิพล                   

คุณปลื้ม) เปนผูตอบ

 ๔. กระทูถาม ของ นายมานพ คีรีภูวดล สมาชิก                     

สภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคกาวไกล เรื่อง 

แนวทางการแกไขปญหาโรงเรยีนทีไ่มมไีฟฟาสญัญาณโทรศพัท

และสัญญาณอินเทอรเน็ต ถาม รัฐมนตรีวาการกระทรวง

ศึกษาธิการเนื่องจากรัฐมนตรีที่ไดรับมอบหมายติดราชการ

สำคัญ จึงไดมีหนังสือขอเล่ือนตอบกระทูถามนี้ไปตอบในการ

ประชุมสภาผูแทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม 

๒๕๖๕ ตามขอบังคับฯ ขอ ๑๕๑

 อนึ่ง ในระหวางเวลา ๑๐.๕๑ – ๑๑.๕๙ นากา                       

ณ หองกระทูถามแยกเฉพาะ นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธาน

สภาผูแทนราษฎร คนที่สอง ทำหนาที่ประธานในหองกระทู

ถาม และไดดำเนนิการประชมุตามระเบยีบวาระกระทูถามแยก

เฉพาะ คือ

 ๑. กระทูถาม ของ นายสัณหพจน สุขศรีเมือง สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ

จำนวน ๒ กระทู ถาม รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย คือ

  ๑) เรื่อง ขอขยายเขตประปา ในพื้นท่ีตำบล                   

คลองนอย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

  ๒)  เรือ่ง การปรบัปรงุซอมแซมถนนกระทูถามท้ัง ๒ 

กระทู รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายทรงศักดิ์  

ทองศรี) ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ

 ๒. กระทูถาม ของ นายรังสรรค มณีรัตน สมาชิก                   

สภาผูแทนราษฎรจงัหวดัลำพนู พรรคเพือ่ไทย เรือ่ง การกอสราง

อางเก็บน้ำหวยทรายขาว บานใหมสวรรคหมูที่ ๑๑ ตำบลศรี

วิชัย อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน ถาม รัฐมนตรีวาการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ

 ๓. กระทูถาม ของ นายรงัสมินัต โรม สมาชกิสภาผูแทน

ราษฎรแบบบญัชรีายชือ่ พรรคกาวไกล เรือ่ง ปญหาการจัดการ

น้ำทั้งระบบในจังหวัดนครศรีธรรมราชถาม นายกรัฐมนตรี

 กระทูถามในลำดบัที ่๒ และ ๓ เลือ่นมาจากการประชมุ

สภาผูแทนราษฎรชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญประจำป

ครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (นายประภัตร                       

โพธสุธน) ไดรับมอบหมายใหเปนผูตอบ

 ๔. กระทูถาม ของ นายสะถิระ เผือกประพันธุ สมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดชลบุรี พรรคพลังประชารัฐ จำนวน 

๒ กระทู คือ

  ๑) เรื่อง การแกไขปญหาและการปองกันกรณีที่                

พี่นองประชาชนโดนฉอโกงจากการซื้อของผานสื่อออนไลน 

ถาม รัฐมนตรีวาการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

  ๒) เรื่อง การเพิ่มเบี้ยยังชีพผูพิการ การสรางอาชีพ

และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผูพิการในชุมชน ถาม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง                  

ของมนุษย

 เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำคัญ จึงไดมีหนังสือ                    

ขอเลื่อนตอบกระทูถามท้ัง ๒ กระทู ไปตอบในการประชุม                     

สภาผูแทนราษฎร ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ ตาม

ขอบังคับฯ ขอ ๑๗๐

เรื่องเพื่อพิจารณา

 รับรองรายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ 

ปที่ ๒ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ ๒๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๒๓ เปนพิเศษ วันอังคารที่ ๑๖ ถึงวันศุกรที่ ๑๙ 

กุมภาพันธ ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๒๔ เปนพิเศษ วันเสารที่ ๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๔

 ท่ีประชุมไดรับรองรายงานการประชุมท้ัง ๓ ครั้ง                    

ดังกลาว

 จากน้ัน ผูปฏบิตัหินาท่ีประธานของท่ีประชุมไดเสนอให

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๗ 

 เรื่องอื่น ๆ คือ

 ๑. คณะกรรมการจรยิธรรมสภาผูแทนราษฎร ขอขยาย

ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องรองเรียนจริยธรรมนายพีระวิทย 

เรื่องลือดลภาค สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 

พรรคไทรักธรรม ออกไปอีก ๓๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๒๙ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๔)



๓๒ เอกสารขาวรัฐสภา

 ทีป่ระชมุไดมีมตอินญุาตใหคณะกรรมการฯ ขยายเวลา

พิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก ๓๐ วัน

 ๒. คณะกรรมาธกิารวสิามญัพจิารณาตดิตาม ตรวจสอบ

การใชเงินตามพระราชกำหนด ๓ ฉบับ เพื่อแกไขปญหา 

เยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ขอขยายระยะ

เวลาการพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก ๑๒๐ วัน                 

นับตั้งแตวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ (ในระเบียบวาระที่ ๗.๖)

 ที่ประชุมไดมีมติไมอนุญาตใหคณะกรรมาธิการฯ               

ขยายเวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาว

 ๓. คณะกรรมาธิการการพลังงาน ขอขยายระยะเวลา

การพจิารณาศกึษาญตัตเิพือ่พจิารณาศกึษาการปรบัโครงสราง

ราคาพลังงานและกองทุนน้ำมันใหเปนระบบและยั่งยืน                

ออกไปอีก ๙๐ วัน นับตั้งแตวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕                        

(ในระเบียบวาระที่ ๗.๗)

 ท่ีประชุมไดมีมติอนุญาตใหคณะกรรมาธิการฯ ขยาย

เวลาพิจารณาศึกษาเรื่องดังกลาวออกไปอีก ๙๐ วัน

 ตอจากนัน้ ผูปฏบิตัหินาทีป่ระธานของทีป่ระชมุไดเสนอ

ใหทีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระเรือ่งทีท่ีป่ระชมุเหน็ชอบให

เล่ือนขึ้นมาพิจารณากอน โดยเปนการพิจารณาตอจาก                  

การประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๗                 

(สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม 

๒๕๖๔ คือ

 ๑. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญศึกษาผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการ

โทรคมนาคม บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่ง 

นางสาวศริกัิญญา ตนัสกลุ สมาชกิสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชี

รายชื่อ พรรคกาวไกลกับคณะ เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให เ ล่ือนขึ้นมาพิจารณากอน                            

ลำดับที่ ๑)

 ๒. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบตอประชาชน 

จากการควบรวมกจิการโทรคมนาคม และการคาปลกี ตลอดถงึ

ผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญที่กระทบทุน                 

ชาวบานขนาดเล็ก เพื่อหามาตรการคุมครองประชาชน                       

ผูบริโภคและทุนชาวบาน ซึ่ง นายสาทิตย วงศหนองเตย 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดตรัง พรรคประชาธิปตย กับ

คณะเปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให

เลื่อนขึ้นมาพิจารณากอนลำดับที่ ๒)

 ๓. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบตอประชาชน

กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม ๒ ราย คือ True และ 

DTAC ซึ่งอาจมีผลกระทบตอประชาชน ซึ่ง นายสิริพงศ                        

อังคสกุลเกียรติ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ 

พรรคภูมิใจไทย เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม

เห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมาพิจารณากอนลำดับที่ ๓)

 ๔. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบตอประชาชน 

กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคมและการคาปลีก-คาสง 

เพื่อหามาตรการคุมครองประชาชนโดยเรงดวน ซึ่ง นายระวี  

มาศฉมาดล สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ                   

พรรคพลังธรรมใหม เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเร่ืองที่                     

ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมาพิจารณากอนลำดับที่ ๔)

 ๕. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพจิารณาศกึษาผลกระทบท่ีมีตอประชาชน

และผูบริโภค กรณีการควบรวมกิจการโทรคมนาคมระหวาง

บริษัท ทรูคอรปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน) และกลุมเทเลนอร 

หรือ ดีแทค ซึ่ง นายมนูญ สิวาภิรมยรัตน สมาชิกสภาผูแทน

ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือพรรคเศรษฐกิจใหม เปนผูเสนอ                      

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมา

พิจารณากอนลำดับที่ ๕)

 ๖. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบตอประชาชน

จากการควบรวมกิจการโทรคมนาคมและการคาปลีกและ                

การขยายตัวของทุนขนาดใหญท่ีกระทบตอทุนขนาดเล็ก              

เพื่อหามาตรการคุมครองผูบริโภคและทุนขนาดเล็ก ซึ่ง                    

นายกูเฮง ยาวอหะซัน สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด

นราธวิาส พรรคประชาชาต ิเปนผูเสนอ (ในระเบยีบวาระเรือ่ง

ที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมาพิจารณากอนลำดับที่ ๖)



การประชุมสภา ๓๓

 ๗. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบตอประชาชน 

เรื่อง กรณีการควบรวมธุรกิจโทรคมนาคม ๒ ราย คือ True 

และ DTAC ลดการผูกขาดระหวางเครือขายโทรคมนาคม ซึ่ง 

นายสฤษฏพงษ เกี่ยวของ สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัด

กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องที่                  

ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมาพิจารณากอนลำดับที่ ๗)

 ๘. ญัตติ เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรพิจารณาศึกษา

ผลกระทบกรณีการควบรวมกิจการของผูใหบริการโทรศัพท

เคลื่อนที่ระหวาง บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กับ 

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)                             

ซึ่ง นางสาวภาดาท วรกานนท สมาชิกสภาผูแทนราษฎร

กรุ ง เทพมหานคร พรรคพลังประชารัฐ  เปนผู เสนอ                                             

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมา

พิจารณากอนลำดับที่ ๘)

 ๙. ญัตติดวน เรื่อง ขอใหสภาผูแทนราษฎรตั้งคณะ

กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาผลกระทบตอประชาชน

จากการควบรวมกจิการโทรคมนาคมและการคาปลีกตลอดถงึ

ผลกระทบจากการขยายตัวของทุนขนาดใหญที่กระทบทุน                

ชาวบานขนาดเล็กเพือ่หามาตรการคุมครองประชาชนผูบรโิภค

และทุนชาวบาน ซ่ึง นายวิสาร เตชะธีราวัฒน สมาชิก                          

สภาผูแทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย เปนผูเสนอ 

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบใหเลื่อนขึ้นมา

พิจารณากอนลำดบัที ่๙) ทีป่ระชมุไดมมีตติัง้คณะกรรมาธกิาร

วิสามัญ จำนวน ๒๕ คน เพื่อพิจารณา ใหแลวเสร็จภายใน

กำหนดเวลา ๙๐ วัน

เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. การพิจารณารายงานของวุฒิสภา จำนวน ๓ เรื่อง 

คือ

  ๑) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำป

ครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ไดพิจารณา

และรับทราบรายงาน จำนวน ๒ เรื่อง คือ

    (๑) รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรายงานการ

ประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินสำหรับป ๒๕๖๐ ของ

สำนกังานคณะกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

    (๒) รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงาน                     

การประเมินผลการใชจายเงินและทรัพยสินสำหรับป ๒๕๖๑ 

ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

  ๒) ที่ประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำป

ครั้งที่สอง) วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ไดพิจารณาและ

รับทราบรายงานของผูสอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุน

เพื่อความปลอดภัยในการใชรถใชถนน สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๒. รายงานประจำปกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อ

เศรษฐกจิฐานรากและสงัคม ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

และประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ประชุมรับทราบ

รายงานทั้งสองฉบับดังกลาว

ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) เปนพิเศษ
วันศุกรที่ ๒๔ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

 ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณา

เสร็จแลว ตามลำดับ คือ

 ๑. รายงานการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหาร

จัดการลุมน้ำทั้งระบบซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

เสร็จแลว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๑) โดยเปนการพิจารณาตอ

จากการประชุมสภาผูแทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปที่ ๓ ครั้งที่ ๑๘ 

(สมัยสามัญประจำปครั้งท่ีสอง) เปนพิเศษ วันศุกรที่ ๑๗ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ทีป่ระชุมไดลงมตเิห็นชอบกับรายงานและขอสงัเกตของ

คณะกรรมาธกิารฯ เพือ่สงไปยงัคณะรฐัมนตรแีละหนวยงานที่

เกี่ยวของ

 ๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ญัตติพิจารณา

ศึกษาแนวทางในการวางแผนการผลิตบัณฑิต ปรับปรุง



๓๔ เอกสารขาวรัฐสภา

หลักสตูรการเรยีนการสอนในระดบัอดุมศกึษาใหสอดคลองกบั

ความตองการของตลาดแรงงานและนโยบายไทยแลนด ๔.๐ 

ซึ่งคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและ

นวัตกรรมพิจารณาเสร็จแลว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๒)

 ท่ีประชมุไดมีมตเิหน็ชอบดวยกบัรายงานและขอสงัเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือสงไปยังคณะรัฐมนตรีและ                    

หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

 ๓. รายงานผลการพิจารณาศึกษาญัตติ เรื่อง การ

ปรับปรุงแบบฟอรมการจดทะเบียนในหนังสือบริคณหสนธิ                    

ซึ่งคณะกรรมาธิการการพาณิชยและทรัพยสินทางปญญา

พิจารณาเสร็จแลว (ในระเบียบวาระที่ ๔.๓)

 ทีป่ระชมุไดมมีตเิหน็ชอบดวยกบัรายงานและขอสงัเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ เพ่ือสงไปยังคณะรัฐมนตรีและ                         

หนวยงานที่เกี่ยวของตอไป

❖❖❖❖❖❖❖



การประชุมสภา ๓๕

สรุปผลการประชุมของวุฒิสภา

 ที่ประชุมรับทราบ

กระทูถามเปนหนังสือ

 ๑. กระทูถาม เรื่อง ปญหาสายได สายสื่อสาร                       

บนเสาไฟฟาที่รกรุงรังที่กอใหเกิดอันตรายตอประชาชน                        

ซึ่งนายวัลลภ ตังคณานุรักษ เปนผูตั้งถาม ถามนายกรัฐมนตรี 

(ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑) โดยนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายให

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ                               

เผาจินดา) เปนผูตอบกระทูถามดังกลาว

 ๒. กระทูถาม เรื่อง โครงการสะพานเศรษฐกิจเชื่อมฝง

ทะเลอันดามันและอาวไทย (Land Bridge) ซึ่งนายสุรเดช                  

จิรัฐิติเจริญ เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคม (ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๒) โดยรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงคมนาคม (นายศกัดิส์ยาม  ชดิชอบ) เปนผูตอบกระทู

ถามดังกลาว

 ๓. กระทูถาม เรือ่ง ความคบืหนาของโครงการกอสราง

สะพานมิตรภาพไทย – มาเลเซีย (สะพานสตูล – เปอรลิส) 

หรอื Andaman Gateway ณ จงัหวดัสตลู ซ่ึงนายสวสัดิ ์ สมคัร

พงศ เปนผูตัง้ถาม ถามนายกรฐัมนตร ี(ระเบยีบวาระที ่๓.๑.๓) 

โดยนายกรัฐมนตรีไดมอบหมายใหรัฐมนตรีวาการกระทรวง

คมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) เปนผูตอบกระทูถาม               

ดังกลาว

กระทูถามดวยวาจา

 ๑. กระทูถาม เรื่อง ขาวถนนลาดยางที่ อ. มหาชนะชัย 

จ. ยโสธร เสาไฟโซลาเซลลโผลกลางทุงนาและเปนทางตัน

ราษฎรไมไดใชประโยชน ซึ่งนางสาวเรณู ตังคจิวางกูร เปน                   

ผูต้ังถาม ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม (ระเบียบ               

วาระที่ ๓.๒.๒) โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม                       

(นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) เปนผูตอบกระทูถามดังกลาว

 ๒. กระทูถาม เรื่อง การพัฒนาการขนสงทางทะเล                

ซึง่พลเรอืเอก ชุมนมุ อาจวงษ เปนผูตัง้ถาม ถามรฐัมนตรวีาการ

ครั้งที่ ๗ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันจันทรที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. รบัทราบ เรือ่ง ผลการดำเนนิการของคณะรฐัมนตรี

ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการฐาน

ขอมลูแหงชาตเิพือ่การพฒันาประเทศอยางยัง่ยนื “สรางความ

เทาเทียมดูแลประชาชนอยางทั่วถึง ชวยเหลือทันทวงที” ของ

คณะกรรมาธิการการแรงงาน

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๒. รบัทราบ เรือ่ง ผลการดำเนนิการของคณะรฐัมนตรี

ตามรายงานการพจิารณาศึกษา กรณกีารฎกีาคำพพิากษาหรอื

คำสั่งของศาลอุทธรณจะกระทำไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก

ศาลฎีกา ของคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรม              

และการตำรวจ

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๓. รบัทราบ เรือ่ง ผลการดำเนนิการของคณะรฐัมนตรี

ตามรายงานการพจิารณาศึกษา เรือ่ง แนวทางการใหความชวย

เหลือคนไรทีพ่ึง่ (กลุมคนไรบาน) เพือ่การสงเสรมิศกัยภาพดาน

การพฒันาคณุภาพชวีติและความเปนอยู ของคณะกรรมาธกิาร

การพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ                     

คนพิการ และผูดอยโอกาส

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๔. รบัทราบ เรือ่ง ทีป่ระชมุสภาผูแทนราษฎรพจิารณา

รับทราบรายงาน จำนวน ๑ ฉบับ สำนักงานเลขาธิการ                        

สภาผูแทนราษฎรไดมีหนัง สือแจงว าในคราวประชุม                                  

สภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)          

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมไดพิจารณา

รับทราบรายงาน จำนวน ๑ ฉบับ คือ รายงานผลการปฏิบัติ

งานของสำนักงานการตรวจเงินแผนดิน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓



๓๖ เอกสารขาวรัฐสภา

กระทรวงคมนาคม (ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๓) โดยรัฐมนตรี

วาการกระทรวงคมนาคม (นายศกัดิส์ยาม  ชดิชอบ) เปนผูตอบ

กระทูถามดังกลาว

 ๓. กระทูถาม เรื่อง ภาพรวมการเลือกตั้ง อบต. และ

การปองกนัการทจุรติ ซึง่นายวนัชยั  สอนศิร ิเปนผูตัง้ถาม ถาม

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๑) 

โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมอบหมายให

รฐัมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย (นายนพินธ บญุญามณ)ี

เปนผูตอบกระทูถามดังกลาว

เรื่องเพื่อพิจารณา

 ๑. ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการกิจการองคกร

อิสระตามรัฐธรรมนูญ แทนตำแหนงที่วาง (ระเบียบวาระที่ 

๗.๑) โดยประธานคณะกรรมาธิการฯ (นายกลานรงค  จันทิก) 

ไดมหีนงัสอืแจงวา ตำแหนงกรรมาธกิารในคณะกรรมาธกิารฯ 

วางลง จึงเสนอใหวุฒิสภาตั้ง พลเรือเอก สมประสงค  นิลสมัย 

เปนกรรมาธิการฯ แทนตำแหนงที่วาง ตามขอบังคับ ขอ ๑๐๓ 

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

 ๒. ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ออกไปเปนกรณีพิเศษ อีก                     

๓๐ วัน (ระเบียบวาระที่ ๗.๒) โดยกำหนดเวลาการพิจารณา

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จะครบกำหนดในวันอังคารที่ 

๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ                  

(นายสรุชยั เลีย้งบญุเลิศชยั) จึงขอขยายเวลาการพจิารณาของ

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ออกไปอีก ๓๐ วัน ซึ่งที่ประชุม              

เห็นชอบ

 ๓. ความคืบหนาในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด

การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย (ระเบียบวาระที่ ๗.๓) 

 ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบความคืบหนาในการ

ติดตาม เสนอแนะ และเรงรดัการปฏริปูประเทศและการจัดทำ

และดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 ตอจากน้ัน ประธานของที่ประชุมไดดำเนินการให                       

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ปญหาขอขัดของใน

กระบวนการสรรหาขององคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ                          

ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

พิจารณาเสร็จแลว (ระเบียบวาระที่ ๔) 

 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ดวยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ 

พรอมทัง้เหน็ดวยกบัขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ เพือ่

สงไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตอไป

ครั้งที่ ๘ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

 เรื่องที่เสนอใหม ญัตติ เรื่อง ขอเสนอญัตติตั้งคณะ

กรรมาธกิารวสิามัญศกึษาแนวทางการพลกิโฉมพชืสมนุไพรไทย

ดวยการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

กับคณะ เปนผูเสนอ (ระเบียบวาระที่ ๖.๑) ที่ประชุมไดลงมติ

ใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ตามขอบังคับ ขอ ๓๘                         

จำนวน ๒๕ คน โดยมีกำหนดการปฏิบัติงานภายใน ๑๒๐ วัน

ทำการ 

 เร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพจิารณาเสรจ็แลว รายงานการ

พิจารณาศึกษา เรื่อง การถายโอนภารกิจโรงพยาบาล                         

สงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ใหแกองคกรปกครอง                        

สวนทองถิน่ ซึง่คณะกรรมาธกิารการปกครองทองถิน่พจิารณา

เสร็จแลว (ระเบียบวาระที่ ๔) 

 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ดวยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ 

พรอมทั้งเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ                 

เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตอไป

 พิจารณาระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่คางพิจารณา ลำดับ

ที่ ๕.๑ และระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม ลำดับที่ ๖.๒ 

ซึง่เปนรายงานของหนวยงานเดยีวกนั มาพจิารณาไปพรอมกนั 

ซึง่ทีป่ระชมุเหน็ซอบ ประธานของทีป่ระชมุจงึไดดำเนนิการให

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คางพิจารณาและเรื่องที่เสนอใหม 

ดังนี้

 ๑. รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับป         

สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และรายงานการประเมินผล



การประชุมสภา ๓๗

การใชจายเงินและทรัพยสิน สำหรับป ๒๕๖๐ ของสำนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ตามมาตรา ๖๙ แหงพระราช

บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ

กจิการวทิยกุระจายเสยีงวทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓ (ระเบียบวาระที่ ๕.๑) เปนเรื่องที่เลื่อนมาจาก        

การประชมุวฒิุสภา ครัง้ที ่๑๔  (สมยัสามญัประจำปครัง้ท่ีหน่ึง) 

วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

 ๒. รายงานของผูสอบบัญชีและงบการเงิน สำหรับป         

สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรายงานการประเมินผล

การใชจายเงินและทรัพยสิน สำหรับป ๒๕๖๑ ของสำนักงาน

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน และ

กิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ตามมาตรา ๖๙ แหงพระราช

บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ

กจิการวทิยกุระจายเสยีงวทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๓) (ระเบียบวาระที่ ๖.๒)  ที่ประชุมไดพิจารณารับ

ทราบรายงานฯ ทั้งสองฉบับดังกลาว

 หลังจากนั้น ประธานของที่ประชุมไดดำเนินการให                      

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คางพิจารณา ดังนี้

 ๑. รายงานประจำป ๒๕๖๓ ของกองทุนสนับสนุน                

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (ตามมาตรา ๓๖ แหงพระราช

บัญญัติกองทุนการเสริมสรางสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔) 

(ระเบียบวาระที่ ๕.๒) เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุม

วุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่หนึ่ง) วันจันทรที่ 

๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 

 ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบรายงานฯ ดังกลาว

 ๒. รายงานประจำปเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราช

บัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) 

(ตามมาตรา ๑๐ ประกอบมาตรา ๗๕ (๗) แหงพระราชบญัญตัิ

การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒) (ระเบียบวาระที่ ๕.๓) เปนเรื่องที่

เลื่อนมาจากการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำ

ปครั้งที่หนึ่ง) วันจันทรที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่ประชุมได

พิจารณารับทราบรายงานฯ ดังกลาว

ครั้งที่ ๙ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. รบัทราบ เรือ่ง ผลการดำเนนิการของคณะรฐัมนตรี

ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การเขาถึงบทบัญญัติ        

ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑการจัดทำราง

กฎหมายและการประเมนิผลสมัฤทธิข์องกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ของคณะกรรมาธกิารการกฎหมาย การยตุธิรรมและการตำรวจ

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๒. ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้ งที่  ๗                     

(สมยัสามญัประจำปครัง้ทีส่อง) วนัพฤหสับดทีี ่๑๘ พฤศจกิายน 

๒๕๖๔ ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบรายงาน จำนวน ๖ ฉบับ 

ดังนี้

  ๑) รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนษุยชน

ที่ ๖๓/๒๕๖๔

  ๒) รายงานประจำปเกีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราช

บัญญัติการผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ (ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓)

  ๓) รายงานการเงินแผนดิน ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๓

  ๔) รายงานประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของ

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และสำนักงานคณะ

กรรมการกำกับกิจการพลังงาน

  ๕) รายงานผลการตรวจสอบการละเมดิสิทธิมนษุยชน

ที่ ๘๙-๙๗/๒๕๖๔

  ๖) รายงานผลการปฏบิตังิานประจำป ๒๕๖๓ ของ

องคการกระจายเสยีงและแพรภาพสาธารณะแหงประเทศไทย 

(ส.ส.ท.)

 ที่ประชุมรับทราบ

เรื่องเพื่อพิจารณา

 เรือ่งดวน รางพระราชบญัญตักิารเขาชือ่เสนอขอบญัญตัิ

ทองถ่ิน พ.ศ. .... ซึง่คณะกรรมาธกิารวสิามัญพจิารณาเสรจ็แลว 

(วุฒิสภาตองพิจารณาใหเสร็จภายใน ๖๐ วัน ซึ่งจะครบ

กำหนดการพิจารณาในวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)                    

ทีป่ระชุมไดพจิารณาในวาระทีส่องจนจบราง และลงมตใินวาระ

ที่สาม เห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร ๑๗๙ เสียง                             



๓๘ เอกสารขาวรัฐสภา

ไมเห็นดวย ไมมี งดออกเสียง 6 เสียง และไมลงคะแนนเสียง 

ไมมี พรอมทั้งมีมติเห็นดวยกับขอสังเกตของคณะกรรมาธิการ

วิสามัญฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรี ประกอบการพิจารณา

ดำเนินการตอไป

 เรื่องอื่น ๆ ขอขยายเวลาการพิจารณารางพระราช

บญัญตัคิุมครองพยานในคดอีาญา (ฉบบัที ่..) พ.ศ. ..... ออกไป

เปนกรณีพเิศษอกี ๓๐ วัน (ระเบยีบวาระที ่๗ โดยกำหนดเวลา

การพจิารณาของคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ จะครบกำหนดใน

วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประธานคณะกรรมาธิการ             

วิสามัญฯ (นายประสิทธ์ิ ปทุมารักษ) จึงขอขยายเวลา                     

การพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ออกไปอีก ๓๐ 

วัน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

 ตอจากน้ัน ประธานของที่ประชุมไดดำเนินการให                        

ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแลว 

ดังนี้

 ๑. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง หลักการและ

เงื่อนไขการใหหนวยงานของรัฐเปนผูรวมลงทุน (State 

Participation) ซ่ึงคณะกรรมาธกิารการพลงังานพจิารณาเสรจ็

แลว (ระเบียบวาระที่ ๔.๑) 

 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ดวยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ 

พรอมทั้งเห็นดวยกับขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการฯ                 

เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการตอไป

 ๒. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การจัดทวิศึกษา

เพ่ือลดความเหลื่อมล้ำและสรางความสามารถในการแขงขัน

ของประเทศ ซึง่คณะกรรมาธิการการศกึษาพจิารณาเสรจ็แลว 

(ระเบียบวาระที่ ๔.๒) 

 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ดวยกบัรายงานการพจิารณาศกึษา ฯ 

พรอมทั้ ง เห็นดวยกับขอสัง เกตและขอเสนอแนะของ                         

คณะกรรมาธิการฯเพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา               

ดำเนินการตอไป

 ๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบูรณาการ

ความรู สูหลักสูตรนวัตวิถเีกษตรเชงิธุรกจิ ซึง่คณะกรรมาธกิาร

การศึกษาพิจารณาเสร็จแลว (ระเบียบวาระที่ ๔.๓) 

 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ดวยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ 

พรอมทั้ ง เห็นดวยกับขอสัง เกตและขอเสนอแนะของ                              

คณะกรรมาธิการฯ เพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณา                 

ดำเนินการตอไป

 ที่ประชุมพิจารณาเรื่องที่เสนอใหม รายงานของผูสอบ

บัญชีและรายงานการเงินกองทุนเพ่ือความปลอดภัยในการใช

รถใชถนน สำหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ (ตาม

มาตรา ๑๐/๒ แหงพระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่ง

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต (ฉบับที่ ๑๒)                        

พ.ศ. ๒๕๔๖) (ระเบยีบวาระที ่๖) ทีป่ระชมุไดพจิารณาและรบั

ทราบรายงานฯ ดังกลาว

สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

เห็นชอบดวยกับสภาผูแทนราษฎร จำนวน ๑ ฉบับ คือ

 - รางพระราชบัญญัติการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ                 

ทองถิ่น พ.ศ. ....

ครั้งที่ ๑๐ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันจันทรที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อทราบ

 ๑. รบัทราบ เรือ่ง ผลการดำเนนิการของสำนกังานคณะ

กรรมการการเลือกตั้งตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง 

การสรรหาผูสมัครับเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎรโดย

กระบวนการเลือกตั้งขั้นตน (Primary Vote) ตามรัฐธรรมนูญ

แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ของคณะ

กรรมาธิการกิจการองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๒. รบัทราบ เรือ่ง ผลการดำเนนิการของคณะรฐัมนตรี

ตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง มาตรการแกไขปญหา

จราจรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล กรณีศึกษา                  

การบรหิารจดัการจราจรโดยใชระบบจราจรและขนสงอจัฉรยิะ 

(Intelligent Transport System : ITS)  ของคณะกรรมาธกิาร

การคมนาคมที่ประชุมรับทราบ

 ๓. รับทราบ เรื่อง แจงเหตุขัดของที่ไมอาจบรรจุกระทู

ถามเปนหนังสือเขาระเบียบวาระ

 การประชมุวุฒสิภาไดภายในกำหนดเวลา ๑๕ วนั ตาม

ขอบังคับ ขอ ๑๖๐ จำนวน ๙ กระทู



การประชุมสภา ๓๙

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๔. รับทราบ เรื่ อง แจ งความคืบหนา เกี่ ยวกับ                               

การพิจารณารางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ.....ดวย                

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติ                           

พืชกระทอม พ.ศ. .... แจงวาไดจัดทำรายงานการพิจารณาราง

พระราชบญัญตัพิชืกระทอม พ.ศ. .... เสรจ็แลว ซึง่รางพระราช

บญัญัติดังกลาวจะครบกำหนดการพจิารณาในวันอังคารที ่๒๑ 

ธันวาคม ๒๕๖๔ ดังนั้น เพื่อใหเกิดความรอบคอบ

ในการพจิารณาของทีป่ระชมุวฒุสิภาและการดำเนนิงาน

ของวุฒิสภาอยูภายใตกรอบเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนด                    

คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ จึงประสงคจะเสนอรางพระราช

บัญญัติดังกลาวใหที่ประชุมวุฒิสภาพิจารณา ในวันอังคารที่ 

๑๔ ธนัวาคม ๒๕๖๔ ทัง้นี ้ประธานวฒุสิภาไดพจิารณาเหตผุล

และความจำเปนของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ แลว                              

จึงเห็นสมควรบรรจุรางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... 

ในระเบยีบวาระการประชมุวฒุสิภาในวนัองัคารที ่๑๔ ธนัวาคม 

๒๕๖๔ เพื่อใหที่ประชุมวุฒิสภาไดพิจารณาและจะไดสง

รายงานของคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ และราพระราชบญัญตัิ

พืชกระทอม พ.ศ. .... ใหสมาชิกวุฒิสภาทราบโดยดวน

 ที่ประชุมรับทราบ

กระทูถามเปนหนังสือ

 ๑. กระทูถาม เรื่อง แนวทางการสงเสริมเด็กและ

เยาวชนใหเรียนรูและอนุรักษศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถิน่ ซึง่นายวลัลภ ตงัคณานรุกัษ เปนผูตัง้ถาม ถามรฐัมนตรี

วาการกระทรวงวัฒนธรรม (ระเบียบวาระที่  ๓.๑.๓)                          

โดยรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการตอบกระทูถามติดภารกิจ                      

ไมสามารถมาตอบกระทูถามได จึงขอเลือ่นการตอบกระทูถาม

ออกไปเปนวันจันทรที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

 ๒. กระทูถาม เรื่อง การแกไขปญหาคาปลูกคาชดเชย

และคาบำรุงรักษาปาจากวัด สำนักสงฆ ที่พักสงฆ และ              

ศาสนสถาน ซ่ึงพลตำรวจโท ศานิตย มหถาวร เปนผูตั้งถาม 

ถามรัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ                        

สิ่งแวดลอม (ระเบียบวาระที่ ๓.๑.๑) เปนเรื่องที่เลื่อนมาจาก

การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) 

วันจันทรที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยนายกรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (นายวราวุธ  

ศิลปอาชา) เปนผูตอบกระทูถามดังกลาว

 ๓. กระทูถาม เรื่องปญหาการลักลอบทิ้งขยะพิษใน

ชุมชน ซึ่งนายอำพล จินดาวัฒนะ เปนผูตั้งถาม ถามนายก

รัฐมนตรี (ระเบียบวาระท่ี ๓.๑.๒) เปนเรื่องท่ีเลื่อนมาจาก            

การประชุมวุฒิสภาครั้งที่ ๕ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) 

วันจันทรที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยนายกรัฐมนตรีได                 

มอบหมายใหรฐัมนตรวีาการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม (นายวราวุธ ศิลปอาชา) เปนผูตอบกระทูถาม                   

ดังกลาว

กระทูถามดวยวาจา

 ๑. กระทูถาม เรือ่ง การฟนฟอูาชีพเกษตรกรหลงันำ้ลด 

ซึ่งนายรณวริทธิ์ ปริยฉัตรตระกูลเปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรี

วาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (ระเบียบวาระที่ ๓.๒.๒) 

โดยรัฐมนตรีผูรับผิดชอบในการตอบกระทูถามติดภารกิจ                     

ไมสามารถมาตอบกรทูถามดวยวาจาได จึงขอเลื่อนการตอบ

กระทูถามดังกลาวไปเปนวันจันทรท่ี ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔                   

ทั้งนี้ หากสมาชิกยังประสงคที่จะตั้งเปนกระทูถามดวยวาจา                             

ก็ใหเสนอใหมเพื่อใหพิจารณาในวันดังกลาว

 ๒. กระทูถาม เรือ่ง การลดโทษใหนกัโทษคดจีำนำขาว 

ซึ่งนายวันชัย สอนศิริ เปนผูตั้งถาม ถามรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยตุธิรรม (ระเบยีบวาระท่ี ๓.๒.๑) โดยรฐัมนตรวีาการ

กระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) เปนผูตอบกระทู

ถามดังกลาว

เรื่องเพื่อพิจารณา

 ๑. ตั้งกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการคมนาคม 

แทนตำแหนงที่วาง (ระเบียบวาระที่ ๗.๑) โดยประธาน                      

คณะกรรมาธกิารฯ (พลเอก ยอดยทุธ บญุญาธิการ) ไดมีหนงัสือ

แจงวา ตำแหนงกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการฯ วางลง                    

จึงเสนอใหวุฒิสภาตั้ง นายถาวร เทพวิมลเพชรกุล เปน

กรรมาธิการแทนตำแหนงที่วาง ตามขอบังคับ ขอ ๑๐๓                         

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

 ๒. ความคืบหนาในการติดตาม เสนอแนะ และเรงรัด

การปฏิรูปประเทศ และการจัดทำและดำเนินการตาม

ยุทธศาสตรชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของรัฐธรรมนูญแหงราช

อาณาจักรไทย (ระเบียบวาระที่ ๗.๒) 



๔๐ เอกสารขาวรัฐสภา

 ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบความคืบหนาในการ

ติดตามเสนอแนะ และเรงรดัการปฏริปูประเทศ และการจัดทำ

และดำเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ตามมาตรา ๒๗๐ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

 ตอจากน้ัน ประธานของที่ประชุมไดดำเนินการให                   

ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมาธิการ

พจิารณาเสรจ็แลว รายงานการพจิารณาศึกษา เรือ่ง ทางเลอืก

เชิงนโยบายในการชวยเหลือและสนับสนุนดานการเงินแก                

ผูประกันตนและนายจาง ซึ่งคณะกรรมาธิการการแรงงาน

พจิารณาเสรจ็แลว (ระเบยีบวาระที ่๔.๑) ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ดวย

กับรายงานการพิจารณาศึกษาฯ พรอมทั้งเห็นดวยกับ               

ขอเสนอแนะของคณะกรรมาธิการเพื่อสงไปยังคณะรัฐมนตรี

พิจารณาดำเนินการตอไป

 หลังจากนั้น ประธานวุฒิสภาไดปรึกษาตอที่ประชุม                

เพื่อขอใหเลื่อนการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๔.๒ รายงาน                    

การพิจารณาศึกษา เรื่อง บทวิเคราะหกฎหมายวาดวย                       

ความผิดกรณีการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ

ประโยชนสวนรวม ซึ่งคณะกรรมาธิการกิจการองคกรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญพิจารณาเสร็จแลว ออกไปพิจารณา                                  

ในการประชุมวุฒิสภา วันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕                       

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

 เรื่องดวน รางพระราชบัญญัติพืชกระทอม พ.ศ. .... ซึ่ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว (เปนรางพระราช

บัญญัติเกี่ยวดวยการเงิน วุฒิสภาตองพิจารณาใหเสร็จภายใน 

๓๐ วัน และวุฒิสภาไดลงมติใหขยายเวลาออกไปเปนกรณี

พิเศษอีก ๓๐ วัน ซึ่งจะครบกำหนดการพิจารณาในวันอังคาร

ที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ประชุมไดพิจารณาในวาระที่สองจน

จบราง และลงมตใินวาระทีส่ามเหน็ชอบใหแกไขเพิม่เตมิ ๑๔๕ 

เสียง ไมเห็นชอบดวย ไมมี งดออกเสียง ๒ เสียง และไมลง

คะแนนเสียง ๑ เสียง พรอมทั้งมีมติเห็นดวยกับขอสังเกตของ

คณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ เพือ่สงไปยงัคณะรฐัมนตรปีระกอบ

การพิจารณาดำเนินการตอไป)

ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันจันทรที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อรับทราบ

 ๑. รบัทราบ เรือ่ง ผลการดำเนนิการของคณะรฐัมนตรี

คามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง Quick Win และ Big 

Rock ของสวนราชการในการปฏิรูปประเทศดานการบริหาร

ราชการแผนดินของคณะกรรมาธิการการบริหารราชการ                

แผนดิน

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๒. รับทราบ เรื่อง แจงเหตุขัดของที่ไมอาจบรรจุกระทู

ถามเปนหนงัสอืเขาระเบยีบวาระการประชมุวฒุสิภาไดภายใน

กำหนดเลา ๑๕ วัน ตามขอบังคับ ขอ ๑๖๐ จำนวน ๑ กระทู

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๓. รับทราบ เรื่อง คณะรัฐมนตรีไดเสนอรางพระราช

บัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม 

พ.ศ. . . . .  รางพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... และรางพระราชบัญญัติวาดวย                     

การปรับเปนพินัย พ.ศ. .... ตอประธานรัฐสภา ซึ่งรางพระราช

บญัญตัดิงักลาวเปนรางพระราชบญัญตัทิีจ่ะตราขึน้เพือ่ดำเนนิ

การตามหมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ ซึ่งจะตองพิจารณาใน

ที่ประชุมรวมกันของรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๗๐

 ในการน้ี คณะกรรมาธิการ ตสร. รวมกับคณะ

กรรมาธกิารสามญัประจำวฒุสิภาทีเ่กีย่วของไดพิจารณาศกึษา

รางพระราชบัญญัติทั้ง ๓ ฉบับ ดังกลาวเปนการลวงหนา ตาม

ขอบังคับขอ ๑๗๕ วรรคสอง (๖) เสร็จแลว และไดเสนอ

รายงานมาเพ่ือใหสมาชิกไดศึกษาลวงหนากอนที่จะมี                             

การพิจารณารางพระราชบัญญัติ ทั้ง ๓ ฉบับ ในที่ประชุมรวม

กันของรัฐสภา

 ที่ประชุมรับทราบ

 ๔. ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร คร้ังท่ี ๑๒                  

(สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม 



การประชุมสภา ๔๑

๒๕๖๔ ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบรายงาน จำนวน ๒ ฉบับ 

ดังนี้

  ๑) รายงานประจำป ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะ

กรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

  ๒) รายงานผลการตรวจสอบและผลการปฏิบัติ

หนาที่ของคณะกรรมการ ป.ป.ช.ประจำปงบประมาณ                    

พ.ศ. ๒๕๖๓ และในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎร ครั้งที่ ๑๕ 

(สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันพฤหัสบดีที่ ๙ ธันวาคม 

๒๕๖๔ ที่ประชุมไดพิจารณารับทราบรายงาน จำนวน ๒ ฉบับ 

ดังนี้

  ๑) รายงานตามมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติ

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ ประจำ

ป ๒๕๖๓

  ๒) รายงานประจำป ๒๕๖๓ ศาลรัฐธรรมนูญ

  ที่ประชุมรับทราบ

 ๕. รับทราบ เรื่อง พลตำรวจเอก ปญญา มาเมน และ

นางอรพนิท  วงศชมุพศิ กรรมการผูทรงคณุวฒุฝิายวฒุสิภาใน

คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา จะครบวาระการดำรง

ตำแหนงคราวละ ๔ ป 

 ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประธานวุฒิสภาจึงเห็น

ควรกำหนดใหวันจันทรที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เปนวันเลือก

กรรมการผูทรงคณุวฒุฝิายวฒุสิภา แทนตำแหนงทีว่าง สมาชกิ

วุฒิสภามีสิทธิเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิเพื่อใหวุฒิสภาเลือกได                  

ไมเกิน ๒ รายชื่อ โดยสามารถยื่นแบบเสนอชื่อพรอมแบบ

ประวัติยอและความยินยอมของผูไดรับการเสนอช่ือตอ

เลขาธิการวุฒิสภา ณ จุดรับสงหนังสือ สำนักบริหารงานกลาง

ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ตั้งแตวันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

ถึงวันอังคารที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ

 ที่ประชุมรับทราบ

 ตอมา ประธานของที่ประชุมไดดำเนินการใหที่ประชุม

พจิารณาเรือ่งรบัรองรายงานการประชมุ ซึง่ทีป่ระชมุพจิารณา

รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา จำนวน ๒ ครั้งดังนี้                   

ครั้งท่ี ๑๓ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่หนึ่ง) วันจันทรที่ ๓๐ 

สิงหาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่หนึ่ง) 

วันอังคารที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

ท่ีประชุมมีมตริบัรองรายงานการประชุมวฒุสิภาท้ัง ๒ ครัง้ โดย

ไมมีการแกไข

เรื่องเพื่อพิจารณา

 เรื่องดวน ใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ

ใหดำรงตำแหนงกรรมการกจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน 

และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ (ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง 

แหงพรราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกำกับ                    

การประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน และ

กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราช

บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ

กจิการวทิยกุระจายเสยีงวทิยโุทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม 

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔) (เรื่องดวน)

 ประธานของที่ประชุมจึงดำเนินการใหสมาชิกฯ ออก

เสียงลงคะแนนใหความเห็นชอบบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อให

ดำรงตำแหนงกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน 

และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิโดยมบีคุคลผูไดรบัการเสนอ

ช่ือใหดำรงตำแหนงกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติตามมาตรา ๑๖ 

วรรคหนึ่งแหงพระราชบัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และ

กำกบัการประกอบกจิการวิทยกุระจายเสยีงวิทยโุทรทศัน และ

กจิการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่แกไขเพิม่เตมิโดยพระราช

บัญญัติองคกรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบ

กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน  และกิจการ

โทรคมนาคม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๗ คน ประกอบ

ดวย

 ๑) ดานกิจการกระจายเสียง คือ พลอากาศโท ธนพันธุ  

หรายเจริญ

 ๒) ดานกิจการโทรทัศน คือ ศาสตราจารยพิรงรอง                   

รามสูต

 ๓) ดานกิจการโทรคมนาคม คือ นายกิตติศักดิ์                        

ศรีประเสริฐ

 ๔) ดานการคุมครองผูบริโภค คือศาสตราจารยคลินิก 

นายแพทยสรณ  บุญใบชัยพฤกษ

 ๕)  ดานการสงเสรมิสทิธเิสรภีาพของประชาชน คอื นาย

ตอพงศ  เสลานนท



๔๒ เอกสารขาวรัฐสภา

 ๖)  ดานอืน่ ๆ  ทีจ่ะยงัประโยชนตอการปฏบิตัหินาทีข่อง 

กสทช. ดังนี้

  (ก) ดานกฎหมาย คือ รอยโท ธนกฤษฎ  เอกโยคยะ

  (ข) ดานเศรษฐศาสตร คือ รองศาสตราจารยศุภัช  

ศุภชลาศัย ซึ่งที่ประชุมไดลงมติเพื่อใหความเห็นชอบบุคคล                     

ผู ไดรับการเสนอชื่อใหดำรงตำแหนงกรรมการกิจการ                               

กระจาเสียง กิจการโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคมแหงชาติ 

ดวยวธิกีารใชบตัรออกเสยีงลงคะแนนลบัในคหูา ตามขอบังคบั 

ขอ ๖๙ วรรคหน่ึง (๓) ปรากฏผลการออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้

ผลการออกเสียงลงคะแนนปรากฏวา พลอากาศโท ธนพันธุ                 

หรายเจรญิ ศาสตราจารยพริงรอง  รามสตู ศาสตราจารยคลนิกิ 

นายแพทยสรณ บุญใบชัยพฤกษ นายตอพงศ เสนานนท และ

รองศาสตราจารยศุภัช ศุภชลาศัย ไดรับความเห็นชอบดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจำนวนสมาชิกท้ังหมด                  

เทาที่มีอยูของวุฒิสภา คือ ไมนอยกวา ๑๒๔ คะแนน จึงเปน                   

ผูไดรับความเห็นชอบจากวุฒิสภาใหดำรงตำแหนงกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง กิจการโทรทศัน และกิจการโทรคมนาคม

แหงชาติสวนนายกิตตศัิกดิ ์ ศรปีระเสรฐิ และรอยโท ธนกฤษฏ  

เอกโยคยะ ไดรับความเห็นชอบดวยคะแนนเสียงนอยกวา                      

ก่ึงหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของวุฒิสภา คือ              

นอยกวา ๑๒๔ คะแนน จึงเปนผูที่ไมไดรับความเห็นชอบจาก

วฒุสิภาใหดำรงตำแหนงกรรมการกจิการกระจายเสยีง กจิการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ

 ตอจากนัน้ ประธานของทีป่ระชมุไดปรกึษาตอทีป่ระชุม

เพื่อขอยกระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องที่เสนอใหม และระเบียบวาระที่ ๔

เรือ่งท่ีคณะกรรมาธกิารพจิารณาเสรจ็แลวขึน้มาพจิารณากอน

 ซ่ึงที่ประชุมเห็นชอบ ประธานของที่ประชุมจึงได              

ดำเนินการใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระ ดังนี้

 ๑. ขอใหวุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิใหเปดเผยบันทึก

การประชุม จำนวน ๑๕ ครั้ง และรายงานลับของคณะ

กรรมาธิการสามัญเพื่อทำหนาที่ตรวจสอบประวัติ ความ

ประพฤติและพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับ                  

การเสนอชื่อใหดำรงตำแหนงกรรมการกิจการกระจายเสียง

กิจการโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคมแหงชาต ิ(ตามมาตรา 

๑๒๙ วรรคหก ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย) 

(ระเบียบวาระที่ ๖.๑)

 ท่ีประชุมไดพิจารณาและลงมติมิใหเปดเผยบันทึก                  

การประชุมของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหนาที่                       

ตรวจสอบประวตั ิความประพฤต ิและพฤตกิรรมทางจรยิธรรม

ของบุคคลผูไดรับการเสนอช่ือใหดำรงตำแหนงกรรมการ

กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน และกจิการโทรคมนาคม

แหงชาติ จำนวน ๑๕ ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๒ วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๓ วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๔ วันศุกรที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๕ วันอังคารที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๖ วันศุกรที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๗ วันอังคารที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๘ วันอังคารที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๙ วันอังคารที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๑๐ วันจันทรที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๑๑ วันพุธที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๑๒ วันจันทรที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๑๓ วันพุธที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๑๔ วันจันทรที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๑๕ วันศุกรที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

 และรายงานลับของคณะกรรมาธิ ก ารสามัญ                                   

เพือ่ทำหนาทีต่รวจสอบประวตั ิความประพฤต ิและพฤตกิรรม

ทางจริยธรรมของบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อใหดำรงตำแหนง

กรรมาการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ

 ๒. ขอใหวุฒิสภาพิจารณาเพื่อมีมติมิใหเปดเผยบันทึก

การประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษและ

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย จำนวน ๗ ครั้ง (ตามมาตรา 

๑๒๙ วรรคหกของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย) 

(ระเบียบวาระที่ ๖.๒)

 ท่ีประชุมไดพิจารณาและลงมิติมิใหเปดเผยบันทึกการ

ประชุมลับของคณะกรรมิการวิสามัญการพิทักษและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย จำนวน ๗ ครั้ง ดังนี้



การประชุมสภา ๔๓

 ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ วันศุกรที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๔ วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ วันศุกรที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๑๗/๒๕๖๔ วันศุกรที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

 ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๔ วันศุกรที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

 ๓. รายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การพัฒนาและ

การสรางความเขมแข็งของพรรคการเมือง การสราง

พรรคการเมืองใหเปนของประชาชน ซึ่งคณะกรรมาธิการการ

พฒันาการเมอืงและการมสีวนรวมของประชาชนพจิารณาเสร็จ

แลว (ระเบียบวาระที่ ๔) เปนเรื่องที่เลื่อนมาจากการประชุม

วุฒิสภา ครั้งที่ ๑๑ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง) วันอังคาร

ที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ 

 ทีป่ระชมุมมีตเิหน็ดวยกบัรายงานการพจิารณาศกึษาฯ 

พรอมทัง้เหน็ดวยกบัขอเสนอแนะของคณะกรรมาธกิารฯ เพือ่

สงไปยังคณะรัฐมนตรี และหนวยงานที่เกี่ยวของพิจารณา

ดำเนินการตอไป

❖❖❖❖❖❖❖



๔๔ เอกสารขาวรัฐสภา

สรุปผลการประชุมรวมกันของรัฐสภา

อาเซียน ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ(ในระเบียบวาระเรื่อง

ดวนที่ ๒)

 ที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบกับพิธีสารฯ ตามที่คณะ

รัฐมนตรีเสนอ

 ๓. พิธีสารแกไขบันทึกความเขาใจระหวางรัฐบาลแหง

อินโดนีเซียมาเลเซีย และไทย วาดวยการขยายเสนทางบิน                  

ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๓)

ท่ีประชุมไดลงมติเห็นชอบกับพิธีสารฯ ตามท่ีคณะรัฐมนตรี

เสนอ

 ๔. ร างพระราชบัญญัติการปฏิบัติ ราชการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... ซ่ึง คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ                       

(ในระเบียบวาระเรื่องดวนที่ ๔)

 ท่ีประชุมไดลงมติวาระท่ี ๑ รับหลักการแหงราง                 

พระราชบญัญตัฉิบบัน้ี และมีมตใิหตัง้คณะกรรมาธกิารวสิามญั 

จำนวน ๓๕ คน เพื่อพิจารณา กำหนดการแปรญัตติภายใน                 

๑๕ วัน

สรุปผลการพิจารณารางพระราชบัญญัติ

รับหลักการแหงรางพระราชบัญญัติ จำนวน ๑ ฉบับ คือ

 - ร างพระราชบัญญัติการปฏิบัติ ราชการทาง

อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ....

ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจำปครั้งที่สอง)
วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

 วาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ คือ ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริมการเรียนรู พ.ศ. .... แทน

ตำแหนงที่วางลง ๒ ตำแหนง (ในระเบียบวาระที่ ๖) ขึ้นมา

พิจารณากอน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

 ที่ประชุมไดมีมติเลือก นางสาวธีรรัตน สำเร็จวาณิชย 

และนายขดดะรี  บินเซ็น เปนกรรมาธิการ แทน นายจิรายุ            

หวงทรัพย และนายพิรุฬห พิหเคนทร

 ตอจากนั้น ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องดวน 

ตามลำดับ คือ

 ๑. อนสุญัญาระหวางประเทศวาดวยการปองกนัมลพษิ

จากเรือ ค.ศ. ๑๙๗๓ ที่แกไขปรับปรุงโดยพิธีสาร ค.ศ. ๑๙๗๘ 

ภาคผนวก ๕ วาดวยกฎขอบงัคบัสำหรบัการปองกนัมลพษิจาก

ขยะบนเรือ ซึ่ง คณะรัฐมนตรี เปนผูเสนอ (ในระเบียบวาระ

เรื่องดวนที่ ๑)

 ที่ประชุมไดลงมติเห็นชอบกับอนุสัญญาฯ ตามท่ีคณะ

รัฐมนตรีเสนอ

 ๒. พิธีสารเพื่ออนุวัติขอผูกพันชุดที่ ๑๑ ของบริการ

ขนสงทางอากาศภายใตกรอบความตกลงวาดวยบริการของ

❖❖❖❖❖❖❖



รอบรั้วสภา - ขาวในประเทศ ๔๕

รอบรั้วสภา
ขาวในประเทศ

การประชุมประจําปรัฐสภาภาคพ้ืนเอเชีย
และแปซิฟก (APPF) ครั้งที่ ๒๙
 วันที่ ๑๓-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายชวน หลีกภัย 

ประธานรัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร ไดนำ                            

คณะผูแทนรัฐสภาไทยเขารวมการประชุมประจำปรัฐสภา               

ภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก (Asia Pacific Parliamentary 

Forum - APPF) ครั้งที่ ๒๙ ในรูปแบบการประชุมผาน                        

สื่ออิเล็กทรอนิกส โดยมีสาธารณรัฐเกาหลี เปนเจาภาพ                    

จัดการประชุม

เต็มคณะ วาระท่ี  ๑ ดานการเ มืองและความมั่นคง                                           

พลเอก สุรพงษ สุวรรณอัตถ สมาชิกวุฒิสภา และนายกรวีร 

ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร ในฐานะผูแทน

รัฐสภาไทย ไดเขารวมการประชุมดังกลาว  ในชวงบายเปน        

การประชุมเต็มคณะ วาระที่ ๒ ดานเศรษฐกิจและการคา                  

โดยในการประชุมดังกลาว นายสุภดิช อากาศฤกษ สมาชิก           

 ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปนการประชุมสมาชิก

รัฐสภาสตรี โดย นางพิชชารัตน เลาหพงศชนะ สมาชิก                        

สภาผูแทนราษฎร และนางสาวปยฉัฏฐ วันเฉลิม สมาชิก

วุฒิสภา ในฐานะผูแทนรัฐสภาไทย ไดเขารวมการประชุม

สมาชิกรัฐสภาสตรี และในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ เปน                

การประชุมภายใตหัวขอการประชุมหลัก คือ บทบาทของ

สมาชิกรัฐสภาในการเสริมสรางความยืดหยุนในยุคหลัง                         

โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 จากนัน้ เปนการประชมุเตม็คณะ 

วาระที่ ๑ ดานการเมืองและความมั่นคง และการประชุม                     

เต็มคณะ วาระที่ ๒ ดานเศรษฐกิจและการคา ในการประชุม



๔๖ เอกสารขาวรัฐสภา

สภาผูแทนราษฎร และนายกฤษฎา ตันเทอดทิตย สมาชิก                

สภาผูแทนราษฎร ในฐานะผูแทนรัฐสภาไทย ไดรวมกลาว

ถอยแถลงตอที่ประชุมในชวงดังกลาวดวย 

 จากนั้น ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีการประชุม                      

คูขนาน ๒ การประชุม ไดแก การประชุมคณะกรรมาธิการ                

ยกรางขอมตแิละแถลงการณรวมการประชมุ APPF ครัง้ที ่๒๙ 

(ครั้งที่  ๒) และการประชุมเต็มคณะ วาระที่  ๓ ดาน                              

ความรวมมือระดับภูมิภาคภายในเอเชีย-แปซิฟก การประชุม

คณะกรรมาธิการยกรางขอมติและแถลงการณรวมของ                     

การประชมุ APPF ครัง้ที ่๒๙ ตอมาในชวงบายเปนการประชมุ

เต็มคณะ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะหัวหนา

คณะผูแทนรัฐสภาไทย นำคณะผูแทนรัฐสภาไทย เขารวม                 

การประชุมดังกลาว การประชุมเต็มคณะชวงสุดทายมี                     

นาย Park Byeong-seug ประธานรัฐสภาสาธารณรัฐเกาหลี 

เปนประธานการประชุม โดยเริ่มจากการกลาวรายงานผล               

การประชุมคณะกรรมการบริหาร และการยืนยันการเปน                  

เจาภาพจดัการประชมุครัง้ถดัไปของประเทศไทย หลงัจากนัน้ 

เปนการนำเสนอวีดิทัศนแนะนำประเทศไทยและสุนทรพจน

ของนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ในฐานะประเทศ                     

เจาภาพการประชุมครั้งถัดไป

รบัยืน่หนงัสอืจาก เครอืขายประชาชนจะนะอาสา
 วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น ๑ 

(โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายแพทยสุกิจ อัถโถปกรณ                           

ที่ปรึกษาประธานสภาผูแทนราษฎร รับย่ืนหนังสือจาก                        

นายสักริยา อะยามา เครือขายประชาชนจะนะอาสา                              

เพื่อพัฒนาถิ่น จังหวัดสงขลา และคณะ เรื่องขอใหเดินหนา

ผลักดันโครงการเมืองตนแบบตามขั้นตอนและกระบวนการ

ทางกฎหมายโดยเร็ว 

 ทัง้นี ้ไดมปีระชาชนในพืน้ที ่อำเภอจะนะ จงัหวดัสงขลา 

ในนามของ “กลุมจะนะรักษถิ่น” ไดแสดงการคัดคาน                       

การดำเนินการโครงการเมืองตนแบบ ซึ่งปจจุบันหนวยงานท่ี

เก่ียวของทั้งภาครัฐและเอกชนอยูในระหวางการดำเนินการ                

ใหเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งทางกลุมมีความตองการให                        

พื้นที่อาศัยเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อใหชีวิตและความเปนอยู           

ดียิ่ งขึ้นไมตองเดินทางไปทำงานในพื้นที่อื่น จึงขอให                              

คณะกรรมาธิการตาง ๆ ของสภาผูแทนราษฎรลงพื้นที่                     

เพื่อตรวจสอบขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และรับฟงเสียง                 

ของผูท่ีมีสวนไดสวนเสียโดยตรง จากน้ัน นายแพทยสุกิจ                        

อัถโถปกรณ ไดกลาวภายหลังรับหนังสือวา ยินดีรับเร่ือง                        

ดังกลาวและจะนำกราบเรียนประธานสภาผูแทนราษฎร                     

เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนตอไป

ใหการรับรอง เอกอัครราชทูตราช
อาณาจักรสวี เดนประจําประเทศไทย                       
และคณะ
 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองรับรองพิเศษ ๒๐๕ 

ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา นายสุทิน คลังแสง ประธานกรรมการ

ประสานงานพรรคการเมืองฝายคานในสภาผูแทนราษฎร 

ใหการรับรอง นายยอน ออสเตริม เกรินดาหล (H.E. Mr. Jon 

Astrom Grondahl) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสวีเดน



รอบรั้วสภา - ขาวในประเทศ ๔๗

ประจำประเทศไทย และคณะ โดยมี นายสุรเชษฐ ประวีณวงศวุฒิ

นายสงคราม กิจ เลิศ ไพโรจน  นายซูการ โน  มะทา                         

นางสาวธีรรัตน สำเร็จวาณิชย และนางสาวจิราพร สินธุไพร 

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รวมใหการรับรอง 

 ในโอกาสนี ้ทัง้สองฝายไดหารอืเกีย่วกบัสถานการณของ

ประเทศไทยในดานตาง ๆ ตลอดจนการทำงานของพรรครวม

ฝายคานทั้งในดานอุดมการณรวมและความเปนเอกภาพ

ทางการเมืองของแตละพรรค รวมถึงการแกไขปญหาในเรื่อง

การแกไขรัฐธรรมนูญ การเลือกตั้ง ความเทาเทียมกันในสังคม 

การยอมรบัความคดิเหน็ตางของประชาชนและการเคลือ่นไหว

ทางการเมืองของคนรุนใหม

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รายงานตัวตอ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองรอพิเศษ ๒๐๖                     

ชั้น ๒ อาคารรัฐสภา นายจักพันธ ปยพรไพบูลย สมาชิก                      

มาตรา ๙๘ (๔) (๖) และมาตรา ๙๖ (๒) ของรัฐธรรมนูญ                    

แหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกบันายดวงฤทธิ์ 

เบ็ญจาธิกุล ชัยรุงเรือง ผูมีชื่ออยูในลำดับที่ ๒๕ ไดลาออกจาก

สมาชิกพรรคประชาธิปตยแลว จึงประกาศใหผูมีช่ือในลำดับ

ถัดไปในบัญชีรายช่ือของพรรคประชาธิปตย เลื่อนขึ้นมาเปน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร รายงานตัวตอ
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
 วันท่ี ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองรอพิเศษ ๒๐๖                      

ช้ัน ๒ อาคารรัฐสภา นายตอศักดิ์  อัศวเหม สมาชิก                                   

สภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปตย 

รายงานตวัตอสำนักงานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ภายหลงั

ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันท่ี ๑๓ 

ธนัวาคม ๒๕๖๔ โดยนายจักพนัธ ปยพรไพบลูย ไดรบัการเลือ่น

ขึ้นมาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แทน นายอิสสระ สมชัย 

เนื่องจากสมาชิกภาพของนายอิสสระ สมชัย สิ้นสุดลงตาม

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่  ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงสิน้สดุลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๖)  ประกอบ

สภาผูแทนราษฎร แบบบัญชีรายช่ือ พรรคพลังประชารัฐ 

รายงานตวัตอสำนกังานเลขาธกิารสภาผูแทนราษฎร ภายหลงั

ไดรับการรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเม่ือวันที่ ๑๓ 

ธนัวาคม ๒๕๖๔ โดย นายตอศกัดิ ์อศัวเหม ไดรบัการเลือ่นขึน้

มาเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร แทนนายพุทธพิงษ ปณุณกนัต  

เนื่องจากสมาชิกภาพของนายพุทธิพงษ ปุณณกันต สิ้นสุดลง

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลงวันที่  ๘ 

พฤษภาคม ๒๕๖๒ จงึสิน้สดุลง ตามมาตรา ๑๐๑ (๖)  ประกอบ

มาตรา ๙๘ (๔) (๖) และมาตรา ๙๖ (๒) ของรัฐธรรมนูญ                     

แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศใหผูมีชื่อใน

ลำดบัถดัไปในบญัชรีายชือ่ของพรรคประชาธปิตย เลือ่นขึน้มา

เปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแทน



๔๘ เอกสารขาวรัฐสภา

รบัยืน่รางฯ จากประธานกรรมการประสานงาน 
พรรคการเมืองฝายคานฯ
 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองแถลงขาว ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา นายแพทยสุกิจ อัถโถปกรณ ที่ปรึกษาประธาน

สภาผูแทนราษฎร รับยื่นราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง                  

สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และราง พ.ร.ป.        

วาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... จากนายสุทิน                     

คลังแสง ประธานกรรมการประสานงานพรรคการเมือง                 

ฝายคานในสภาผูแทนราษฎร นายชลนาน ศรีแกว สมาชิก                 

สภาผูแทนราษฎร และหัวหนาพรรคเพื่อไทย พรอมดวยคณะ 

ส.ส. พรรคเพือ่ไทย ยืน่รางพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู 

(พ.ร.ป.) วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร                         

(ฉบับที่..) พ.ศ. ....  และราง พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง                  

(ฉบับที่..) พ.ศ. .... พรอมรายชื่อสมาชิกฯ จำนวน ๑๐๒                      

รายชื่อ เพื่อนำกราบเรียนประธานรัฐสภา

พรรคการเมืองจะไดรับใหเปนสัดสวนท่ีสัมพันธกันกับจำนวน

คะแนนรวมที่แตละพรรคการเมืองไดรับเลือกตั้งรวมกันทั้ง

ประเทศ ฯลฯ และสำหรับราง พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... มหีลกัการ เพือ่แกไขเพิม่เตมิ พ.ร.ป.วาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ และเหตุผล โดยท่ีรัฐธรรมนูญ        

แหงราชอาณาจักรไทยแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ ) พุทธศักราช 

๒๕๖๔ กำหนดใหมีสมาชิกสภาผูแทนราษฎรจำนวนหารอยคน 

โดยมาจากการเลือกตั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งจำนวนสี่รอยคน

และแบบบัญชีรายช่ือหน่ึงรอยคน จึงตองแกไขเพิ่มเติม 

พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ ใหสอดคลองกับ

บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ และโดยที่  พ.ร.ป.วาดวย

พรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มีบทบัญญัติบางประการที่เปน

อุปสรรคและจำกัดเสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง ฯลฯ 

ท้ังน้ี จึงจำเปนตองตรา พ.ร.ป.น้ี โดยยืนยันใหยังมีระบบ 

Primary Vote อยู และเสนอใหมีสาขาพรรคการเมืองหรือ

ตัวแทนพรรคการเมืองเพียง ๑ เขต สามารถสงผูสมัครได                    

ทุกเขต จากนั้น นายสุทิน คลังแสง กลาววา หลังจากนี้จะเปน       

กระบวนการตรวจสอบความถูกตองตามขั้นตอนของ                           

สภาผูแทนราษฎร เชื่อวาราง พ.ร.ป. ทั้ง ๒ ฉบับนี้ จะไดรับ       

การบรรจุในระเบียบวาระการประชุมตอไป

โครงการ “รัฐสภาพรอมใจบริจาคโลหิต”
 วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองบรรยายใหญ B๑-๒  

ช้ัน B๑ อาคารรัฐสภา นายกิตติกร โลหสุนทร สมาชิก                        

สภาผูแทนราษฎร พรอมดวยนางพรพศิ เพชรเจรญิ เลขาธกิาร

สภาผูแทนราษฎร และนายศิโรจน แพทยพันธุ รองเลขาธิการ

 ทัง้นี ้ราง พ.ร.ป. ดังกลาว มีสาระสำคัญ ดังนี ้ราง พ.ร.ป. 

วาดวยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มหีลกัการเพือ่แกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัปิระกอบรฐัธรรมนญู

วาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  พ.ศ. ๒๕๖๑           

และเหตุผล โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแกไข               

เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ กำหนดใหมีสมาชิก

สภาผูแทนราษฎรจำนวนหารอยคน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง           

แบบแบงเขตเลอืกตัง้จำนวนสีร่อยคน และมาจากการเลอืกตัง้

แบบบัญชีรายชื่อจำนวนหนึ่งรอยคน โดยใชบัตรเลือกตั้ง                  

แบบละหนึ่งใบ และเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑการคำนวณ

จำนวนสมาชิกสภาผูแทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อที่แตละ
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สภาผูแทนราษฎร เขารวมบริจาคโลหิต ในโครงการ “รัฐสภา

พรอมใจบริจาคโลหิต” ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕                

(ครั้งที่ ๑) โดยมี นางสาวกัลยรัชต ขาวสำอางค รองเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร ใหการตอนรับ ในการนี้ คณะผูบริหาร 

ขาราชการ และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเลขาธิการ                   

สภาผูแทนราษฎร รวมบริจาคโลหิต 

 ซึ่งโครงการดังกลาว สำนักงานเลขาธิการสภาผูแทน

ราษฎร โดยสำนกับรกิารทางการแพทยประจำรฐัสภา รวมกบั

สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการสรางเสรมิสขุภาพ (สสส.) และ

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย จัดขึ้น โดยมี

วตัถปุระสงคเพือ่สงเสรมิการทำความดี เพิม่พนูการมจีติสำนกึ

สาธารณะ สงเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี

พิธีเปดกิจกรรมเสริมสรางภาพลักษณ
องคกรโดยการใชสื่อใหม (New Media) 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองทำงานเลขาธิการ

สภาผูแทนราษฎร ชั้น ๙ อาคารรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร เปนประธานในพิธีเปดกิจกรรม

เสรมิสรางภาพลกัษณองคกรโดยการใชสือ่ใหม (New Media)  

ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  โดยมี นางจงเดือน สุทธิรัตน ที่ปรึกษา

ดานระบบงานนิติบัญญัติ รักษาราชการแทน ผูอำนวยการ

สำนักประชาสัมพันธ กลาวรายงาน ในการนี้ นางสาวนภาจรี 

จีวะนันทประวัติ ผูอำนวยการโครงการ มูลนิธิคอนราด                 

อาเดนาวร ประจำประเทศไทย กลาวแนะนำมูลนิ ธิฯ                    

แผนการดำเนินงาน และความรวมมือระหวางสำนักงานฯ                    

กับมูลนิธิฯ

 สำหรับการจัดกิจกรรมดังกลาว จัดข้ึน ณ World 

Ballroom B - C ช้ัน ๒๓ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด และ

บางกอก คอนเวนชัน เซ็นเตอร แอท เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงานฯ ใหมี

ความรู ทักษะ และสมรรถนะเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลและ              

สื่อใหม โดยในชวงเชาเปนการเสวนา เรื่อง “การเสริมสราง

ภาพลักษณองคกรโดยการใชสื่อใหม (New Media)” โดย               

นายกรวีร ปริศนานันทกุล สมาชิกสภาผูแทนราษฎร พรรค

ภูมิใจไทย นายวาโย อัศวรุงเรือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

พรรคกาวไกล และนายธีรวัฒน ชูรัตน ผูประกาศขาว                     

ศูนยสื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ThaiPBS 

เปนผูดำเนินการเสวนา และในชวงบายของการสัมมนา

โครงการเสริมสรางภาพลักษณองคกรโดยการใชสื่อใหม                   

(New Media) เปนการบรรยาย ในหัวขอ “สื่อใหมกับ                    

การประชาสัมพันธงานนิติบัญญัติ”โดย ผศ.ณัฐา ฉางชูโต             

รองคณบดคีณะนิเทศศาสตรมหาวิทยาลยักรงุเทพและหวัหนา

หลักสูตรการผลิตอีเวนตและการจัดการนิทรรศการและ                     

การประชุม

รับยื่นราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ฉบับท่ี ..)                     
พ.ศ. ....
 วนัที ่๒๓ ธนัวาคม ๒๕๖๔ หองแถลงขาว ชัน้ ๑ อาคาร

รัฐสภา นายแพทยสุกิจ อัถโถปกรณ ที่ปรึกษาประธาน                      

สภาผูแทนราษฎร รบัยืน่ราง พ.ร.ป.วาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิ



๕๐ เอกสารขาวรัฐสภา

สภาผูแทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และราง พ.ร.ป.วาดวย

พรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... จากนายวิเชียร ชวลิต 

ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ พรอมดวยตัวแทนพรรครวมรัฐบาล 

เพื่อนำกราบเรียนประธานรัฐสภา

๒๕๖๕ และคาดวาจะจัดทำกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับนี้ แลวเสร็จ

ภายใน ๑๘๐ วัน โดยพิจารณาวาระแรกชวงเดือนกุมภาพันธ 

๒๕๖๕ จากนัน้ จะพจิารณาวาระ  ๒ -๓ ซึง่คาดวาไมเกนิเดอืน 

กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงจะแลวเสร็จ

พิธีมอบวุฒิบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองสัมมนา ชั้น B๑-๒ 

อาคารรฐัสภา นายชวน หลกีภยั ประธานรฐัสภา และประธาน

สภาผูแทนราษฎร เปนประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแกผูสำเร็จ

การศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรผูชวยและผูปฏิบัติงานของสมาชิก

รัฐสภา รุนที่ ๘-๙ และหลักสูตรวุฒิบัตรผูเชี่ยวชาญและ                      

ผูชำนาญการประจำตัวสมาชิกรัฐสภา รุนท่ี ๗-๘ โดยมี 

ศาสตราจารยวุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกลา 

กลาวรายงาน ในการนี้ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นายปรีชา 

ชวลิตธำรง ท่ีปรึกษาประธานรัฐสภา นางพรพิศ เพชรเจริญ 

เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร นางสาวนภาภรณ ใจสัจจะ 

เลขาธิการวุฒิสภา รวมพิธี

 ทั้งนี้ การยื่นรางพ.ร.ป. ทั้ง ๒ ฉบับนี้ เพื่อนำเขาสู

กระบวนการตามรัฐสภา ซึ่งในหลักการพรรครวมรัฐบาลเห็น

วา การแกไขเพิ่มเติมนั้นจะทำเฉพาะในสวนที่กระทบจาก                    

การแกไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะการคำนวณจำนวน 

ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ซึ่งในรัฐธรรมนูญกำหนดวาใหมีสัดสวน

สัมพันธกันโดยตรง พรรครวมรัฐบาลก็ไดใชหลักการนั้นมา

บัญญัติ สวนราง พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมืองนั้น มีประเด็น              

ทีส่ำคญั คอื ประชาชนไดรบัเดอืดรอนในการสมคัรเปนสมาชกิ

พรรค จึงไดเสนอใหปรับลดคาธรรมเนียมการสมัคร จากปละ 

๑๐๐ บาท เปนปละ ๒๐ บาท สำหรับประเด็นที่มีความกังวล

เร่ือง Primary Vote ในการเลือกตั้งเมื่อป ๒๕๖๒ ที่ไดใช

กระบวนการที่เปนไปตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ คือ ให

สมาชกิมสีวนรวมในการพจิารณาคัดสรรใหไดผูสมคัรแตละเขต 

ซึ่งยังคงหลักการน้ันอยู แตในสวนของวิธีการที่กำหนดใหทำ 

Primary Vote ดวยการลงคะแนนนั้น ทางพรรครวมรัฐบาล

เห็นวาเปนกระบวนการที่เกินกวาหลักการที่รัฐธรรมนูญ

กำหนด จึงเสนอใหมีการรับฟงความคิดเห็นสมาชิกฯ โดยผาน

ตวัแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดหรอืตัวแทนสาขา เพือ่ให

ไดมาซึ่งผูสมัครทั้งแบบแบงเขตเลือกตั้งและแบบบัญชีรายชื่อ 

ทั้งนี้ ราง พ.ร.ป.ทั้ง ๒ ฉบับ ถือเปนกฎหมายสำคัญท่ีจะไป

เปลี่ยนบริบทในการเลือกตั้งครั้งตอไป โดยคาดวาประธาน

รฐัสภา จะบรรจรุะเบยีบวาระไดประมาณ ตนเดอืนกุมภาพนัธ 

 ในโอกาสนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กลาวให

โอวาทแกผูสำเร็จการศึกษา ในหัวขอ “การสงเสริมและ                  

เสริมสรางบานเมืองสุจริต” โดยประธานรัฐสภาไดกลาวถึง               

งานในวงงานรัฐสภาวา เปนงานที่กวางขวาง เกี่ยวของกับ                     

ทุกองคกรทุกหนวยงาน รวมถึงงานดานการดูแลทุกขสุข                    

ของประชาชน ขอใหทุกคนปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ 

ยดึหลกัรฐัธรรมนญู หลกักฎหมายอยางถกูตอง เครงครดั และ

ขอใหทุกคนทำงานใหดี มีประสิทธิภาพ เพื่อเปนท่ีพ่ึงของ

ประชาชน
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รับยื่นรางฯ จากหัวหนาพรรคกาวไกล
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ หองแถลงขาว ชั้น ๑ 

อาคารรัฐสภา นายแพทยสุกิจ อัถโถปกรณ ที่ปรึกษาประธาน

สภาผูแทนราษฎร พรอมดวยนายณฐักานต ชชูอบ คณะทำงาน

ทางการเมืองของประธานสภาผูแทนราษฎร รับยื่นราง 

พ.ร.ป.วาดวยการเลอืกตัง้สมาชกิสภาผูแทนราษฎร (ฉบบัที ่..) 

พ.ศ. .... และราง พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมือง (ฉบับที่ ..)                  

พ.ศ. .... จากนายพธิา ลิม้เจรญิรตัน หวัหนาพรรคกาวไกล และ

คณะ โดยราง พ.ร.ป.วาดวยการเลอืกตัง้ ส.ส. นัน้ มสีาระสำคญั

คือ ควรจัดการเลือกตั้งและรายงานผลการเลือกตั้งผานสื่อ

อเิล็กทรอนิกส เพือ่ใหมคีวามโปรงใสและตรวจสอบได  สำหรบั

รางพ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมอืง มสีาระสำคญัคือ การดำรงอยู

ของพรรคการเมืองใหเปนไปตามเจตนารมณ ไมควรใหอำนาจ

นอกเหนือจากการเลือกตั้งมาชี้ขาด และควรยกเลิกการให

อำนาจศาลรฐัธรรมนญูมอีำนาจในการยบุพรรคการเมอืง และ

ยกเลิกโทษการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งในบทกำหนดโทษ 

เนื่องจากมีโทษทางอาญาอยูแลว

รวมแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 
๔๕ ป วันกอตั้งหนังสือพิมพมติชน
 วนัที ่๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ อาคารสำนกังานบรษิทั มติ

ชน จำกัด (มหาชน) กรุงเทพฯ นายชวน หลีกภัย ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผูแทนราษฎร มอบหมายให นาย

สมบูรณ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผูแทนราษฎร 

พรอมดวย จ.ส.ต.ชุมพล  นวลวิจิตร คณะทำงานของประธาน

รัฐสภา และนายแทนคุณ จิตตอิสระ เลขานุการคณะทำงาน

ทางการเมืองของประธานสภาผูแทนราษฎร รวมแสดงความ

ยนิดใีนโอกาสครบรอบ ๔๕ ป วันกอตัง้หนังสอืพมิพมตชิน โดย

มี นายขรรคชยั บุนปาน ประธานกรรมการบรษิทั มตชิน จำกดั 

(มหาชน) ใหการตอนรับ

❖❖❖❖❖❖❖



อดีตแกนนําแนวรวมนักศึกษาฝายซาย 
ชนะเลือกตั้งผูนําชิลี
 วนัที ่๒๐ ธนัวาคม ๒๕๖๔ นายกาเบรยีล บอรกิ หวัหนา

พรรคฝายซาย วัย ๓๕ ป และอดีตแกนนำแนวรวมเคลื่อนไหว

ของนักศึกษาฝายซายในประเทศชิลี ชนะการเลือกตั้ง

ประธานาธบิด ีและเตรยีมสรางประวตัศิาสตรเปนผูนำอายนุอย

ที่สุดของประเทศ 

แมชิลีเปนประเทศผูผลิตและสงออกทองแดงรายใหญที่สุด              

ของโลก

พรรครัฐบาลกัมพูชาชู “ลูกชายฮุนเซน” 
เปน “แคนดิเดตนายกฯ”
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ พรรคประชาชนกัมพูชา                

(ซีพีพี) เปนพรรครัฐบาลของสมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรี           

เผยแพรแถลงการณวา  ทีป่ระชุมคณะกรรมการกลางของซพีพีี 

มีมติอยางเปนทางการ สนับสนุน พล.ท.ฮุน มาเนต บุตรชาย

คนโตของสมเด็จฮุน เซน ในฐานะ “ตัวแทนพรรคเพื่อ                          

ชิงตำแหนงนายกรัฐมนตรีคนตอไป” แตไมไดระบุชวงเวลา

อยางชัดเจนวาเม่ือใด สวนกำหนดการเลือกตั้งท่ัวไปครั้งใหม

ของกัมพูชา คือในป ๒๕๖๖ ทั้งนี้ สมเด็จฮุน เซน ซึ่งปจจุบัน

มีอายุ ๖๙ ป และอยูในอำนาจมาต้ังแตป ๒๕๒๘ ประกาศ                

เมื่อตนเดือนที่ผานมา สนับสนุน พล.ท.ฮุน มาเนต วัย ๔๔ ป 

ซึ่งปจจุบันดำรงตำแหนงรองผูบัญชาการทหารสูงสุด และ               

รองประธานคณะเสนาธิการทหาร ใหเปนผูสืบทอดอำนาจ

ทางการเมือง 

รอบรั้วสภา
ขาวตางประเทศ

 ทั้งน้ี บอริกมีกำหนดรับตำแหนงอยางเปนทางการ            

ในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งในเวลานั้นเจาตัวจะมีอายุ ๓๖ ป 

สรางประวัติศาสตรเปนผูนำอายุนอยที่สุดของชิลี ขณะที่                     

การเลือกตั้งรอบตัดสินครั้งนี้ มีประชาชนออกมาลงคะแนน              

มากเกือบ ๕๖% เปนสถิติสูงสุดนับตั้งแตชิลียกเลิกกฎหมาย

บังคับการออกมาใชสิทธิ เมื่อป ๒๕๕๕ สะทอนความตื่นตัว 

และ “ความตองการเปลี่ยนแปลง” ของประชาชน

สำหรบันโยบายนาสนใจทีบ่อรกิประกาศไวในชวงหาเสยีง

รวมถึงการยกเลิกระบบบำนาญเอกชน หนึ่งในสัญลักษณ                 

ของกลไกเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม ที่จัดตั้งโดยนายพลออกุสโต 

ปโนเชต และการคัดคานโครงการเหมืองทองแดงแหงใหม                 

นายกาเบรียล บอริก

พล.ท.ฮุน มาเนต



รอบรั้วสภา - ขาวตางประเทศ ๕๓

 สำหรับประวัติโดยสังเขปของ พล.ท.ฮุน มาเนต สำเร็จ

การศึกษาจากโรงเรียนนายรอยทหารบก “เวสตพอยต” เมื่อ

ป ๒๕๔๒ และสำเรจ็การศึกษาระดับเศรษฐศาสตรดุษฎบีณัฑติ 

จากมหาวิทยาลัยบริสทอล ในสหราชอาณาจักร

รัฐบาลญี่ปุนอนุมัติงบประมาณเพื่อชวย
ฟนฟูประเทศหลังโควิดระบาด
 วันที่  ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายฟุมิโอะ คิชิดะ                       

นายกรัฐมนตรี พรอมดวยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติ              

งบประมาณ ๑๐๗.๖ ลานลานเยน (๓๑.๔ ลานลานบาท) 

สำหรับปงบประมาณ ๒๕๖๕-๖๖ โดยจะเริ่มตนใชในเดือน

เมษายนปหนา และเปนแผนงบประมาณที่สูงที่สุดเทาที่เคยมี

มาในญี่ปุน เพื่อใชจายในการฟนฟูประเทศที่บอบช้ำจาก

กระทรวงกลาโหม ๕.๓๗ ลานลานเยน (๑.๕๖ ลานลานบาท), 

งบประมาณดานสวัสดิการที่สูงที่สุดเปนประวัติการณ จำนวน 

๓๖.๓ ลานลานเยน (๑๐.๖ ลานลานบาท) และอีก ๒๔.๓                   

ลานลานเยน (๗.๑ ลานลานบาท) จัดเปนงบประมาณสำหรับ

จายภาระหนีส้นิ ญีปุ่นซึง่มเีศรษฐกจิขนาดใหญเปนอนัดบัสาม

ของโลกและมีมูลคาตลาดสูงถึง ๕ ลานลานดอลลารสหรัฐ 

(๑๖๗.๑ ลานลานบาท) แตมีหนี้สาธารณะใหญมากกวามูลคา

ตลาดถงึ ๒ เทา และเปนจำนวนหนีท้ีส่งูทีส่ดุในบรรดาประเทศ

อุตสาหกรรม

อดีตผูนําหญิงเกาหลีใต “ปารค กึน-เฮ”              
ไดรับการอภัยโทษ
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ กระทรวงยุติธรรมของ

เกาหลีใตเผยแพรแถลงการณ วาประธานาธิบดีมุน แจ-อิน               

มีคำสั่งอภัยโทษใหแกนักโทษ ๓,๐๙๔ คน เนื่องในโอกาส                  

วนัข้ึนปใหม และทุกคนจะไดรบัการปลอยตวัออกจากเรอืนจำ

ในวันสิ้นป โดยหนึ่งในผูอยูในรายชื่อ คือ อดีตประธานาธิบดี

ปารค กนึ-เฮ วยั ๖๙ ป ทัง้นี ้ศาลฎกีาของเกาหลีใตไดมีคำพพิากษา

ยืนตามศาลอุทธรณ ใหอดีตผูนำหญิงรับโทษจำคุกเปนเวลา 

๒๐ ป ปรับเงินและริบทรัพยสินรวม ๒๑,๕๐๐ ลานวอน                   

(ราว ๖๐๖.๘๕ ลานบาท) จากความผิดในขอหาใชอำนาจ                 

โดยมิชอบและรับสินบน นอกจากนี้ เธอยังมีความผิดในขอหา

ละเมิดกฎหมายการเลือกตั้ง ซึ่งศาลสูงสุดพิพากษายืน                       

บทลงโทษจำคุก ๒ ป หมายความวาตองรับโทษนานถึง ๒๒ ป 
สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ซึ่งเปนวาระสำคัญ

สูงสุดของรัฐบาลภายใตการนำของนายกฯ คิชิดะ ทั้งนี้จะตอง

ไดรับความเห็นชอบจากรัฐสภาเสียกอน ซึ่งมีกำหนดการ

พิจารณาภายในเดือนมีนาคมปหนา มีการเปดเผยแผน                         

งบประมาณปแรกของรัฐบาลคิดะหลังจากที่รัฐสภาญี่ปุน          

อนุมัติเงินจำนวน ๓๖ ลานลานเยน (๑๐.๕ ลานลานบาท) 

เปนการกระตุนการใชจายของปงบประมาณปจจุบัน เพื่อชวย

ใหประเทศพืน้ตวัไดจากภาวะเศรษฐกจิซบเซาอนัเนือ่งมาจาก

โรคระบาด งบประมาณปหนาแบงเปนงบประมาณสำหรับ               

คาใชจายเรงดวนในสถานการณโรคโควิด-19 ระบาด                             

๕ ลานลานเยน (๑.๔๖ ลานลานบาท), งบประมาณของ

นายฟุมิโอะ คิชิดะ                       

น.ส.ปารค กึน-เฮ



๕๔ เอกสารขาวรัฐสภา

 ขณะทีน่ายปารค บอม-คเย รมว.ยตุธิรรมของเกาหลใีต 

กลาวถงึกรณขีองอดตีผูนำหญงิ วาเปนความประสงคของผูนำ

เกาหลใีตคนปจจุบัน ในการสรางความสมานฉนัท และการกาวขาม

ผานอดตีอนัเลวรายและเจบ็ปวด และใหโอกาสเธอเพือ่เริม่ตนใหม

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของปญหาสุขภาพที่ทรุดโทรมของ 

น.ส.ปารค กึน-เฮ ซึ่งเฉพาะปนี้เขาโรงพยาบาลแลว ๓ ครั้ง

ผูนําฟลิปปนสลงนามอนุมัติงบประมาณ
ป ๒๕๖๕
 วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายโรดริโก ดูเตรเต 

ประธานาธิบดีฟ ลิปปนส  ลงนามอนุมั ติร างกฎหมาย                                

งบประมาณรายจายสำหรับปหนา มูลคา ๕.๐๒๔ ลานลาน

เปโซ (๓,๒๘๕,๕๐๐ ลานบาท) มากที่สุดเทาที่เคยมีมาของ

ประเทศ โดยมีเปาหมายหลักหนุนการฟนตัวของเศรษฐกิจ 

บรหิารจดัการผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 และสาน

ตอการพัฒนาสาธารณูปโภค และเปนงบสุดทายของดูเตรเต 

กอนที่วาระดำรงตำแหนงสมัยเดียว เวลา ๖ ปจะสิ้นสุดลงใน

เดือนมิถุนายนป ๒๕๖๕ 

ดวยเงินจำนวน ๔๘,๒๐๐ ลานเปโซในปหนา ภายใตโครงการ            

บูสเตอร และอีก ๒๓,๐๐๐ ลานเปโซ ในการกอสราง                            

โรงพยาบาลใหม รวมท้ังขยายและปรับปรุงโรงพยาบาล                          

ที่มีอยูแลว และจัดซื้ออุปกรณทางการแพทยใหโรงพยาบาล

 รฐับาลมแีผนใชเงนิ ๙๘๓ ลานเปโซ กอตัง้สถาบนัไวรสั

วิทยา ซึ่งจะชวยรัฐบาลศึกษา และรับมือกับโรคอุบัติใหม 

นอกจากน้ี ฟลิปปนสตั้งเปาหมายใหเศรษฐกิจประเทศ                

ขยายตัว ในอัตรา ๗.๐% – ๙.๐% ในป ๒๕๖๕ และ                         

๖.๐% – ๗.๐% ในป ๒๕๖๖ และ ๒๕๖๗ เร็วกวาเปาหมาย

ปรับใหมที่ ๕.๐% – ๕.๕% สำหรับปนี้

ฮองกงออกกฎหมายหามขายงาชาง
 วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เขตบริหารพิเศษฮองกง 

ประเทศจนี ไดออกกฎหมายวาดวยการหามขายผลติภณัฑจาก

 นายดูเตรเต กลาววา งบประมาณรายจายประจำป 

๒๕๖๕ จะมุงเนนการสรางความยดืหยุน ทามกลางการระบาด

ของโควิด-19 ค้ำจุนการฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศ และ                

สานตอการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดวยเงินในสวนน้ีราว                        

๑ ลานลานเปโซ ฟลิปปนสซึ่งเปนหนึ่งในประเทศ ที่ไดรับ                  

ผลกระทบจากโควดิ-19 หนกัทีสุ่ดในเอเชยี มแีผนจัดซือ้วคัซนี 

งาชาง มีผลบังคับใชอยางเปนทางการ โดยหามนำเขา                           

สงออกซำ้ และดำเนนิการเชงิพาณชิย กบัผลติภณัฑจากงาชาง 

แตมีขอยกเวนใหกับผลิตภัณฑจากงาชางที่มีการยืนยันวา                    

มีการไดมาหรือแปรรูปกอนป ๒๔๖๘ ทั้งนี้ ผูใดฝาฝนอาจตอง

รบัโทษจำคกุเปนเวลานานสงูสดุ ๑๐ ป และปรบัเปนเงนิสงูสดุ 

๑๐ ลานดอลลารฮองกง (ราว ๔๒.๕๑ ลานบาท) ยอนกลับไป

เมื่อป ๒๕๖๐ ทางการฮองกงยึดงาชางไดคราวเดียว ๗.๒ ตัน 

เปนปริมาณมากที่สุดในรอบ ๓ ทศวรรษ คิดเปนมูลคา

ประมาณ ๙ ลานดอลลารสหรัฐ (ราว ๒๙๘.๘๐ ลานบาท)

นายโรดริโก ดูเตรเต



รอบรั้วสภา - ขาวตางประเทศ ๕๕

ฝรัง่เศสเริม่ใชกฎหมายหามขายผกั-ผลไม
ในบรรจุภัณฑพลาสติก
 วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ประเทศฝรั่งเศสไดเริ่มใช

กฎหมายเรื่องพิทักษสิ่งแวดลอมฉบับใหมและ มีผลบังคับใช

อยางเปนทางการ โดยมีการเพิ่มเติมในมาตรการวาดวย                        

สเปนออกกฎหมายควบคุมการดูแล                     
สัตวเลี้ยง
 วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ประเทศสเปนเปนประเทศ

ลาสุดของยุโรปที่ออกกฎหมายยกใหสัตวเลี้ยงในบานเปน                    

สิ่งมีชีวิตท่ีมีจิตใจและความรูสึก ไมใชเปนเพียงวัตถุหรือ

ทรพัยสนิ หลงัจากประเทศฝรัง่เศส, เยอรมน,ี สวติเซอรแลนด, 

ออสเตรยี และโปรตเุกส เคยออกกฎหมายในลกัษณะนีม้ากอน

แลว ดวยภายใตกฎหมายใหมนี้ไมเพียงผูเปนเจาของจะตอง

คำนึงถึงความตองการปจจัยพื้นฐานในการดำรงชีพของ                

สตัวเลีย้ง แตกฎหมายยงัดแูลครอบคลมุไปถงึความเปนอยูของ

สตัวเลีย้งของคูสมรสและคูรกั ในกรณทีีคู่สาม-ีภรรยาหยาขาด

จากกันหรือคูรักเลิกรากันไป  

การควบคุมการจำหนายผักและผลไมในบรรจุภัณฑที่เปน

พลาสติก ทั้งนี้ “ผักและผลไมตองหาม ๓๐ ชนิด” รวมถึง             

แอปเปล กลวย สม มะเขือเทศ มะเขือมวง และกระเทียมตน 

จะไมสามารถจำหนายดวยการใชบรรจุภณัฑทีท่ำจากพลาสตกิ

ไดอกีตอไป อยางไรกต็าม ยงัมกีารผอนผนัใหลกูพชี มะเขือเทศ 

เชอรรี และถั่วแขก จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ สวนผัก

สลัดอองดีฟ หนอไมฝรั่ง เห็ด เชอรรี ผักสลัด และพืชสมุนไพร

บางชนิด ไดรับการผอนผันถึงสิ้นป ๒๕๖๗

 รัฐบาลฝรั่งเศสคาดการณวา การยกระดับมาตรการ                  

ดังกลาวเปนการตอยอดจากการแบนหลอดพลาสติก และ

ภาชนะบรรจุอาหารแบบพลาสติก ที่ชวยใหฝรั่งเศสสามารถ

หลีกเล่ียงการผลิตขยะพลาสติกที่ไมจำเปน ไดมากกวาปละ 

๑,๐๐๐ ลานชิ้น ขณะที่สหพันธผูประกอบการจำหนายผลไม

ในฝรัง่เศสวจิารณวา รฐับาลใหเวลานอยเกนิไป ในการใหผูผลติ

และผูประกอบการทุกแหงปรับตัวมาใชบรรจุภัณฑจาก

กระดาษแทนพลาสติก

 อยางไรก็ตาม รัฐบาลยังคงผอนผันใหผลไมสดหั่นชิ้น 

ผักสดและผลไมสดบางประเภท ยังคงจำหนายในถุงพลาสติก

หรือกลองพลาสติกไดอยู แตตองยุติอยางเปนทางการ ภายใน

สิ้นเดือนมิถุนายน ป ๒๕๖๙

 เมือ่เดอืนตลุาคมทีผ่านมา ศาลของกรงุมาดรดิไดตดัสนิ

คดีของคูชีวิตท่ีไมไดจดทะเบียนสมรสซึ่งตัดสินใจแยกทางกัน 

และยืน่ฟองตอศาลเพือ่ขอคำตดัสนิวาใครจะไดเปนผูดแูลสนัุข

ของท้ังคูตอไป โดยสรุปไดวาใหสุนัขตัวนั้นไปอยูกับฝายหญิง

และชายคนละ ๑ เดือนสลบักนั และท้ังคูจะตองเปนผูรับผดิชอบ

สุนัขตัวดังกลาวตามกฎหมาย“สัตวเลี้ยงเปนสวนหนึ่งของ

ครอบครัวและเมื่อมีการตัดสินใจจะแยกครอบครัวกัน จะตอง

มีการกำหนดชะตากรรมของสัตวเลี้ยงโดยใหความสำคัญเชน

เดียวกับการกำหนดชะตากรรมของสมาชิกครอบครัว และผูที่

มีชื่อลงทะเบียนเปนเจาของสัตวเลี้ยงและมีฐานะการเงินที่ดี

กวา หรอืแสดงใหเหน็วาสามารถดแูลสตัวเลีย้งไดดกีวาจะเปน

ฝายไดเปรียบในคดีแบบน้ีในทำนองเดียวกันกับการพิจารณา

คดีฟองรองเรื่องสิทธิในการเลี้ยงดูบุตร อีกทั้งยังเสริมวานี่เปน



๕๖ เอกสารขาวรัฐสภา

กาวแรกในการปรับเปล่ียนครั้งใหญทางกฎหมายเกี่ยวกับ        

ความสัมพันธระหวางสัตวเลี้ยงและผูเปนเจาของ

 สเปนเปนประเทศที่คนนิยมเลี้ยงสัตวกันมาก พรรค           

รวมรัฐบาลฝายซายไดวางแผนที่จะออกกฎหมายเพิ่มเติม               

เพื่อเพิ่มสิทธิใหสัตวเลี้ยง รวมถึงการสั่งหามใชสัตวปาใน               

คณะละครสัตว และการขายสตัวในรานอยางไรกต็าม ดเูหมือน

วาสเปนจะยงัคงหาทางออกไมไดเรือ่งกฬีาสูววัซึง่เปนประเพณี

เกาแกของชาตแิละเปนประเดน็ดานสทิธขิองสตัวทีถ่กเถียงกนั

อยางรอนแรงมาตลอด 

สภาผู แทนราษฎรฝรั่ ง เศสเห็นชอบ                           
ยกระดับเงื่อนไข “บัตรผานวัคซีน”
 วันท่ี ๗ มกราคม ๒๕๖๕ กระทรวงสาธารณสุขของ

ฝรั่งเศสรายงานสถิติผูปวยโควิด-๑๙ ในรอบ ๒๔ ชั่วโมง                  

เพิ่มขึ้น ๒๖๑,๔๘๑ คน ทำใหจำนวนผูติดเชื้อสะสมตั้งแตตน

ป ๒๕๖๓ เพิ่มเปนมากกวา ๑๑.๑ ลานคน ขณะที่ในรอบวัน

เดียวกันมีผูเสียชีวิตยืนยันอีก ๒๐๔ ราย ทำใหสถิติผูเสียชีวิต

สะสมจากโรคดังกลาวในฝรัง่เศส เพ่ิมเปนอยางนอย ๙๗,๘๗๔ ราย

ขณะที่สภาผูแทนราษฎรของฝรั่งเศสมีมติดวยเสียงขางมาก 

จะไมครอบคลุมการตรวจคัดกรองดวยวิธีอารที-พีซีอาร และ

เอทีเค อีกตอไป ทั้งนี้ วุฒิสภายังคงตองอภิปรายและลงมติตอ

รางกฎหมายน้ีอีกครั้ง หากทันตามแผนการของรัฐบาล 

มาตรการใหมจะมีผลบังคับใชในวันที่ ๑๕ มกราคมนี้

อดีตผูนํามาเลเซีย “มหาเธร” เขารับ                   
การผาตัดหัวใจ
 วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๕ ดร.มหาเธร โมฮัมหมัด                     

อดีตนายกรัฐมนตรี มาเลเซีย เขารับการผาตัดที่สถาบันโรค

หัวใจแหงชาติ โดยทางสถาบันโรคหัวใจแหงชาติของมาเลเซีย 

(ไอเจเอ็น) ออกแถลงการณวา ดร.มหาเธร โมฮัมหมัด                        

อดีตนายกรัฐมนตรี วัย ๙๖ ป เขารับการผาตัดแบบไมเรงดวน

ตามกำหนดการ โดยทกุข้ันตอนผานพนไปไดด ีตอนนีอ้ดตีผูนำ

มาเลเซียอยูระหวางการพักฟน และคาดวาจะออกจากโรง

พยาบาลในเร็ววัน 

 อยางไรก็ตาม ดร.มหาเธร เปนนักการเมืองที่มาก

ประสบการณโดยดำรงตำแหนงนายกรฐัมนตรยีาวนานทีส่ดุใน

ประวัติศาสตรของมาเลเซีย คือตอเน่ืองนาน ๒๒ ป จนถึงป 

๒๕๔๖ สรางความฮือฮาไปทั่วโลก ดวยการกลับคืนสูตำแหนง

สูงสุดทางการเมือง ขณะมีอายุ ๙๒ ป เมื่อป ๒๕๖๑                           

หลังนำพันธมิตรฝายคานชนะการเลือกตั้งแหงชาติในปนั้น                 

สงผลใหพรรคมลายูสามัคคีแหงชาติ (อัมโน) พนจาก                             

การผูกขาดเปนรัฐบาลเปนครั้งแรก นับตั้งแตมาเลเซียเปน

เอกราชจากสหราชอาณาจักร เมื่อป ๒๕๐๐

๒๑๔ ตอ ๙๓ เสียง ผานรางแกไขเพิ่มเติมกฎหมายโรคติดตอ 

ในสวนของการแสดงหลกัฐานยนืยนั “การปลอดเชือ้” จากโรค

โควิด-19 หรือที่เรียกกันวา “บัตรผานวัคซีน” วาเอกสาร                   

ดังกลาวหมายถึงเฉพาะการฉีดวัคซีนครบตามเงื่อนไขของ

วัคซีนแตละแบบ ไปจนถึงการฉีดวัคซีนเข็มกระตุนเทานั้น              

ดร.มหาเธร โมฮัมหมัด                     



รอบรั้วสภา - ขาวตางประเทศ ๕๗

อินเดียเผชิญโควิด-19 ระบาดรุนแรง
 วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เจาหนาที่รัฐสภาอินเดียได

เขารับการตรวจโรคโควิด-19 แบบสุม ผลปรากฏวามีผลเปน

บวก ๔๐๒ ราย จากทัง้หมด ๑,๔๐๙ ราย โดยสวนใหญไมแสดง

อาการ และทางการไดสงตัวอยางของพวกเขาไปตรวจลำดับ

ขอมูลทางพันธุกรรมแลวเพื่อยืนยันวาใชสายพันธุโอมิครอน

หรือไม

 รายงานเผยวาเจาหนาทีร่ฐัสภาอนิเดยีเผยแพรขอความ

เปนการภายใน เพื่อแนะนำใหสมาชิกทำตามขอควรระวังตาม

แนวปฏิบัติของรัฐบาลอินเดีย“เราพบวาเจาหนาที่โลกสภา 

(สภาลาง) ๒๐๐ ราย ราชยสภา (สภาสงู) ๖๙ ราย และพนกังาน

ผูประสานงาน ๑๓๓ ราย มีผลตรวจโรคโควิด-19 เปนบวก            

แตเราทุกคนจำเปนตองปฏิบัติตามขอควรระวังเหลานั้น                 

อยางเหมาะสม” ขอความขางตนระบุ ซึ่งการประชุมดังกลาว

❖❖❖❖❖❖❖

ของรัฐสภาอินเดียมีกำหนดจัดขึ้นอีก ๓ สัปดาหขางหนา                    

โดยการนำเสนองบประมาณของรัฐบาลกลางอาจมีขึ้น                         

ในวันที่ ๑ กุมภาพันธนี้



๕๘ เอกสารขาวรัฐสภา

คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผูแทนราษฎร
 วนัท่ี ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๖๔ นายนกิร จำนง รองประธาน

กรรมาธิการการคมนาคม สภาผูแทนราษฎร พรอมดวย

นางสาวนภาพร เพ็ชรจินดา และนายคารม พลพรกลาง                   

โฆษกกรรมาธกิารฯ รวมกันแถลงผลการประชมุ วาระพจิารณา

เรื่องแผนพัฒนาสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) โดย                            

คณะกรรมาธิการฯ ไดเชิญตัวแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ

เขารวมประชุม

ของประชาชนจริงหรือไม โดยตองการถามถึงเหตุผลที่แทจริง

ในการยายสถานีรถไฟ หากตองการแกปญหาจราจร แกปญหา

การขาดทุนของการรถไฟฯ ตองการเปลี่ยนผังเมือง หรือ

ตองการเอื้อประโยชนตอนายทุน ซ่ึงที่ผานมาไมมีการตอบ

คำถาม และหากจะอางเหตผุลเพราะตองการแกปญหาจราจร 

การเปลี่ยนเปนหางสรรพสินคาก็จะคงปญหาการจรจรไว                     

เชนเดิม หากแกปญหาจุดตัดทางรถไฟที่มีเพียงไมกี่จุด                           

ใชวิธีการสรางสะพานขามจะใชงบประมาณนอยกวา อีกทั้ง

หากแกปญหาขาดทุน มองวาสามารถนำที่ดินของการรถไฟฯ 

ที่มีจำนวนมากมาทดแทนได เหตุใดจึงตองยายหัวลำโพง                    

ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของสถานีรถไฟ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ โดย

คณะกรรมาธิการการคมนาคม จะตองหาคำตอบใหสังคม                   

ไดรับทราบ

คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายสุเทพ อูอน ประธาน

คณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผูแทนราษฎร ติดตาม                 

ความคืบหนาการดำเนินนโยบายและกฎหมายแรงงาน                        

โดยพบวา ในสวนของสำนักงานประกันสังคม ขณะนี้ไดมี                   

การจัดทำระเบียบวาดวยหลักเกณฑและวิธีเลือกตั้งผูแทน                   

ฝายนายจางและผูแทนฝายผูประกันตนเปนกรรมการ                         

ในคณะกรรมการประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยไดประกาศ                    

ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔                           

แวดวง
กรรมาธิการ

 นางสาวนภาพร กลาววา มีประชาชนจำนวนมาก               

ไดรับความเดือดรอนจากการยายสถานีรถไฟหัวลำโพงไปยัง

สถานีบางซื่อ ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ไดเชิญผูวาการรถไฟฯ          

และปลัดกระทรวงคมนาคม มาตอบขอซักถาม ถึง ๒ ครั้ง                  

โดยไมไดเดินทางมาดวยตัวเอง แตสงรองผูวาการรถไฟฯ                    

มาแทน ซึ่งไมสามารถตอบคำถามได ดังนั้น จึงขอฝากคำถาม

ไปยงัผูวาการรถไฟฯ วา การจัดเวทเีสวนาทีผ่านมา รบัฟงเสยีง



แวดวงกรรมาธิการ ๕๙

เพื่อกำหนดรูปแบบการเลือกต้ังผูดำเนินการจัดการเลือกตั้ง

คุณสมบัติของผูสมัครและผูมีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งอยูระหวาง                      

การจัดทำกฎหมายลำดับรอง ๑๘ ฉบับ  รวมถึงไดมีการเสนอ

ใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓             

เพื่อปรับปรุงสิทธิประโยชนตาง ๆ ใหกับผูประกันตนภายใต

กองทุนประกันสังคมซึง่อยูระหวางการนำเสนอไปยงักระทรวง

แรงงานเพือ่พจิารณากอนนำรางพระราชบญัญตัฉิบบัดงักลาว

เขาสูทีป่ระชมุคณะรฐัมนตรตีอไป อยางไรก็ตามทีป่ระชุม กมธ. 

ไดมมีติใหจดัทำหนังสอืไปยงัสำนกังานประกนัสงัคมเพือ่เรงรัด

ใหดำเนินการเรื่องการเลือกตั้งผูแทนฝายนายจางและผูแทน

จากผูประกันตนเปนกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม

รวมถงึขอใหดำเนนิการจัดทำแผนการเลอืกตัง้ใหมคีวามชัดเจน

และจัดสงมาอยางคณะกรรมาธิการตอไป

คณะกรรมาธกิารความมัน่คงแหงรฐั กจิการชายแดนไทย 
ยทุธศาสตรชาตแิละการ ปฏิรูปประเทศ สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายมนูญ สิวาภิรมยรัตน 

ประธานกรรมาธิการความมั่นคงแหงรัฐ กิจการชายแดนไทย 

ยุทธศาสตรชาติและการ ปฏิรูปประเทศ สภาผูแทนราษฎร 

จัดการประชุมรวมกับสำนักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ 

(สมช.) เพื่อพิจารณาเรื่องแนวนโยบายและการดำเนินการ            

ดานความมัน่คงของประเทศตามแนวชายแดนไทย ในประเดน็

ของการเปดดานชายแดนไทยเพื่อรองรับการคาชายแดน 

สำหรับแนวทางการเปดดานพรมแดน ภายหลังสถานการณ

การแพรระบาดของโรคโควดิ-19 นัน้ สภาความมัน่คงแหงชาติ

จะพิจารณาตามความพรอมของพื้นที่ ซึ่งผูดูแลพื้นที่คือ

กระทรวงมหาดไทย วามคีวามพรอมหรอืไม และมกีารกำหนด

มาตรการรองรบัไวอยางไร โดยใหเสนอแนวทางและมาตรการ

มายงัสภาความมัน่คงแหงชาตเิพือ่พจิารณา ซึง่จะพจิารณาตาม

ที่หนวยงานในพื้นที่นำเสนอ สำหรับการเปดดานในเบื้องตน             

มีการกำหนดที่จะเปดในภาคอีสาน คือ จังหวัดหนองคาย                    

ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการนำเสนอเพื่อเขาสูการพิจารณา                  

หลังจากนั้นจะเปน ภาคใต อยางไรก็ตาม ในภาพรวมคาดวา

เดือนมกราคม ๒๕๖๕ จะมีการดำเนินการเปดเพิ่มขึ้น ซึ่งการ

พิจารณาเปดจะขึ้นอยู กับสถานการณขณะน้ัน ทั้ งนี้                              

คณะกรรมาธิการไดใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะวา                    

เน่ืองจากการเดินทางเพื่อศึกษาดูงานในพื้นที่ชายแดนพบวา 

ประชาชนและภาคเอกชนมคีวามตองการใหเปดดานชายแดน 

และจุดผอนปรนตาง ๆ เนื่องจากเกรงวาหากทิ้งระยะไวนาน

ประเทศเพือ่นบาน อาจจะมกีารทำการคากบัประเทศจนี และ

หากเห็นวาการคาขายเหลานั้นสะดวกกวาคาขายกับ

ประเทศไทยอาจจะสงผลตอการคาในอนาคตได

คณะกรรมาธิการการปกครอง สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายไพจิต ศรีวรขาน  

ประธานกรรมาธิการการการปกครอง สภาผูแทนราษฎร 

พิจารณากรณีมีผูรองขอใหตรวจสอบคณะกรรมการกองทุน

หมูบานบานโคกโพธิ์หมู ๗ ตำบลโตนดดวน อำเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง ซึ่งเปนคณะกรรมการกองทุนหมูบาน ชุดป                 

พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๖๒  ในประเด็นที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ

กองทุนหมูบานวาเปนไปตามระเบียบขอบังคับหรือไม รวมถึง

ตรวจสอบการดำเนินงานของคณะกรรมการหมูบานชุด                      
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ดังกลาว เนื่องจากคณะกรรมการกองทุนหมูบานชุดใหม

สามารถดำเนินการตรวจสอบเรื่องดังกลาวไดตามพระราช

บัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗  

มาตรา ๙ ที่กำหนดใหคณะกรรมการกองทุนหมูบานมีอำนาจ

หนาที่ในการบริหารกองทุนหมูบานรวมทั้งตรวจสอบกำกับ

ดูแลและจัดสรรดอกผลรายไดหรือผลประโยชนที่เกิดจากเงิน

หรือทรัพยสินของกองทุนหมูบานได 

อปุสรรคในการสงออกผลไมไปตางประเทศพบปญหาทีส่ำคญั

เรงดวน คือ สถานการณการระบาดของโรคโควิด-19                           

โดยคณะกรรมาธิการฯ เห็นดวยกับขอเรียกรองจากองคกรที่

ไดรบัผลกระทบ อาทิ ตวัแทนสมาคมผูคาและสงออกผลไมไทย 

ขอใหภาครัฐกำหนดแนวทางการชวยเหลือ ทั้งดานมาตรการ

สุขอนามัย ตลอดจนวิธีการปฏิบัติทั้งระบบตั้งแตตนทางไปยัง

 หลงัจากทีป่ระชมุ กมธ. ไดรบัฟงขอมลูแลว ไดพจิารณา

ใหจังหวัดพัทลุง รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแกสำนักงาน

พัฒนาชมุชนจงัหวดัพทัลุง สำนกังานกองทุนหมูบานและชุมชน

เมอืงแหงชาตสิาขา ๑๐ เทศบาลตำบลโตนดดวน และนายวมิล 

ทองรกัขาว รองประธานกรรมการกองทนุหมูบานบานโคกโพธิ์ 

ในฐานะผูรองดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงและใหรายงาน

มายงัคณะกรรมาธกิารฯ ทราบภายใน ๑๕ วนั (นบัแต ๑๖ ธ.ค. 

๖๔) เพื่อดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

คณะกรรมาธกิารการเกษตรและสหกรณ สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายศักดินัย นุมหนู                      

รองประธานกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ สภาผูแทน

ราษฎร พรอมดวยนายคำพอง เทพาคำ โฆษกกรรมาธิการฯ 

และ นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน แถลงผลการประชุมของ                 

คณะกรรมาธิการฯ วา ที่ประชุมไดมีการพิจารณาแนวทาง              

การบริหารจดัการผลไมในพืน้ทีภ่าคตะวันออก โดยเชญิสมาคม

ผูคาและสงออกผลไมไทย สมาคมผูประกอบการสงออกทุเรยีน

มังคุดแหงประเทศไทย และสมาพันธชาวสวนทุเรียนไทย                    

ภาคตะวันออก เขารวมประชุม ซึ่งจากการรับฟงปญหาและ

โรงคัดบรรจุและระบบขนสง เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับ                           

ผูสงออกและตลาดปลายทาง การบงัคับใชการรบัรองมาตรฐาน

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (Good Agricultural Practice 

: GAP) เพื่อสรางความเช่ือม่ันใหกับผูซื้อปลายทางผานกลไก

การใชมาตรฐานอยางเขมงวด และปองกันผลผลิตที่ไมได

คณุภาพออกสูตลาด รวมถงึควรมมีาตรการผอนผนัการนำเขา

แรงงานตางดาวชวงฤดูกาลผลไมเพื่อใหเพียงพอตอปริมาณ

ผลผลิต สามารถขนสงใหทันตอเวลา การสนับสนุนการเพิ่ม         

ชองทางการขนสงใหเพยีงพอท้ังทางบก ทางเรอื และมาตรการ

สนับสนุนทางสาธารณสุขใหกับภาคเกษตรและภาคบริการ                     

ที่เกี่ยวของกับการสงออกทั้งระบบใหครอบคลุมโดยเร็ว                         

เพือ่ปองกนัการติดเชือ้ไปกบับรรจภุณัฑและผลผลติ มาตรการ

สนับสนุนโรงงานแปรรูป (หองเย็น) สามารถรองรับปริมาณ

ผลผลิตที่อยูภายในประเทศ เพื่อเตรียมการสงออกไดตอไป

คณะกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔  นางสาวกัลยา  รุงวิจิตรชัย  

ประธานกรรมาธิการการสื่อสาร โทรคมนาคมและดิจิทัล                   
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เพื่อเศรษฐกิจและสังคม สภาผูแทนราษฎร พิจารณาเรื่อง

นโยบายการควบคุมกำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

และการลงทุนสินทรัพยดิจิทัล ซึ่งไดมีการหารือรวมกับผูแทน

จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย และ

ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และผูแทนจากสมาคมสินทรัพย

ดิจิทัลไทย

คณะกรรมาธิการการทองเที่ยว สภาผูแทนราษฎร
 วันท่ี ๒๘ ธันวามคม ๒๕๖๔ นายนัทธี ถิ่นสาคู                       

รองประธานคณะกรรมาธิการการการทองเที่ยว คนที่สอง               

สภาผูแทนราษฎร นำคณะลงพื้นที่ จ. ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน           

การบรหิารจดัการแหลงทองเทีย่ว และสภาพปญหาการจดัการ

ดานการทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออก                      

ประกอบดวย จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครนายก จังหวัด

ปราจีนบุรี จังหวัดสระแกว

 โดยผูแทนจากสมาคมสนิทรัพยดจิิทลั ไดชีแ้จงถึงปญหา

และมีขอเสนอในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการออก

ประกาศการกำหนดหลักเกณฑตางๆ ของ ก.ล.ต. ที่เกี่ยวกับ

ขอหามศูนยซื้อขายสินทรัพยดิจิทัลในการนำเหรียญตาง ๆ                

ดงัตอไปนีม้าใชประโยชนสำหรบัธรุกรรมทีเ่กดิขึน้บนบลอ็กเชน 

ไดแก เหรยีญ Meme token ซึง่เปนเหรยีญทีไ่มมสีิง่ใดรองรบั

ราคาขึ้นอยูกับกระแสโลกโซเชียล/เหรียญ Fan Token หรือ

เหรียญที่เกิดจากกระแสความชื่นชอบสวนบุคคล/เหรียญ 

Non-Fungible Token (NFT) ซึ่งเปนเหรียญที่แสดงสิทธิใน

ของสิง่ใดสิง่หนึง่โดยเฉพาะเจาะจง /และเหรยีญทีอ่อกโดยศนูย

ซือ้ขายหรอืบคุคลทีเ่กีย่วของ ทัง้นี ้ผูแทนจากสมาคมสนิทรพัย

ดิจิทัล เห็นวา ควรใหมีการกำหนดคำนิยาม NFT Art ที่เปน

ลักษณะของงานศิลปะที่ไมเกี่ยวของกับการไดรับสิทธิอื่น ๆ                

ซึ่งจะทำให NFT Art สามารถสรางมูลคาทางการตลาด                         

ตอตลาดทุนในธุรกิจนี้ไดมากขึ้น รวมทั้งควรมีการปรับปรุง        

หลักเกณฑการใหบริการของผูจัดการเงินทุนและที่ปรึกษา

สินทรัพยดิจิทัลที่เกี่ยวกับ Decentralized Finance (Defi) 

ในประเด็นผูที่ไดรับใบอนุญาตไมควรขายกองทุน Defi และ 

ก.ล.ต. ไมควรกำหนดหลักเกณฑใด ๆ ในการควบคุมกิจการ                     

ดังกลาว

     

 สำหรบัการลงพืน้ทีก่ลุมจงัหวดัภาคตะวนัออกในครัง้นี้ 

ทางคณะกรรมาธิการการทองเท่ียว ไดติดตามมาตรการดาน

การทองเที่ยว ศึกษาดูงาน รับฟงบรรยายสรุป พรอมทั้ง                     

รวมหารอืถงึแนวทางการสงเสรมิ พฒันา และการแกไขปญหา

ดานการทองเที่ยวในพื้นที่กลุมจังหวัดตะวันออก เกี่ยวกับ

ปญหาในการบริหารจัดการดานการทองเที่ยวภายในจังหวัด

และพื้นที่ที่เก่ียวของ นอกจากนี้ ที่ประชุมยังไดแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็น ขอเสนอแนะตอประเด็นดานการทองเที่ยว                      

ในพื้นท่ี กอนรวบรวมนำขอมูลประกอบการพิจารณา                         

ดำเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป

คณะกรรมาธิ ก ารแก ไ ขปญหาราคาผลิ ตผล
เกษตรกรรม สภาผูแทนราษฎร
 วนัท่ี ๒๙ ธนัวาคม ๒๕๖๔ นายณฐัวฒุ ิประเสรฐิสวุรรณ 

ประธานกรรมาธิการแกไขปญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม 

สภาผูแทนราษฎร เปนประธานจัดการประชุมเพื่อพิจารณา

ศึกษา เรื่อง ปญหาการปดดานโมฮาน-ดานโหยวอี้กวน 
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ที่เปนรูปธรรม (Key deliverables) โดยระดมสมองรวมกับ

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

 สำหรับประโยชนจากการเปนเจาภาพจัดการประชุม 

APEC 2022 ในภาพรวมจะเปนการย้ำความตอเนื่องบทบาท

นำของไทยในเวทโีลกหลงัการเปนประธาน G77 ACD ASEAN 

ACMECS เพิ่มบทบาทไทยในการผลักดันนโยบายระดับโลก 

เชน การผลักดันประเด็น BCG (Bio-Circular-Green 

Economy) การเปนผูนำดานสาธารณสุข และใช APEC เปน

เวทีชวยปฏิรูปเพื่อยกระดับมาตรฐานทางเศรษฐกิจของไทย 

เสริมสรางศักยภาพภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับประโยชน

ในบริบทโลกหลังโควิด-19 จะเปนการฟนฟูเศรษฐกิจใน

ประเทศ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนยายคน 

ยา เวชภัณฑ และสินคาที่จำเปน

คณะกรรมาธิการการคมนาคม  สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕  นายโสภณ ซารัมย ประธาน

กรรมาธกิารการคมนาคม สภาผูแทนราษฎร เปนประธานการ

ประชุมพิจารณาแผนพัฒนาสถานีรถไฟกรุงเทพ (หัวลำโพง) 

รวมกับผูแทนหนวยงานกระทรวงคมนาคมคณะกรรมการ                

การรถไฟแหงประเทศไทย สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟ

แหงประเทศไทยและผูวาการรถไฟแหงประเทศไทย โดยรับ

ทราบถึงแนวนโยบายการพัฒนาโครงขายระบบรางเพ่ือแกไข

ปญหาการจราจร ที่กระทรวงคมนาคมดำเนินการกอสราง

สถานีกลางบางซื่อใหเปนศูนยกลางการคมนาคมระบบราง

เน่ืองจากขอจำกัดดานพ้ืนที่ของสถานีหัวลำโพงแตสถานี

สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่สงผลกระทบตอการสงออกพืชผัก 

ผลไม จากจีนเขาสูประเทศไทยโดยรถไฟความเร็วสูง จีน-ลาว 

โดยเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของเขารวมประชุม โดยสาระสำคัญ  

มีดังนี้ การที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดปดดาน                        

โมฮาน-ดานโหยวอีก้วน รวมทัง้มกีารจำกดัการนำเขาผลไมจาก

ประเทศไทย อันเน่ืองจากปญหาการระบาดของโรคโควิด-19 

สงผลกระทบเปนอยางมากตอการสงออกผลไมไทย โดยเฉพาะ

เมือ่ถงึชวงเดอืนกมุภาพันธ-พฤษภาคม จะเปนชวงฤดผูลไมทาง

ภาคตะวนัออก เชน จงัหวดัจนัทบรุ ีระยอง และทางภาคใตจะ

เริ่มทยอยออกขายสูตลาดเปนจำนวนมาก จึงขอใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเรงแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

       

คณะกรรมาธิการการตางประเทศ สภาผูแทนราษฎร
 วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมาธิการการ                        

ตางประเทศ สภาผูแทนราษฎร ไดมกีารประชุมพจิารณาศกึษา

การเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพจัดการประชุม             

APEC 2022 โดยเชญิผูแทนจากกรมเศรษฐกจิระหวางประเทศ 

กระทรวงการตางประเทศ เขารวมประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ 

ดังนี้ การเตรียมความพรอมในการเปนเจาภาพจัดการประชุม 

APEC 2022 ของประเทศไทย ไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

ระดับชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และจัดตั้ง                        

คณะอนุกรรมาธิการ ๔ ดาน ไดแก ดานสารัตถะ ดานพิธีการ

และอำนวยการ ดานการรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

และดานการประชาสัมพันธนอกจากนี้  ไดมีการพัฒนา                       

หัวขอหลัก (Theme) ประเด็นสำคัญ (Priorities) และผลลัพธ
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หัวลำโพงยังคงใหบริการพรอมกับพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว

เชงิวฒันธรรมอยางรวมสมยัและจดัสรรพืน้ทีส่ำหรบัสาธารณะ 

ขณะที่การรถไฟแหงประเทศไทยระบุถึงขั้นตอนการเปลี่ยน

ถายการเดนิรถไฟ ดวยการใชรปูแบบการเดนิรถและใหบรกิาร

รูปแบบเดิมในระยะแรกและจะมีการสำรวจความคิดเห็นจาก

ประชาชน จดัทำแผนดำเนนิการ (Action Plan) การยายรถไฟ

เชิงพาณิชยไปใหบริการที่สถานีกลางบางซื่อ สวนการพัฒนา

สถานีหัวลำโพงจะจัดทำภายใตแนวคิดเชิงอนุรักษแหลง

ประวัติศาสตรสำคัญและปรับปรุงพื้นที่ใหเหมาะสมตาม

แนวคิดการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสงมวลชน

  คณะกรรมาธิการการคมนาคม สภาผูแทนราษฎร 

พจิารณาแลวมขีอเสนอแนะใหกระทรวงคมนาคมเรงประชาสมัพนัธ

เรื่องดังกลาวใหประชาชนรับทราบขอเท็จจริง

คณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ 
ผูพิการ กลุมชาติพันธุ และผูมีความหลากหลายทาง
เพศ สภาผูแทนราษฎร
 วนัที ่๔ มกราคม ๒๕๖๕ นางมกุดา พงษสมบติั ประธาน

กรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ                     

กลุ ม ช าติ พั น ธุ  แ ละผู มี ค ว ามหลากหลายทา ง เพศ                                              

สภาผูแทนราษฎร เปนประธานประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส                   

เพื่อพิจารณาแนวทางการดูแลผูสูงอายุและการเตรียม                      

ความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับ

สถานการณผูสงูอาย ุภายหลงัการพจิารณา ทีป่ระชมุไดมขีอคิดเห็น

และขอสังเกต วา ปจจุบันคาครองชีพที่จะทำใหผูสูงอายุ

สามารถดำรงชีวิตไดอยางปกติสุขจะอยูที่วันละ ๑๐๐ บาท 

เดือนละ ๓,๐๐๐ บาท โดยการจัดสรรใหอยางถวนหนาไมใช

ระบบข้ันบันไดแบบปจจุบัน กมธ. จึงขอใหกรมสงเสริม                        

การปกครองทองถิ่น พิจารณานำเสนอประเด็นนี้ตอภาคสวน

ที่เกี่ยวของตอไป ขณะที่การจัดสรรงบประมาณใหกับกลุม                

เปาหมายควรมีการจัดสรรใหกับคนทุกชวงวัยอยางเหมาะสม

และไดสัดสวน โดยเนนไปที่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย

มากกวาการจัดระบบสาธารณูปโภคขึ้นพื้นฐาน สวนผูสูงอายุ

ที่มีความสามารถมีความรู มีกำลังและความพรอม ควรไดรับ

การสงเสริมสนับสนุนทั้งในดานการจางงานและสุขภาพ                    

โดยเฉพาะการจางงานผูสูงอายุในชุมชนจะเปนการสราง                  

ความเขมแข็งใหกับสังคมสูงวัยอยางยั่งยืน โดยการจางงาน                    

ผูสูงอายุอาจตองมีการคิดนอกกรอบ เพื่อดึงศักยภาพของ                       

ผูสงูอายอุอกจากบานเพือ่ลดโรคภยัทีจ่ะตามมาซึง่การสอนงาน 

การเปนปราชญชาวบาน ปราชญทองถิ่นเปนผูนำเที่ยว                       

ลวนแตสามารถสรางคุณคางานสรางมูลคาในสวนของ                

ตนทุนมนุษยได

คณะกรรมาธิการกิจการ สภาผูแทนราษฎร
 วนัที ่๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายอนนัต ผลอำนวย ประธาน

กรรมาธิการกิจการ สภาผูแทนราษฎร ระบุวา จากการที่

ประธานสภาผูแทนราษฎรไดมีคำสั่งงดประชุมสภาฯ ในวันที่ 

๕-๖ มกราคม นี้ รวมถึงทางสำนักงานเลขาธิการสภาผูแทน

ราษฎรไดออกคำสั่งใหขาราชการทำงานที่บาน หรือ Work 

from home (WFH) เต็มรูปแบบตั้งแตวันที่ ๑ - ๙ มกราคม 
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ตนในฐานะประธานกรรมาธิการกิจการสภาฯ ไดหารือกับ              

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผูแทนราษฎร                              

เพ่ือประสานและขอความรวมมอืไปยงัคณะกรรมาธกิารสามัญ

และคณะกรรมาธิการวิสามัญของสภาผู แทนราษฎร                                 

ใหงดการประชุมในสัปดาหนี้ เพื่อสอดรับกับมาตรการของ

สภาฯ ในการปองกันการแพรระบาดของโรคโควิด-19                       

ชวงหลังปใหม

 นายอนันต ย้ำวา ที่ผานมามาตรการของสภาฯ ในการ

ปองกนัการแพรระบาดของโรคโควดิ-19 ทางคณะกรรมาธกิาร

กิจการสภาฯ ไดหารือร วมกับสำนักงานเลขาธิการ                                 

สภาผูแทนราษฎร โดยมีการวางมาตรการตาง ๆ  ในการปองกนั

อยางเขมงวดและรัดกุมตั้งแตชวงการระบาดที่ผานมา ซึ่งหาก

คณะกรรมาธิการคณะใดมีเรื่องเรงดวนสามารถดำเนินการ

ประชุมออนไลนได โดยขณะนี้ไดเตรียมพรอมอุปกรณ                       

การดำเนินการประชุมออนไลนเกือบ ๕๐ ชุด เพื่อรองรับ                       

การประชุมของคณะกรรมาธิการแตละคณะที่มีความจำเปน 

ซึ่งท้ังหมดข้ึนอยูกับการตัดสินใจของประธานกรรมาธิการ                 

ที่จะดำเนินการ แตหากยังไมมีความจำเปนก็ขอความรวมมือ

งดการประชุมไปกอน

❖❖❖❖❖❖❖
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กฎหมาย
ควรรู

พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชน
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔

 ในการประกาศใชพระราชบัญญัติสงเสริมการใช

ประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.  ๒๕๖๔ สืบเนื่องมา

จากมีการประชุมรวมกันของรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน 

๒๕๖๔ ไดมีการพิจารณารางพระราชบัญญัติสงเสริม                              

การใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. . . . .                               

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแลว โดยท่ีประชุม

ไดลงมติในวาระที่ ๓ เห็นชอบใหประกาศใชเปนกฎหมาย                  

ดวยคะแนนเสียง ๔๙๔ เสียง ซึ่งพระราชบัญญัติฉบับนี้ ทาง

กระทรวงการอดุมศกึษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

โดย สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร                     

วิจัยและนวัตกรรมแหงชาติ (สอวช.) และหนวยงานในระบบ

วจิยัและนวตักรรม เปนผูดำเนนิการจดัทำและรวมผลกัดนักนั

มาอยางตอเน่ือง และเปนหนึง่ในกฎหมายเพือ่การปฏริปูระบบ

วิจัย นวัตกรรมของไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหเกิด

การนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกิดจากการสนับสนุน                  

ทนุวจิยัและนวตักรรมของรฐัไปใชประโยชน และชวยแกปญหา

การตกลงเรื่องสิทธิความเปนเจาของผลงานวิจัยระหวาง                

หนวยงานใหทุนกับผูรับทุน 

 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เปนพื้นฐานสำคัญใน             

การพัฒนาประเทศในอนาคต และที่ผานมารัฐไดใหทุน

สนับสนุนการวจิยัและพฒันามาอยางตอเน่ือง แตโดยทีผู่รบัทนุ

หรือนักวิจัยไมสามารถเปนเจาของผลงานวิจัยและนวัตกรรม

ไดดวยขอจำกัดดานกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐจึง

ไมมีการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึนไปใชประโยชน

อยางเปนรูปธรรม ดังน้ัน เพื่อใหมีการนำผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช อันจะเปนประโยชนทั้งการตอยอดการวิจัย
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และตอเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม และเปนแรงจงูใจให

มีการวิจัยและสรางนวัตกรรมเพิ่มขึ้น สมควรกำหนดให                       

ผู รับทุนหรือนักวิจัยสามารถเปนเจาของผลงานวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีเกิดจากเงินสนับสนุนของภาครัฐได มีกลไก                     

การบรหิารจดัการและตดิตามการนำผลงานวิจัยและนวตักรรม

ไปใชประโยชน  รวมทั้ง กำหนดมาตรการบังคับใชสิทธิโดยรัฐ

ในกรณจีำเปนเพือ่ประโยชนสาธารณะ เพือ่ใหเกดิความสมดลุ 

ระหวางประโยชนของผูเปนเจาของผลงานวจิัยและนวตักรรม

และประโยชนสวนรวม จึงจำเปนตองตรา พระราชบัญญัตินี้  

สาระสําคัญ
 ๑. พระราชบัญญัติฉบับนี้ใหใชบังคับเฉพาะการใหทุน

ของหนวยงานของรฐัทีม่วีตัถปุระสงคหรอืหนาทีแ่ละอำนาจใน

การใหทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม ยกเวน

  - การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน

ตามหนาที่และอำนาจของหนวยงานของรัฐ

  - คนตางดาวที่ไมมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักรไทย             

เวนแตสภานโยบายจะประกาศกำหนดใหใชบงัคบัเปนรายกรณี

  - การวิจัยและนวัตกรรมที่ เกี่ยวของกับอาวุธ

ยุทโธปกรณ เทคโนโลยีทางทหาร หรือการปองกันประเทศ 

เฉพาะเพื่อการใชประโยชนทางการทหารหรือความม่ันคง                

ของรัฐ

  - การวิจัยและนวัตกรรมที่เปนประโยชนอยางยิ่ง             

ตอมวลมนุษยชาติหรือประชาชนชาวไทยโดยรวมหรือจะตอง

ใชเปนพื้นฐานสำคัญของการวิจัยอื่น ซึ่งไมสมควรใหผลงาน

วิจัยและนวัตกรรมเปนของบุคคลใดหรือองคกรใดเปน                         

การเฉพาะ

 ๒. ใหผูรับทุนหรือนักวิจัยสามารถเปนเจาของผลงาน

วิจัยและนวัตกรรมท่ีไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐ

ได กำหนดหนาที่ในการบริหารจัดการและการนำผลงานวิจัย

และนวัตกรรมไปใชประโยชนโดยเจาของผลงานวิจัยและ

นวตักรรมตองนำผลงานไปใชประโยชนภายในระยะเวลา ๒ ป 

หรือภายในระยะเวลาอื่นนับจากวันที่เปนเจาของ หากไมใช

ภายใน ๒ ป ผูใหทนุจะแจงเตอืนกอน หากตองการใชประโยชน

ตอไป เจาของผลงานอาจยื่นคำขอ และแสดงหลักฐาน                  

ความพยายามการใชประโยชนตอผูใหทุน เพือ่ขอขยายเวลาได

ตามสมควร แตหากยังไมมีการนำไปใชประโยชนอีก ผลงาน

วิจัยนั้นจะกลับมาเปนของผูใหทุน 

 ๓. หลกัเกณฑในการโอนผลงานวจิยัและนวตักรรมของ

ผูรับทุนหรือนักวิจัยซึ่งเปนเจาของผลงานใหแกบุคคลอื่น                    

ตองไดรบัความยนิยอมจากผูใหทนุและตองทำเปนลายลกัษณ

อักษร รวมทั้งนำไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาตาม

กฎหมายวาดวยการนัน้ดวย และไมวาผลงานนัน้จะโอนไปเปน

ของผูใดตองไมขัดตอการใชประโยชนตามปกติและไมทำให

เสือ่มเสยีตอประโยชนอนัชอบธรรมของเจาของผลงานวจิยัและ

นวัตกรรมเกินสมควร 

 ๔. ใหอำนาจแกคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรมในการมีคำสั่งใหโอนหรืออนุญาตใหใชสิทธิ

ในผลงานใหแกหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอื่นใดได หากเห็น

วาผลงานวจิยัและนวตักรรมนัน้จะเปนประโยชนตอสาธารณะ

มากกวา

 ๕. กำหนดใหผูซึง่ประสงคจะใชประโยชนในผลงานวจิยั

และนวัตกรรมสามารถขออนุญาตใชประโยชนไดโดยเสนอ

เงื่อนไขและคาตอบแทนที่เพียงพอตามพฤติการณแหงกรณี



กฎหมายควรร� ๖๗กฎหมายควรร� ๖๗

 ๖. ในภาวะสงครามหรือภาวะฉุกเฉิน หรือในกรณีท่ีมี

ความจำเปนเพื่อรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของ

ประเทศ หรือเพื่อปองกัน บรรเทาภัยพิบัติสาธารณะที่มี                       

ผลกระทบตอสุขภาพประชาชนอยางรายแรง ใหอำนาจ                

นายกรัฐมนตรีโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งให

หนวยงานของรฐัหรอืหนวยงานทีไ่ดรบัมอบหมายใชประโยชน

จากผลงานวิจัยและนวัตกรรมใด ๆ ที่เกิดจากทุนสนับสนุน                

โดยเสียคาตอบแทนที่ เปนธรรมแกเจาของผลงานและ                      

ตองแจงใหทราบเปนหนังสือโดยเร็ว ทั้งนี้เจาของผลงานวิจัย

และนวัตกรรมมี สิท ธิฟอง ให เ พิกถอนคำสั่ งหรือ เพิ่ ม                                

จำนวนคาตอบแทนภายใน ๖๐ วันนับแตวันที่ไดรับแจง                       

คำสั่งนั้น

ประโยชนที่ไดรับ
 จ ากการประกาศ ใช พ ระร าชบัญ ญัติ ส ง เ ส ริ ม                                 

การใชประโยชนงานวิจัยและนวัตกรรมพ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับน้ี 

ทำใหเกิดประโยชนสนับสนุนใหผูรับทุนหรือนักวิจัยสามารถ

เปนเจาของผลงานวิจัยที่ไดรับทุนจากหนวยงานของรัฐ                          

ไดนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย

หรือสาธารณประโยชน ไดอยางกวางขวางมากยิ่ งขึ้น                          

และจะชวยลดความซ้ำซอนในการเปนเจาของสิทธิบัตร                              

และการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปตอยอด ทำให                    

การดำเนินการตางๆ คลองตัวมากขึ้นและเปนการสรางงาน 

สรางรายได และสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศไดมากยิ่งขึ้น 

แหลงอางอิง

 - พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔. สืบคนเมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕. 

จากเว็บไซต https://shorturl.asia/0XuiJ

 - ราชกิจจานุเบกษา. พระราชบัญญัติสงเสริมการใชประโยชนการใชประโยชนผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔. 

เลม ๑๓๘ ตอนที่ ๗๓ ก. หนา ๙๓ - ๑๐๓ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.



๖๘ เอกสารขาวรัฐสภา

ภาพเกา
เลาเรื่อง

 กลองมโหระทึก เปนกลองชนิดหนึ่งทำดวยโลหะ                     

เปนกลองหนาเดียว รูปทรงกระบอก ตรงกลางคอดเล็กนอย                     

มีขนาดตาง ๆ สวนฐานกลวง มีหูหลอติดขางตัวกลอง ๒ คู 

สำหรับรอยเชือกหามหรือแขวนกับหลัก ที่หนากลองเปน                 

แผนเรียบ มักมีรูปกบหรือเขียดอยูที่ดานบนหนากลอง                    

กลองมโหระทึกน้ีมักจะเรียกแตกตางกันออกไปตามรูปแบบ

และความเชื่อของคนในทองถิ่นนั้น ๆ อาทิ ภาคเหนือของ

ประเทศไทย และในประเทศพมาเรยีกวา ฆองกบหรอืฆองเขยีด 

เพราะมีรูปกบหรือเขียดปรากฏอยูบนหนากลอง จีนเรียกวา 

ตุงกู (Tung Ku) อังกฤษเรียกวา Kettle drum หรือ Bronze 

drum เพราะวากลองนี้มีรูปรางคลายกับโลหะสำริด ที่ใชใน

กลองมโหระทึก 

การตมน้ำ สวนไทยเรานั้นเรียกวา หรทึก หรือ มโหระทึก                 

ซึ่งชื่อเรียกนั้นจะแตกตางกันไปแตละยุคสมัย กลองมโหระทึก

ใชเนื่องในพิธีกรรมความเชื่อ เปนวัฒนธรรมรวมที่พบในพื้นที่

ตางๆ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต อาทิ พมา ไทย เวียดนาม 

ลาว มาเลเชีย อินโดนีเชีย ฟลิปปนส เปนตน

 กลองมโหระทกึเปนตวัแทนของอารยธรรมเริม่แรกของ

ภมูภิาคและเปนวฒันธรรมทีโ่ดดเดนอยางหนึง่ในดนิแดนเอเชยี

ตะวนัออกเฉยีงใต เปนวฒันธรรมความเชือ่ของกลุมชนโบราณ

สมัยกอนประวัติศาสตรตอเนื่องถึงสมัยตนประวัติศาสตร                  

การพบกลองมโหระทึกเปนหลักฐานท่ีช้ีใหเห็นถึงภูมิปญญา

และความรูความสามารถทางดานศิลปกรรมและเทคโนโลยี



ภาพเกาเลาเรื่อง ๖๙

ใหความเคารพนับถือ พวกขาละเม็ด เปนกลุมชนในแขวง           

หลวงพระบาง ประเทศลาว เชื่อวาถาผูใดมีกลองมโหระทึก       

๒ ใบ กระบือ ๒ ตัว จะไดรับการยกยองเปนเล็ม (ตำแหนง

ขนุนางทีไ่มมกีารสบืสกลุ) พวกเยห (Yueh) ตนตระกลูกลุมชน

เสือ้สายญวน เช่ือวา กลองมโหระทกึเปนสญัลกัษณแหงอำนาจ

ของหัวหนา

๒. ใชเปนวัตถุสำคัญในการประกอบพิธีกรรมเกี่ยวกับ

ความตาย

 พวกขาละเม็ด มีพธีิเกีย่วกบัการฝงศพเม่ือผูเปนเจาของ

กลองมโหระทึกตายและไมมีทายาท ญาติจะตองชวยกันทุบ

กลองมโหระทกึของผูตาย จากนัน้กเ็กบ็เศษช้ินสวนกลองใสลง

ในหลุมฝงศพของผูตาย ชนพื้นเมืองในเวียดนามมีความเช่ือ

เกี่ยวกับกลองมโหระทึกวา เมื่อหัวหนาครอบครัวตายลง

ทายาทหรือญาติจะนำกลองมโหระทึกมาแขวนเหนือศพ                     

เม่ือนำอาหารไปเซนใหแกผูตายจะตองตีกลองใบนั้นทุกครั้ง  

กะเหรี่ยงในพมาและทางภาคตะวันตกของไทย นิยมตีกลอง

มโหระทึกในงานศพเพื่อเรียกวิญญาณของผูตาย ซึ่งเชื่อวา

หลังความตายวิญญาณจะแปลงรางเปนนก นอกจากน้ียังใช

กลองมโหระทกึเปนแทนวางเครือ่งสงัเวย ประกอบดวยเขาสตัว

และขาว

ของคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตไมนอยกวา                        

๓,๐๐๐ ป มาแลว กอนที่จะรับอารยธรรมจากอินเดียและจีน 

นอกจากนั้นยังบงบอกถึงสัญลักษณของอำนาจของมนุษย                       

ที่สามารถผลิตเครื่องมือสำริดที่ใชโลหะสำคัญในการผลิต                    

เปนจำนวนมาก ทีส่ำคัญยงัมลีวดลายทีบ่งบอกถงึ “ความอุดม

สมบูรณ” เชน ลายปลา ลายคลื่นน้ำ หรือมีรูปประติมากรรม

รูปกบประดับตามมุม ซึ่งเปนสัญลักษณของน้ำหรือฝนนั่นเอง

ในดานประวัติความเปนมาของกลองมโหระทึกนั้น  ยังไมอาจ

กำหนดลงไปไดอยางชัดเจน แตเปนที่ทราบกันวากลอง

มโหระทึกนี้เปนศิลปโบราณวัตถุที่ใชในการประกอบพิธีกรรม

ทางความเชื่อที่นิยมใชกันในยุคโลหะ ซึ่งมีอายุประมาณ  

๒,๐๐๐ - ๓,๐๐๐  ปมาแลว  และในบางทองที่บริเวณภาคใต

ของจีนและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ก็ยังมี                

การใชเพื่อประกอบพิธีกรรมสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน

วัตถุประสงคในการผลิตกลองมโหระทึก
๑. ใชเปนเครื่องแสดงฐานะความมั่งคั่ง

 พวกเลี่ยว (Liao) ในประเทศจีนเชื่อวา การมีกลอง

มโหระทึกใบใหญ จะไดรับการยกยองนับถือเปนหัวหนา

หมูบาน  หรือผูนำหมูบาน (Tu-lao) และจะเปนผูที่เพื่อนบาน

ฆองกบหรือฆองเขียด



๗๐ เอกสารขาวรัฐสภา

โรคภัย และขับไลสิ่งชั่วราย พวกขาละเม็ดในประเทศลาว                  

ตีกลองมโหระทึกเมื่อเก็บเกี่ยวและนวดขาวเสร็จเพื่อสังเวย                

ผีบรรพบุรุษ เชื่อวาเสียงกลองจะนำความยินดีแกผีบรรพบุรุษ

และไปสถิตท่ียุงขาวจะชวยคุมครองรักษาขาวไมใหถูกขโมย

และไมมีสัตวตาง ๆ มาแทะกินขาวที่เก็บไว

๖. ใชในการประกอบพิธีกรรมตางๆ

 ในประเทศพมาตกีลองมโหระทกึในงานพธิกีลุมของชน

พื้นเมือง สวนในประเทศไทยนั้นเคยใชตีในงานมงคลตามวัด

และใชตีในงานราชพิธีดวย นอกจากนั้นยังใชเปนเครื่องดนตรี

ประกอบพิธีการแตงงาน ใชตีในพิธีการออกลาสัตวหรือจับ                 

สตัวนำ้ หรอืเพือ่ใหผลผลติทางดานเกษตรมคีวามอดุมสมบรูณ

กลองมโหระทึกในประเทศไทย

 ประเทศไทยมหีลกัฐานปรากฏชดัเจนวามกีารผลติและ

ใชกลองมโหระทกึมาตัง้แตสมยักอนประวตัศิาสตรในยคุโลหะ

ประมาณ ๒,๕๐๐-๒,๑๐๐ ปมาแลว ในสมัยประวัติศาสตร

กลองมโหระทึกในประเทศไทยยังเปนสัญลักษณของ                           

พระเจาแผนดนิ  โดยมหีลกัฐานแสดงถงึการใชกลองมโหระทกึ 

เชน ในหนังสือไตรภูมิพระรวงสมัยสุโขทัย กลาววามีการใช

กลองมโหระทึกกันแลว แตจะเรียกวา “มหรทึก” ตอมาใน                  

สมัยกรุงศรีอยุธยามีการกลาวถึงชื่อกลองมโหระทึกใน                       

กฎมณเฑียรบาล ซึ่งประกาศใชในแผนดินสมัยนั้น แตเปลี่ยน

เปนชือ่เรยีกวา “หรทกึ” และใชตใีนงานราชพธิทีีเ่กีย่วของกบั

พระเจาแผนดินและที่เกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณของ                 

ราชอาณาจักร ขุนนางที่ทำหนาที่ตีมโหระทึกมีตำแหนงเปน 

“ขุนดนตรี” จนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร ไดเรียกชื่อกลอง                

๓. ใชตีเปนสัญญาณในการสงคราม

 แมทัพชาวจีนใชกลองมโหระทึกในการทำสงคราม                   

โดยตีกลอง บริเวณน้ำตก เสียงกลองนั้นจะสะทอนเสียงดัง 

ทำใหขาศึกเขาใจวามีกองทหารจำนวนมาก อันเปน                               

การขมขวญัขาศกึและเปนการสรางความหกึเหมิแกทหารดวย 

สวนแมทัพเลี่ยวตีกลองมโหระทึกเพื่อรวบรวมไพรพลออกศึก  

มีหลักฐานทางโบราณคดีที่ขุดพบบนเกาะสุมาตรา ประเทศ

อนิโดนีเซีย พบประตมิากรรมรปูนกัรบมกีลองมโหระทกึแขวน

อยูทางดานหลัง  บางครั้งยังมีการตีกลองมโหระทึกเพื่อแสดง

ถึงชัยชนะอีกดวย

๔. ใชตีในพิธีกรรมขอฝน

 เมื่อพิจารณาจากรูปสัตวซึ่งประกอบที่สวนหนากลอง

และดานขางกลองมโหระทกึ เชน กบ หอยทาก ชาง และจักจ่ัน 

พบวา ลวนมีความเกี่ยวของกับฝนโดยเฉพาะอยางยิ่ง รูปกบที่

ปรากฏบนหนากลองมโหระทึก กลุมชนชาวจีนตอนใตเช่ือวา  

สัตวประเภทนีส้ามารถบอกเหตกุารณลวงหนาไดวาจะมฝีนตก

หรือไม เน่ืองจากธรรมชาติของกบและคางคกที่เปนสัตว                      

คร่ึงบกครึ่งน้ำมีความไวตอการเปลี่ยนแปลงของอากาศ                 

เมื่อฝนตกกบจะออกจากโพรงดิน ดังนั้นในพิธีขอฝนจึงมี                 

กบและคางคกเขามาเกี่ยวของ ความเชื่อดังกลาวปรากฏ                  

ในกลุมชนขมทุีจ่ะตกีลองมโหระทกึ หากเกดิสภาวะฝนแลงและ

การอดยาก

๕. ใชตีเพื่อการบำบัดโรคและขับไลภูตผี

 กลุมชนเยห (Yueh) มีความเชื่อเกี่ยวกับการตีกลอง

มโหระทึกวา เปนการชุมนุมเทวดา เพื่อการบำบัดรักษา                   
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ดังกลาววา “มโหระทึก” และเรียกตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน  

ทั้งยังมีการใชกลองมโหระทึกในงานพระราชพิธีสำคัญ เชน  

พระราชพิธีฉัตรมงคล หรืองานรัฐพิธีตาง ๆ อีกดวย และใน

ปจจุบันยังคงใชตีประโคมรวมกับแตรสังข ในโอกาสที่                         

พระมหากษตัรยิเสดจ็พระราชดำเนนิโดยกระบวนพยุหยาตรา                            

โดยการใชไมต ี๒ อนั ทำดวยไมรวกหรอืไมจรงิเหลากลมเกลีย้ง 

ขนาดพอเหมาะ ตรงปลายที่ใชตีพันดวยผา จนแนนแลว                          

ผูกเคียน หรือถักดวยดาย

❖❖❖❖❖❖❖
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เรื่องนารู

วันหยุดเทศกาลปใหมที่ผานมาผูใชแรงงานหลายคน 

เดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเฉลิมฉลองกับครอบครัว พรอมทั้ง

ไดรับกำลังใจกลับมาทำงานและดำเนินชีวิตตอไปผูใชแรงงาน

เหลานี้มีทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ เอกสารขาว            

ฉบับเดือนมกราคม ๒๕๖๕ คอลัมนเรื่องนารูขอนำเสนอ                

เรื่อง แรงงานนอกระบบ ซึ่งแรงงานเหลานี้ถือเปนสวนสำคัญ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไมนอยไปกวาแรงงาน                              

ในระบบ 

 แรงงานนอกระบบ หมายถึง แรงงานซึ่งทำงานใน

เศรษฐกิจนอกระบบท่ีไมไดอยูในฐานะลูกจาง ซึ่งไมไดรับ                  

การคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน เชน ผูรบังานไปทำ

ที่บาน ผูทำงานแบบเหมาชวง แมคา หาบเร แผงลอย                             

มอเตอรไซดรับจาง คนขับรถแท็กซี่หรือเปนผูอยูในฐานะ

ลกูจางแตไมไดรบัการคุมครองเตม็ท่ีตามกฎหมาย ไดแกลกูจาง

ในกิจการขนาดเล็กท่ีมีเปนจำนวนมาก เชน รานอาหาร                      

รานขายของชำ รานรับจางซอมมอเตอรไซด สถานีบริการ

แรงงานนอกระบบ
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น้ำมัน คนรับใชตามบาน แรงงานรับจางในภาคการเกษตร                     

ผูทำงานแบบไมเต็มเวลา ผูทำงานระยะสั้น เปนตน ซึ่ง                        

หนวยงานของรัฐเขาไปตรวจสอบใหการดูแลไมทั่วถึง                         

ทำใหแรงงานนอกระบบกลายเปนกลุมที่เสียเปรียบในสังคม

 ผลการสำรวจภาวการณมีงานทำของประชากรไทย          

โดยสรปุของสำนกังานสถติแิหงชาต ิพบวาในป ๒๕๖๔ แรงงาน

นอกระบบของไทยมีจำนวนกวา ๑๙.๖ ลานคน หรือคิดเปน 

๕๒% ของแรงงานทัง้หมด โดยแรงงานนอกระบบรอยละ ๕๘.๐

ทำงานอยูในภาคเกษตรกรรม รองลงมาเปนภาคการบริการ

และการคารอยละ ๓๒.๒ และภาคการผลิตรอยละ ๙.๘                  

ตามลำดับ สวนปญหาของแรงงานนอกระบบป ๒๕๖๔ พบวา 

แรงงานนอกระบบทั้งหมดมีปญหาจากการทำงาน รอยละ 

๖๙.๑ จากสภาพแวดลอมในการทำงาน รอยละ ๔๔.๗ และ

ความไมปลอดภัยในการทำงานรอยละ ๓๔.๕ ซึ่งรายละเอียด

แตละปญหามดีงันี ้ปญหาจากการทำงานทีแ่รงงานนอกระบบ

ตองการใหภาครัฐชวยเหลือมากที่สุดไดแก ปญหาเกี่ยวกับ                  

คาตอบแทนรอยละ ๔๘.๒ รองลงมาเปนงานที่ทำไมไดรับ               

การจางอยางตอเนื่องรอยละ ๒๓.๗ และทำงานหนักรอยละ 

๑๔.๓ ทีเ่หลือเปนปญหาอืน่ ๆ  เชน ไมมสีวสัดกิาร ไมมวีนัหยดุ 

เปนตน สวนปญหาสภาพแวดลอมในการทำงาน ทีแ่รงงานนอก

ระบบประสบมากที่สุด ไดแกอิริยาบถในการทำงาน (ไมคอย

ไดเปล่ียนลักษณะทาทางในการทำงาน) รอยละ ๓๒.๗ มีฝุน

ละออง ควัน กล่ิน รอยละ ๒๕.๖ มีแสงสวางไมเพียงพอ                     

รอยละ ๑๓.๗ และปญหาอื่น ๆ เชน สถานที่ทำงานไมสะอาด 

สถานที่ทำงานคับแคบ เปนตน ปญหาความไมปลอดภัยใน           

การทำงานที่แรงงานนอกระบบประสบเปนสวนใหญไดแก                  

ไดรับสารเคมีเปนพิษรอยละ ๕๘.๐ เครื่องจักรเครื่องมือที่เปน

อนัตรายรอยละ ๑๖.๘ และไดรบัอันตรายตอระบบห ูระบบตา

รอยละ ๕.๐ เปนตน

 ปจจุบันไดมีการออกกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงาน               

นอกระบบ  เชน พระราชบญัญตัคิุมครองผูรบังานไปทำทีบ่าน 

พ.ศ. ๒๕๕๓ กฎกระทรวงฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑                   

และกฎกระทรวงคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม                            

พ.ศ. ๒๕๕๗  และเปนขาวดสีำหรบัผูใชแรงงานนอกระบบเมือ่

คณะรัฐมนตรีมีมติในที่ประชุมวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔                 

ท่ีผานมา อนมัุตหิลกัการรางพระราชบญัญัตสิงเสรมิการพฒันา

คุณภาพชีวิตและคุมครองแรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ตามที่

กระทรวงแรงงานเสนอ เพื่อสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และคุมครองแรงงานนอกระบบกวา ๑๙.๖ ลานคน โดยราง

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุมครอง

แรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. ถอืเปนกฎหมายฉบบัแรกของไทย 

ที่ออกมาเพื่อดูแลแรงงานนอกระบบ ซึ่งปจจุบันเปนกำลัง

แรงงานกลุมใหญของประเทศ ใหสามารถเขาถงึสทิธขิัน้พืน้ฐาน

ในการทำงานหรือการประกอบอาชีพ ความปลอดภัยใน             

การทำงาน หลักประกันทางสังคม ตลอดจนการรวมกลุม                

รวมตัวในการจัดตั้งองคกรเพื่อสรางอำนาจตอรองใหเกิด                 

ความเปนธรรมในการจางงานได ทั้งน้ี สาระสำคัญของราง             

พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและคุมครอง

แรงงานนอกระบบ พ.ศ. …. มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้                                 

“แรงงานนอกระบบ” หมายความถงึคนทำงานสญัชาตไิทยท่ีมอีายุ

ตั้งแต ๑๕ ปบริบูรณขึ้นไป ซึ่งไมไดเปนลูกจางตามกฎหมาย       

วาดวยการคุมครองแรงงาน หรือไมไดเปนผูประกันตน                 

ตามมาตรา ๓๓ ตามกฎหมายประกันสังคม รวมถึงผูที่                

คณะกรรมการประกาศกำหนด ใหแรงงานนอกระบบมีสิทธิ        

ข้ึนทะเบยีนแรงงานนอกระบบ และใหแรงงานนอกระบบต้ังแต 

๕ คนขึ้นไปขึ้นทะเบียนกลุมแรงงานนอกระบบตามลักษณะ

ของอาชีพ และกำหนดใหแรงงานนอกระบบตั้งแต ๑๕ กลุม

ขึ้นไปขึ้นทะเบียนเพื่อจัดตั้งองคกรแรงงานนอกระบบได                    

รวมทั้งใหองคกรแรงงานนอกระบบมีสิทธิเสนอความเห็นตอ

คณะกรรมการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 

กำหนดใหมี “คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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แรงงานนอกระบบแหงชาติ” มีหนาที่และอำนาจกำหนด

นโยบายและแผนปฏิบัติการดานการสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและคุมครองแรงงานนอกระบบ และเสนอ

แนวทางในการแกไข ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการสงเสริม

ดังกลาวตอคณะรัฐมนตรี  นอกจากนี้ ยั งกำหนดใหม ี                           

“กองทุนสงเสริมการพฒันาคุณภาพชวีติและคุมครองแรงงาน

นอกระบบ” เพื่อเปนทุนหมุนเวียน สำหรับใชจายเกี่ยวกับ                

การสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการคุมครองแรงงาน

นอกระบบ ทั้งนี้ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

ไดกำชบัใหเรงเสนอราง พ.ร.บ. ดงักลาวเขาสูการพจิารณาของ

รัฐสภา เพื่อใหกฎหมายมีผลปฏิบัติเปนรูปธรรมโดยเร็ว

 แรงงานนอกระบบเปนแรงงานทีม่คีวามสาํคัญในระบบ

เศรษฐกิจโดยเฉพาะประเทศกําลังพัฒนา เพราะมีกลไกทําให

เกิดการจางงานจํานวนมากและชวยลดการวางงานลงได                     

แตแรงงานนอกระบบสวนใหญจะไดคาจางต่ำ และไมมี                

ความมั่นคงหรือหลักประกันในการทํางาน ทั้ งยั งถูก                               

เอารัดเอาเปรียบจากผูประกอบกิจการหรือผูวาจางซ่ึงใช                    

การจางแรงงานนอกระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตาม

กฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายภาษีอากร ตลอดจน

การตรวจสอบจากภาครฐัทีเ่กีย่วของ ทาํใหแรงงานดงักลาวอยู

ในสภาพที่ยากจนและมีสภาพการทํางานที่ไมเหมาะสม 

แรงงานนอกระบบจึงควรไดรับการคุมครองในฐานะเปน

ประชาชนของรัฐ ทั้งเรื่องสวัสดิการ การสงเสริมการประกอบ

อาชีพ และพฒันาสูคณุภาพชีวติทีด่ขีึน้ มีหลกัประกนัทางสงัคม       

มีความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน                      

การทำงาน ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนพื้นฐานสำคัญของผูใชแรงงาน                

ทั้งในระบบและนอกระบบทุกคน 
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